
หามส.ส.รัฐบาลโดดถกกม.ลูก

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาท่ีทําการพรรคพลังประชารัฐ เพ� อ

เขารวมประชุม ส.ส. ในขณะที่ชวงเชาไดลาการประชุมคณะรัฐมนตรีเน� องจากทองเสีย โดยมีแกนนํา และ ส.ส.รวมตอนรับ
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พัฒนาชุมชนชวนกิน

OTOPอรอยดีวิถีใหม
กรุงเทพฯ • กรมการพัฒนาชุมชนชวน 

ตะลุยกินอาหารถิ่นหากินยาก “OTOP 

อรอยดี วิถีใหม สูภัยโควิด-19” ขนทัพ                                          

ความอรอยมาใหเลือกชิม เลือกฟนกัน                                                 

มากกวา 250 ราน ในรูปแบบวิถีใหม                                 

New Normal สามารถเลือกซื้อสินคาได

ทั้งออนไซต 5 ครั้ง และผาน 6 แพลต 

ฟอรมออนไลนเดลิเวอรี ตั้งแตเดือน

มกราคมจนถึงกุมภาพันธ 

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม

การพัฒนาชุมชน ไดเปดเผยวา ตามที่                                                          

รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหล� อม                                                            

ล้ําทางสังคม โดยการสงเสริมใหประชา 

ชนมีอาชีพ มีงานทํา และสรางรายได 

โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ สนับสนุนใหชุมชนไดมี

โอกาสเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลง

เงินทุน  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการและการตลาด เพ� อ

เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยมุงหวังให

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีรายได

เพิ่มขึ้นจากการจําหน�ายสินคา ประกอบ

กับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการ 

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณ 

ภาพ และมีตลาดจําหน�าย จึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตัวผลิตภัณฑ และ                               

จัดหาชองทางการตลาดเพ� อสรางโอกาส                        

ทางการผลิต และการตลาด

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เรียกแกนนําพรรค

รวมฯ ถกสถานการณหลังลือหึ่งมีบางกลุม                                             

จองควํ่า กม.ลูก 1 ฉบับ รมต.ภท.ชงแกไข                         

รธน.กลับไปใชบัตรใบเดียว แตยังไมตกผลึก                                                    

ตอนนี้โหวตรับหลักการวาระแรกกอน ให                                                     

ยึดรางของ ส.ส.พปชร.เปนรางหลัก “บิ๊ก                                                    

ปอม” กําชับ ส.ส.เขารวมประชุมสภารักษา                                                           

แชมปโหวต “พท.” แจงยิบ “พ.ร.ป.พรรค 

การเมือง-พ.ร.ป.เลือกตั้ง” เบอรเขต ปารตี้

ลิสต เบอรเดียวกัน ย้ําเขียนใหชัดคนภาย 

นอกใหคําปรึกษาไมครอบงําพรรค แตสอ

ถูกตีตก ส.ว.ประกาศแลวไมใหผาน โวยเปด

ทางคนนอกแทรกแซงพรรค 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดราย                                                 

งานใหที่ประชุมทราบถึงกรณีรัฐสภาจะ

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ                                         

ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกตั้งสมา 

ชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ..... และ

ราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) 

พ.ศ..... วาระแรก ระหวางวันที่ 24-25 ก.พ. 

วารางกฎหมายลูกที่เสนอโดยนายวิเชียร 

ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) จะเปนรางหลักที่จะนํามาใชได 

เพราะเขียนไวกวาง ขณะที่ฉบับอ� นๆ เขียน

ไวแคบกวา ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม และที่ปรึกษาหัวหนาพรรค 

พปชร. กลาวเสริมวา ในการพิจารณากฎ 

หมายวันที่ 24 ก.พ. มีวาระและกฎหมาย

สําคัญ จึงขอให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

อัยการสั่งฟอง

ตร.ชนหมอกระตาย

ครม.ลดภาษี

ดึงดูดชาวตางชาติ

๘ ป ‘ลุงตู’ มีคนบนวานานไป
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลั่นทํางานจนกวาจะ

ไมไดทํา บอกม็อบมีเยอะเพราะประเทศ

เปนประชาธิปไตย แกนนําพรรครวมรัฐบาล

ประสานเสียงหนุนนายกฯ ทํางานครบเทอม 

“อนุทิน” แจง ส.ส.ขู ภท.ถอนตัวแคองค

ลงตอนลงพื้นที่ อยาคิดมาก ควันหลงอภิ

ปรายฯ คามนุษย “โรม” ตามตอ อนุมาน 

3 ป.เกี่ยวของเพราะปมโยกยาย-มีอํานาจ 

“ผบ.ปด” รับประกัน “ปวีณ” กลับไทย

ปลอดภัยแน�นอน

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง

วา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็ม

คณะ ที่ตึกสันติไมตรี ชวงตนการประชุม 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ไดกลาวถึงสถานการณ

ตางๆ ภายในประเทศ พรอมกับระบุวา การ

ประชุมวันนี้หายไปหลายคน เพราะบางคน

ตองกักตัว เน� องจากเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่ง

ขอใหปลอดภัย นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ

ยังพูดถึงการชุมนุมวา การชุมนุมมีหลายที่ 

ทั้งที่หนาทําเนียบฯ หนากระทรวงเกษตร

และสหกรณ หนากระทรวงการคลัง “ม็อบ

มีเยอะ แตประเทศไทยเปนประชาธิปไตย” 

อยางไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธยังฝากหัวหนา

พรรครวมรัฐบาลใหดูแลสถานการณ ให

เรียบรอยวา “เราตองรวมกันทํางานใหดีที่ 

สุด จะทํางานจนกวาจะไมไดทํา มีปญหาก็

มาคุยกัน”  

นอกจากนี้ ในชวงพักเบรกการประ 

ชุม ครม. พล.อ.ประยุทธไดเรียกรัฐมนตรีที่

เปนแกนนําพรรครวมรัฐบาลเขาไปหารือใน

หองสีเหลืองนานกวาครึ่งชั่วโมง โดยหารือ

ถึงกรณีที่ฝายคานเตรียมย� นญัตติ

ไทยโพสต • โควิดยังพุง ติดเช้ือใหม 18,363 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย โคมา 827 ราย 

“ครม.” ผวา ปชช.ดาเลิกยูเซป “บิ๊กตู” ขอ 

สธ.ชะลอออกไปกอน พรอมหันถามอนุทิน 

“หนูโอเคนะ” รมว.สธ.ยันไมมีภาพคนติด 

โควิดนอนรอเตียงขางถนน ย้ําระบบ สธ.รับ

ได “ศบค.ชุดใหญ” นัดถก 23 ก.พ. เตรียม

ปรับมาตรการเดินทางเขาราชอาณาจักร-

แผนการฉีดวัคซีน “เอกชน” รอง รบ.ยกเลิก

ตรวจ “อารที-พีซีอาร” วันที่ 5 เหตุยุงยาก

ตอนักทองเที่ยวตางชาติ

เม� อวันที่ 22 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 18,363 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

18,205 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 18,129 ราย คนหาเชิงรุก 76 

ราย เรือนจํา 31 ราย เดินทางมาจากตาง

ประเทศ 127 ราย หายปวยเพิ่ม 15,651 

ราย อยูระหวางรักษา 169,074 ราย อาการ

หนัก 827 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 214 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย เปนชาย 25 ราย 

หญิง 10 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 30 ราย มี

โรคเรื้อรัง 4 ราย เด็กไทยอายุ 14 ป 1 ราย 

มีโรคประจําตัวลมชัก 

ส วนยอดผู ติ ด เ ชื้ อ ส ะสมยื นยั น 

2,749,561 ราย ยอดหายปวยสะสม 2,557,796 

ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสม 22,691 ราย ยอด

ฉีดวัคซีนวันที่ 21 ก.พ. 190,673 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

121,915,999 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มีผูติดเชื้อสะสม 426,389,058 ราย ผูเสีย

ชีวิตสะสม 5,909,184 ราย

ทําเนียบฯ • ครม.ประยุทธเคาะแพ็กเกจ

ใหญ ปรับภาษีสรรพสามิตรถยนตและจักร 

ยานยนตทั้งระบบ หั่นภาษีสงเสริมรถไฟฟา 

ลดการปลอยกาซคารบอนฯ  หวังคายรถยนต

เรงปรับตัวปรับเทคโนโลยี ไมงั้นเจอภาษีขั้น

บันไดกระอักแน� 

เม� อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุมคณะ

รัฐมนตรี  (ครม.)  วาที่ประชุมมีมติอนุมัติหลัก

การรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ..... ซึ่งปรับปรุง

โครงสรางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

อานตอหนา 3 อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9233

อิสรภาพแหงความคิด

เคาะปรับภาษีรถ

ใชน้ํามันเจออวม

หนุนยานยนตEV

บิ๊กตูบนม็อบอื้อ

‘หนู’ปดขูนายกฯ

โรมไลบ้ีปมปวีณ
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โควิดพุง!ครม.ผวาโดนดา

ศบค.จอคลอดแผนรับมือ

เบรกสธ.เลิก‘ยูเซป’



ดีเดยเลือกตั้ง กทม.-พัทยา

ละเมิด:การกระทําที่ตองมีผลโดยตรงใหเกิดความเสียหาย!
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2 ในประเทศ

โควิด-19 ที่ยังไรเอกภาพ

ถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ ใหม หรือโควิด-19 ยังคงเปนปญหาหลักของ

ทั่วโลก โดยลาสุดใน 224 ประเทศและดินแดน

มีผูติดเชื้อ 426,525,626 คน เสียชีวิต 5,910,101 คน และ

รักษาหายแลว 353,735,072 คน โดยประเทศไทยนั้นยอด

รวมการแพรระบาดของโควิดตั้งแตพบเชื้อครั้งแรกเม� อวันที่ 

15 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 34 คน แตปจจุบันมีผูติดเชื้อ

แลว 2,749,561 ราย เสียชีวิต 22,694 ราย และรักษาหาย

แลว 2,557,796 ราย อยูในอันดับ 32 จาก 224 ประเทศและ

ดินแดนที่มีผูเจ็บปวยจากไวรัสดังกลาว

ทั้งนี้ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-19 

ประจําวันลาสุดพบวา มีผูตดิเชือ้รายใหม 18,363 ราย และเสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย และเม� อวันที่ 21 กุมภาพันธ กระทรวง

สาธารณสุขไดประกาศเตือนภัยการปองกันโควิดวาอยูในระดับ 

4 จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งระดับที่ 4 จะมีมาตรการคือ การปด

สถานที่เสี่ยง ทํางานจากที่บาน 50- 80% งดไปรับประทานรวม

กัน งดด� มสุราในราน งดเขาสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเขา

ใกลผูอ� นนอกบาน คดักรองกอนเดนิทาง ชะลอการเดนิทางขาม

พื้นที่ และใชระบบกักตัวผูเดินทางจากตางประเทศ

แตยังไมถึง 24 ชั่วโมงดี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลับ

ใหสมัภาษณระบวุา เราปรบัระดบั 4 นานแลว ซึง่กอนหนานีอ้ยู

ในระดับ 5 และปรับลดลงมา ยืนยันวา ไมไดเปนการยกระดับ 

เรียกวาเปนความยอนแยงอยางมาก รวมทั้งสรางความสับสน

ใหกบัประชาชน ไมตางจากเร� องหลกัเกณฑ วธิกีารและเง� อนไข

การกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตอ

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (UCEP) เพราะเม� อวันอาทิตย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระบุชัดเจนวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลยังไมมีการ

เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิประกาศกระทรวงสาธารณสขุดงักลาว 

ผูปวยโควิด-19 ยังถือเปนผูปวยฉุกเฉิน และสามารถเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลเอกชนได โดยไมเสียคาใชจาย 

และไมถึง 24 ชั่วโมงอีกเชนกัน นายอนุทินใหสัมภาษณ

ระบุวา ไดลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตเม� อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ เร� องการกําหนดขั้นตอน มาตรฐานการ

ดูแลผูปวยโควิด-19 กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน (UCEP) โดยจะมีผล

บังคับใช 1 มีนาคมนี้ ซึ่งเนื้อหาสําคัญคือ ปลดโควิด-19 จาก

โรคฉุกเฉินเปนโรคติดตอรุนแรง ทําใหการรักษาจะอยูภายใต

การคุมครองดแูลตามสทิธิห์ลกัประสขุภาพของประชาชนแตละ

คน แตหากประชาชนที่มีอาการรุนแรง ทั้งจากโควิดและผูที่มี

โรครวมก็ยังใชสิทธิ์ฉุกเฉินได เรียกวา UCEP Plus ภาษาชาว

บานฟงงายๆ คือ หากปวยเปนโควิด-19 หลังวันที่ 1 มีนาคม 

ใครมีสิทธิ์อะไรก็ใชสิทธิ์ตัวเองไป หากอยากเขาโรงพยาบาล

เอกชนก็ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ยกเวนกรณีอาการรุนแรง

ก็สามารถเขารักษาในโรงพยาบาลตางๆ ไดเหมือนกับการเกิด

อุบัติเหตุนั่นเอง

แตแลวในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 22 

กุมภาพันธ คณะรัฐมนตรีกลับใหกระทรวง สาธารณสุขกลับไป 

ทบทวนเร� องประกาศดังกลาว โดยยังคงให โรคโควิด-19 เปน

โรคฉุกเฉินตามเดิม ที่ผูปวยสามารถเขารักษาในโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนได หรือใช UCEP เหมือนเดิม เรียกวากลับไปกลับ

มายิ่งกวาเด็กเลนขายของเสียอีก 

การบริหารวิกฤตโควิด-19 ไดสรางความสับสนอยาง

มากใหประชาชนที่นอกจากตองระวงัตวัเองจากการตดิโควดิ-

19 แลวยังตองมาปนปวนกับการบริหารราชการของรัฐบาล

แบบกลับไปกลับมาอีก ฉะนั้นเราจึงหวังวาในการประชุมศูนย

บริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) ชดุใหญ ในวนัที ่23 กมุภาพนัธนี ้พล.อ.ประยทุธ

จะพิจารณาเร� องความสับสนในหลายๆ เร� องใหมีความชัดเจน 

เพราะรัฐบาลพร่ําบอกเสมอเรื่องของโควิด-19 ให้ฟังจาก

หน�วยงานรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข แตที่ ไหนได

หน�วยงานของรฐับาลกลบัไมมเีอกภาพเสยีเอง แลวตอไปจะให

ประชาชนเช� อใจและมั่นใจในการแกปญหาไดอยางไร.

 

ส

สนธยา คุณปลื้ม

นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

“ตองมาพูดกันเร� องขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นวา จริงๆ แลวมัน

มีอะไร เพ� อใหเกิดความชัดเจน และไมทําใหทุกคนคิดวาเปน

เร� องของนักการเมืองทะเลาะกันเร� องผลประโยชนหรืออํานาจ 

แตนี่มันเปนเร� องสวนตัว ที่ตองมาพูดคุยกันวาเปนความจริง 

หรือความเท็จ หรือนิทาน”.

ริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับการเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมือง

พัทยา ที่หางหายมาอยางยาวนานจากวงการหยอน

บัตร

 โดยครั้งสุดทายของการเลือกตั้ง 2 รูปแบบนี้ เริ่มจาก

เลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพฯ ครั้งลาสุดคือ 3 มี.ค.2556 สวนเลือกตั้ง

นายกเมืองพัทยายอนกลับไปเม� อ 17 มิ.ย.2555

 จะเห็นไดวาการเลือกตั้งทั้ง 2 แหงลวนเกิดกอนที่จะเกิด

การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) หลัง

จากนั้นไดมีการเวนวางจากการเลือกตั้ง แตตัวผูวาฯ กรุงเทพฯ 

และนายกเมืองพัทยายังสับเปลี่ยนอยูเร� อยๆ อันเน� องมาจากการ

แตงตั้งจาก คสช.

ความเปนไปไดที่คนกรุงและคนพัทยาจะไดออกมาใชสิทธิ์

ในเร็ววันนี้มีความคืบหนาอยางตอเน� อง ลาสุด สํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดนัดหารือกับกระทรวงมหาดไทย

เม� อ 21 ก.พ.ที่ผานมา ถึงความพรอมการจัดการเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา 

หลังจากหารือกันเสร็จสิ้นจะมีการเสนอเขาที่ประชุมคณะ

กรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 23 ก.พ. และเสนอคณะรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบ จากนั้น กกต.จะประชุมเพ� อกําหนดวันเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.และนายกเมืองพัทยาตอไป 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 2562 กําหนดใหตองมีการจัดการเลือกตั้ง

ภายใน 60 วัน ซึ่งหลังรัฐบาลแสดงทาทีชัดเจนวาจะใหมีการ

เลือกตั้งกรุงเทพฯ และเมืองพัทยาในชวงเดือน พ.ค.2565 ระดับ

คณะทํางาน 2 หน�วยงานไดมีการหารือกันกอนหนานี้ และมี

การจัดทําแผนการทํางาน โดยคาดวาวันที่ 8 มี.ค. กระทรวง

มหาดไทยจะนําเร� องเสนอตอ ครม.เพ� อเห็นชอบใหมีการเลือกตั้ง

ทั้ง 2 รูปแบบ

 ตอมาชวงวันที่ 9-11 มี.ค. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แจงมติคณะรัฐมนตรีให กกต.ทราบ และชวงวันที่ 21-31 มี.ค. 

กกต.ประกาศใหมีการเลือกตั้ง กทม.และเมืองพัทยา โดยภายใน 

5 วันหลังจาก กกต.ประกาศก็จะเริ่มรับสมัคร

 สวนวันเลือกตั้ง ไดมีการยืนยันจากนายนิพนธ บุญญา

มณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย วาการเลือกตั้ง

ทั้ง 2 แหงคาดวาน�าจะเปนชวงเดือน พ.ค. ตามที่นายกรัฐมนตรี

ไดระบุไวกอนหนานี้ สวนจะเปนวันอาทิตยที่ 22 พ.ค. หรือวัน

อาทิตยที่ 29 พ.ค. ขอใหรอดูเม� อกระทรวงมหาดไทยเสนอเขาที่

ประชุม ครม.เพ� อดูวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

ปจจุบันสํานักงาน กกต.ประจํากรุงเทพมหานคร และ

สํานักงาน กกต.ประจําจังหวัดชลบุรีอยูระหวางการรวบรวม

ความคิดเห็นตอการแบงเขตเลือกตั้ง กอนที่จะเสนอ กกต.

วินิจฉัยและออกประกาศเพ� อใหมีผลใชบังคับ 

ซึ่งเช� อวาจะทันกับการจัดการเลือกตั้งที่มีขึ้น โดยในสวน

ของกรุงเทพฯ จะใชเขตกรุงเทพฯ เปนเขตเลือกตั้ง มีผูวาฯ 

กรุงเทพฯ 1 คน สวนสมาชิกสภากรุงเทพฯ ใชเกณฑพิจารณา

ตามจํานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 

และตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวของเห็นวาไมมี

เขตปกครองใดในจํานวน 50 แหง ที่มีจํานวนราษฎรอยูที่จะตอง

แบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้นจึงมี 50 คนตามจํานวนเขตปกครองทั้ง 

50 เขตที่เปนเขตเลือกตั้ง

ขณะที่เมืองพัทยา ทางสํานักงาน กกต.ประจําจังหวัด

ชลบุรีมีการเสนอรูปแบบการแบงเขต 3 รูปแบบ ซึ่งทุกรูปแบบ

จะมีเขตการเลือกตั้งจํานวน 4 แหง จํานวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง

ละ 6 คน ให กกต.พิจารณา โดยจะมีการเลือกนายกเมืองพัทยา 

1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยารวม 24 คน 

มาดูทางฝงการเมืองถือวาโหมโรงมานานพอสมควร โดย

เฉพาะกรุงเทพฯ ไมวาจะเปน ชัชชาติ สิทธิพันธุ, ดร.เอ สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ หรือแมจะเปน วิโรจน ลักขณาอดิศร ที่แมจะเปด

ตัวไมนาน แตก็มีความตองการที่ใหการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพฯ 

เกิดขึ้นใหเร็วที่สุด กลับกันทางซีกรัฐบาลกอนหนานี้ก็ยื้อมาอยาง

ยาวนาน 

โดยมีกระแสวายังเลือกผูสมัครไมลงตัววาจะสงใครลงชิง 

ชัย เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือวาเปนการลองเสียงอีกครั้ง หลัง

จากกอนหนานี้พายแพในการเลือกตั้งซอมพังยับเยิน อยางไร

ก็ตาม การสงสัญญาณความพรอมในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเปน

เพราะรัฐบาลพรอมสงผูสมัครที่ตอบโจทยคนเมืองแลว

ดังนั้นการเลือกตั้งมีกระแสชัดเจนแลววาเกิดในชวงเดือน 

พ.ค. ซึ่งเปนสนามสุดทายกอนการเลือกตั้งใหญที่เกิดขึ้นใน

อนาคต เช� อวาคนกรุงและคนพัทยาไมนอยกําลังตั้งตารอคอยที่

จะไดออกไปใชสิทธิ เพ� อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในพื้นที่.

เ

ลายๆ ทาน…มักจะชอบขับรถสวนตัวมาทํางานหรือไป

ทําธุระมากกวาเดินทางดวยรถสาธารณะ เพราะมีความ

สะดวกสบายและคลองตัวในการเดินทาง โดยเฉพาะรถ

จักรยานยนตที่มีความรวดเร็วสามารถซอกแซกไดแมในชองทาง

แคบๆ แตการขับขี่รถก็มีขอที่พึงระมัดระวัง เน� องจากอุบัติเหตุ

บนทองถนนอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและจากหลายสาเหตุ ไมวา

จะมาจากตัวผูขับขี่เอง เชน พักผอนนอย ปญหาสุขภาพ ขับรถ

ฝาฝนกฎจราจร หรือจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน แสงสวาง

ไมเพียงพอ สภาพถนน หรืออุปกรณที่ติดตั้งบนถนนชํารุด

บกพรอง เปนตน 

หากสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากความชํารุดของสภาพ

ถนนหรืออุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งอยูบนถนน ซึ่งอยูในความดูแลรับ

ผิดชอบของหน�วยงานของรัฐ ผูประสบอุบัติเหตุหรือทายาทยอมมี

สิทธิเรียกรองใหหน�วยงานของรัฐดังกลาว รับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา

หนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙

แตถาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งคูกรณีและผูเสีย

หายเองที่ขับรถฝาฝนกฎจราจร และยังมีหน�วยงานของรัฐเขามา

เกี่ยวของกับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นดวย เชน

นี้...จะมีหลักในการพิจารณาความรับผิดกันอยางไร... 

คดีนี้ ... เปนตัวอยางหนึ่งที่ศาลไดชี้ใหเห็นถึงสาเหตุหรือ

การกระทําที่สงผลโดยตรงใหเกิดความเสียหาย โดยเปนอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นบนถนนหลวงในขณะที่นายบี (บุตรของผูฟองคดี) ได

ขับขี่รถจักรยานยนตมาถึงจุดกลับรถและเกิดเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่

ที่เปลี่ยนเลนกะทันหัน รถจักรยานยนตของนายบีซึ่งขับขี่มาดวย

ความเร็วจึงเสียหลักแลนขามรองกลางถนนหลวงไปยังฝงตรงกัน

ขาม และรางของนายบีไดกระแทกกับปลายราวกันอันตรายที่มี

รอยคม ทําใหเกิดแผลฉีกขาดบริเวณใตรักแรซายลึกถึงปอดเสีย

ชีวิต

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผูขับรถแท็กซี่ไดชดใชคาเสียหาย

ใหครอบครัวของนายบี เปนเงินจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และ

พนักงานอัยการไดฟองผูขับรถแท็กซี่เปนจําเลยในฐานกระทํา

โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ� นถึงแกความตาย และศาลไดมีคํา

พิพากษาลงโทษจําคุก แตใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป 

แตเร� องไมไดจบลงเพียงเทานี้ ... เพราะบิดาของนายบีเห็น

วา การเสียชีวิตของบุตรชายเกิดจากหนาอกไดกระแทกเขากับ

ขอบราวกันอันตรายท่ีไมไดสวมใสแผนโคงปดขาง ความคมของ

ปลายแผนเหล็กทําใหเกิดแผลฉีกขาดท่ีบริเวณใตรักแรซายลึกถึง

ปอด ซึ่งกอนหนาที่จะเกิดเหตุนี้ เจาหนาที่ของกรมทางหลวงไดรู

ถึงความชํารุดของราวกันอันตรายบริเวณที่เกิดเหตุแลว แตก็ไม

ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่สมบูรณและปลอดภัย 

บิดาของนายบีจึงย� นฟองกรมทางหลวงตอศาลปกครอง ขอ

ใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนเปนคาขาดไรอุปการะ จํานวน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

กรมทางหลวงโตแยงวา อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถโดย

ประมาทของผูขับรถแท็กซ่ี และนายบีที่ไดขับขี่รถจักรยานยนตใน

ชองทางเดินรถขวาสุด ซึ่งเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

ประเด็นพิจารณาคือ การที่เจาหนาที่ของกรมทางหลวงได

รูถึงความชํารุดของราวกันอันตรายกอนวันเกิดอุบัติเหตุ แตกลับ

ละเลยลาชาในการซอมแซม ถือเปนเหตุท่ีทําใหบุตรของผูฟองคดี

เสียชีวิต และกรมทางหลวงตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟอง

คดีหรือไม? 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวา ราวกันอันตรายเปน

อุปกรณที่มีความจําเปน เพ� อความปลอดภัยในการใชถนน เม� อ

เจาหนาท่ียอมรับวาไดตรวจพบความชํารุดเม� อวันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๕๔ เน� องจากมีรถยนตเฉี่ยวชนราวกันอันตรายดังกลาวทําให

ราวไมอยูในแนวตรงและชํารุด จึงไดขออนุมัตินําวัสดุเกาที่มีอยู

แลวมาซอมแซม โดยตอมาบุตรของผูฟองคดีไดประสบอุบัติเหตุ

ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเจาหนาที่ยังซอมแซมราวกัน

อันตรายไมแลวเสร็จ ทั้งๆ ที่มีการทําบันทึกขออนุมัติซอมแซม

ตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ และผูอํานวยการแขวงการทางได

อนุมัติแลว ประกอบกับถนนที่เกิดเหตุเปนทางสัญจรที่มีผูใชทาง

คอนขางคับคั่ง การจราจรมีภาวะความเสี่ยงภัยสูงของผูใชทางไม

วาดวยเหตุปจจัยใดก็ตาม เจาหนาท่ีจึงตองเรงดําเนินการซอมแซม

งานในลักษณะเล็กนอยมิใหลาชา โดยไมมีเหตุ

ที่สมควรอันจะอางได กรณีจึงตองถือวาเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่

ลาชาเกินสมควรแลว 

แตเม� อบุตรของผูฟองคดีไดขับขี่รถจักรยานยนตในชอง

ทางเดินรถดานขวาสุด ซึ่งตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แหงพระ

ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผูขับขี่รถจักรยานยนต

ในกรณีที่มีชองทางเดินรถสองชองทางขึ้นไป จะตองใชชองทาง

เดินรถดานซายมือสุด การที่นายบีใชชองทางเดินรถชองขวา

มือสุดและเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ซึ่งเปลี่ยนชองทางเดินรถโดย

กะทันหัน เปนเหตุใหนายบีควบคุมรถจักรยานยนตไมได ทําใหรถ

แลนขามรองนํ้าแลวตัวกระแทกกับราวกันอันตรายเสียชีวิต จึง

สันนิษฐานไดวานายบีไดขับขี่รถจักรยานยนตมาดวยความเร็ว 

สูง 

ฉะนั้น การที่นายบีเสียชีวิตมีสาเหตุหลักมาจากรถแท็กซี่

คูกรณีที่เปลี่ยนชองทางเดินรถโดยกะทันหัน ตัดหนาในระยะ

กระชั้นชิดและเฉี่ยวชนกันดวยความเร็วสูง แมราวกันอันตราย

จะมีการซอมแซมใหอยูในสภาพปกติหรือไม หากรางของนายบี

กระแทกกับราวเหล็กในสภาพความเร็วในลักษณะเดียวกัน ราง

ของนายบียอมไดรับผลกระทบทํานองเดียวกัน 

การที่นายบีถึงแกความตายมิใชผลโดยตรงจากการปฏิบัติ

หนาที่ซอมแซมราวกันอันตรายลาชาเกินสมควร จึงไมเปนการ

กระทําละเมิดตอนายบี กรมทางหลวงไมจําตองรับผิดชดใช

คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีซึ่งเปนบิดาโดยชอบดวย

กฎหมายของนายบี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.

๑๒๘๓/๒๕๖๓) 

คดีดังกลาว ... นับวาเปนอุทาหรณแกทุกฝาย โดยผูขับข่ีรถ

จะตองใชความระมัดระวังในการขับข่ีอยูตลอดเวลา เพราะหาก

พลาดพล้ังอาจถึงแกชีวิตได ท้ังน้ี ผูขับข่ีไมควรเปล่ียนเลนกะทันหัน 

และหากเปนรถจักรยานยนตควรขับข่ีในชองทางเดินรถดานซาย

มือสุด และไมฝาฝนกฎจราจร เพราะหากเกิดอุบัติเหตุข้ึนยอมถือวา

ผูขับข่ีมีสวนท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึนดวย 

สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรูถึงความไมปลอดภัยในการใช

ถนน เชน ราวเหล็กชํารุด แตกลับมิไดดําเนินการซอมแซมโดย

เร็ว อาจถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีลาชา ซ่ึงหากมีผูไดรับความเสีย

หายอันเปนผลโดยตรงจากราวเหล็กท่ีชํารุด หน�วยงานของรัฐ

ยอมตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังเจาหนาท่ีเองยังอาจ

ถูกไลเบ้ียหากประมาทเลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาท่ี

อีกดวย ซ่ึงการกระทําใดท่ีจะถือวาเปนการละเมิดตอผูเสียหาย 

ตองพิจารณาวาการกระทําน้ันสงผลโดยตรงใหเกิดความเสียหาย

ข้ึนหรือไม แลวพบกันใหมในฉบับตอไปนะครับ ...  

(ปรึกษาคดีปกครองไดท่ีสายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕ 

และสืบคนเร� องอ� นๆ ไดจากวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดี

ปกครอง)

นายปกครอง

ห

ความเปนไปไดที่คนกรุงและคนพัทยาจะไดออกมาใชสิทธิใน

เร็ววันนี้ เพราะมีความคืบหนาอยางตอเน� อง ลาสุดสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดนัดหารือกับกระทรวงมหาดไทย

เม� อ 21 ก.พ.ที่ผานมา ถึงความพรอมการจัดการเลือกตั้ง
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ก็บตกฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ระหว่างวันที่ 17-

18 ก.พ.ที่ผ่านมา ส.ส.หลายคนฉายแววอภิปรายดีมี

ข้อมูล

หนึ่งในนั้นยกให้ น้ำา-จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย 

แม้เป็น ส.ส.สมัยแรกและเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ทำางานจริงจัง

ตรวจสอบรัฐบาล เรียกว่าการอภิปรายครั้งนี้กลายๆ จะ

เป็นการซักฟอกลากไส้รัฐมนตรี

แม้บรรยากาศบางช่วงอาจเครียดไปบ้าง แต่ก็มี 

ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายมีสีสัน สร้างเสียงหัวเราะ แก้ง่วงได้

เป็นอย่างดี อย่าง “ป๋าวัน” วัน อยู่บำารุง ส.ส.กทม.และขวัญใจ

เด็กแว้นย่านบางบอน หรือจะเป็น “ครูติ๋ว” อนุรักษ์ บุญศล  

ผู้แทนจากสกลนคร พรรคเพื่อไทย เธอที่มีน้ำาเสียงอันเป็น

เอกลักษณ์ถอดแบบครูภาษาไทย

นอกจากนี้ก็ยังมี  ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.เมือง

เหล็กน้ำาพี้ อุตรดิตถ์ แม้ โดน

เพื่อไทยขับออกจากพรรค 

แต่เขาก็หาที่ลงจนได้ ตอนนี้

ขยับอันดับเป็นถึง “หัวหน้า

พรรคเพื่อชาติ”!!!

สมัยอยู่เพื่อไทยเคย

อภิปรายรัฐบาลยาวนาน

ราว 3 ชั่วโมง จากนั้นโดน

ต้นสังกัดแบนไม่ให้อภิปราย

ในครั้งถัดมา กระทั่งพรรค

เตะออก เจ้าตัวโวยเหตุผล

ที่โดนปิดกั้น เพราะตัวเอง

จะอภิปรายบุคคลต้องห้าม 

ฉะนั้นในศึกอภิปรายทั่วไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จึง

จัดเต็ม!!

ศรัณย์วุฒิ โหมโรงเปิดอภิปรายว่า “พี่น้องประชาชน

เอ้ย ศรัณย์วุฒิกลับมาแล้ว รับรองได้เลยว่าสิ่งดีๆ ที่พวกเรา

ไม่เคยได้รู้ สิ่งใดที่ใครปกปิดไว้ จะแฉให้หมด วันนี้จะเปิดโปง

ไอ้ โม่ง เขาเป็นแก่นของความชั่วร้าย เป็นปีศาจแห่งความ

ชั่วร้าย ผมไม่เคยได้อภิปรายคนนี้เลย ถ้าผมอยู่พรรคเดิม 

(เพื่อไทย) ผมอภิปรายไม่ได้ แต่วันนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อ

ชาติ ผมแฉใครก็ได้ ไม่ถูกปิดกั้น ถ้าอยู่พรรคเดิมแตะต้อง 

พล.อ.ประวิตรไม่ได้เลย”

จากนั้นก็รัวหมัดใส่ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  

เล่าเรื่องเป็นซีรีส์ ตั้งแต่สมคบคิดยึดอำานาจ สมคบคิดเจ้าสัว 

ส่งคนของตัวเองไปยังองค์กรอิสระเพื่อกินรวบประเทศไทย

แฉความลับ “บิ๊กป้อม” ส่งน้องชายไปคุมผลประโยชน์

ใน กสทช. รวมทั้งส่งคนใกล้ชิดไปเป็น กสทช.อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังเล่าถึงสายสัมพันธ์ระหว่าง “ลุง” กับ “บอย 

สกาย”  ซึ่ง ส.ส.อุตรดิตถ์ชี้เป้าว่าเป็นคนขายเรือดำาน้ำา และ

รับทำางานไอทีให้หน่วยงานราชการหลายแห่ง

ตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่เห็นหน้า พล.อ.ประวิตรอีกเลย  

ยังไงก็ขอให้หายจากอาการท้องเสียไวๆ แล้วออกมาชี้แจง

ด้วยตัวเองก็ดีนะ หุหุ.

	 มินนี่เมาธ์

ปีศาจแห่งความชั่วร้าย

เ

ข่าว ‘ควรถาม-ควรตอบ’

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

าจะมีใครประมวลคำาถามยอดฮิตของนักข่าวยุคนี้บันทึก

ไว้เพื่อการศึกษานะ

เท่าที่ผมฟังๆ ผ่านหูจากข่าวโทรทัศน์ กลุ่มประโยคคำาถาม

ที่นักข่าวใช้ จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้

ท่านนายกฯ คะ....

-เรื่องนี้ ท่านจะว่าอย่างไรคะ?

-เรื่องนี้ ท่านมีความเห็นอย่างไรคะ?

-เรื่องนี้ คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะท่าน?

-เรื่องนี้ เขาว่าอย่างนี้ แล้วท่านจะว่าอย่างไรคะ? 

มันก็ “ครอบจักรวาล” หรือ “กำาปั้นทุบดิน” ดีนะ 

ถ้าเจอนักการเมืองเก๋าๆ เขาจะรู้ทันที นักข่าวคนนี้ มีภูมิ 

ทำาการบ้านมา ศึกษาเรื่องราวนั้นมา หรือกลวงโบ๋ แค่ถือไมค์มา

จ่อเป็นอาชีพเท่านั้น

ซึ่งแบบนี้ อาจตกเป็นเครื่องมือให้คนที่มีเป้าหมายซ่อนเร้น 

อาศัย “ความผิวเผิน” ของนักข่าวเป็นช่องทาง “ปล่อยข่าว-สร้าง

กระแส” ได้ง่ายๆ

อย่างเมื่อวาน (๒๒ ก.พ.๖๕) เห็นข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่ง 

ตะโกนปาวๆ ทำานองว่า “นายกฯ ถูกนักข่าวยิง ๔ คำาถามเด็ด 

หนีเลย ไม่กล้าตอบ”

ก็ไปดูประเด็นเด็ด ที่นักข่าวถามจนนายกฯ ไม่กล้าตอบหรือ

ตอบไม่ได้ จนต้องหนีซิว่า เป็นคำาถามลุ่มลึกขนาดไหน?

คำาถามแรก เป็นดังนี้.......

-นายกฯ มองอย่างไร ต่อกรณี ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยกเรื่อง

การออกกฎหมายกัญชา-กัญชง เป็นเงื่อนไขการจะอยู่ต่อหรือถอน

ตัวจากการร่วมรัฐบาล?

นี้เป็นคำาถามเรื่องมอง คือ “นายกฯ มองอย่างไร”

คำาถามที่สอง

-นายกฯ มาเลเซียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในวัน

ที่ ๒๔-๒๕ ก.พ.นี้ จะหยิบยกเรื่องใดหารือกับผู้นำามาเลเซียใน

ครั้งนี้บ้าง? 

และมีความกังวลหรือไม่ว่า จะมีการก่อเหตุความไม่สงบ

ในชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างประเด็นในช่วงที่ผู้นำามาเลเซียอยู่

ระหว่างการเยือนไทย?

เป็นประเด็นถาม “หยิบเรื่องไหนหารือ กังวลไหม ต่อการ

ที่ชายแดนใต้อาจก่อเหตุ”

คำาถามที่สาม

-นายรังสิมันต์ โรม พยายามเชื่อมโยงข้อมูล การค้ามนุษย์

โรฮีนจา ว่า ๓ ป.มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะชี้แจงข้อเท็จจริง

อย่างไร?

ประเด็นถามอยู่ที่ เรื่องป้ายสี นายกฯ จะชี้แจงสีที่นายโรม

เลอะหรือ มันควรตอบหรือ?

กับบางคำาถามนะ....

ถ้าตอบตามที่ถาม คนตอบก็โง่กว่าคนถาม!

เรื่องค้ามนุษย์ เรื่องโรฮีนจาที่ขุดกรุมาสร้างกระแสกันนี่  ความ

จริงคดีสิ้นสุดในขั้นศาลไปนานแล้ว 

แต่ขบวนการ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” กับ “พล.ต.ต.ปวีณ” มี

เจตนาอะไรก็ไม่ทราบ ช่วยกันชงเรื่อง-ชงลูก ให้เป็นประเด็นไปยิง

ประตูรัฐบาลและสถาบันอีกแบบจงใจ 

กรณี พล.ต.ต.ปวีณ อ้างลี้ภัยอยู่ออสเตรเลียนั้น สองสามวันนี้ 

เห็นคุณเอ็ดดี้ “อัษฎางค์ ยมนาค” ซึ่งอยู่ออสเตรเลีย โพสต์น่าสนใจ

ติดๆ กัน ประมาณนี้

.................................

เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค

“คุณปวีณอยู่ที่ไหน ด้วยวีซ่าอะไร กันแน่!”

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่า ผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริง แค่ตั้งข้อ

สังเกต เพราะมันผิดสังเกต ว่า…

คุณปวีณอยู่ออสเตรเลียจริงๆ หรือเปล่า

เพราะดูเสื้อผ้าที่แกสวมใส่ในวันที่ live คุยกับโรมและช่อ ดู

เหมือนว่าจะอากาศเย็น!!!

แต่ตอนนี้ออสเตรเลียเป็นฤดูร้อน

ยกตัวอย่างเมื่อวานซิดนีย์ 30 องศา

อุณหภูมิ 30 องศาของคนไทยที่เมืองไทยอาจรู้สึกเฉยๆ แต่

อุณหภูมิ 30 องศาในเมืองหนาวอย่างออสเตรเลียคือ ร้อนตับแตก 

ร้อนขนาดใส่เสื้อบางๆ ชั้นเดียวยังอึดอัด แล้วดูเสื้อผ้าที่คุณปวีณใส่!!!!

แกอยู่มา 6 ปีแล้ว ไม่ใช่ 6 เดือนหรือ 6 วัน ที่จะไม่คุ้นชิน

กับสภาพภูมิอากาศ

ส่วนเรื่องวีซ่าลี้ภัย

ผมอยู่ออสเตรเลียมานาน คนที่อยู่ในออสเตรเลียส่วนใหญ่

มาด้วยวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว ตามมาด้วยการเป็น PR (ผู้อยู่

อาศัยถาวร) 

และ Citizens (พลเมือง) ส่วนน้อยเป็นวีซ่าทำางาน ส่วนวีซ่าลี้

ภัยเท่าที่ทราบ ไม่เคยมีเลย

ที่ออสเตรเลีย มักมีคนไทยขอวีซ่ามาท่องเที่ยวแล้ว “โดด” 

อยู่เรื่อยๆ

ศัพท์ของคนไทยที่ออสเตรเลียพูดกันคือ มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว 

“โดด เป็น ผี”

“ผี” ในที่นี้ คือลักษณะเดียวกับที่อเมริกาเรียกว่าโรบินฮู๊ด ซึ่ง

ก็หมายถึง “พวกที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย”

และพวกผีนี่แหละที่มักพูดถึงความพยายามในการทำาวีซ่าลี้

ภัย ซึ่งผมทราบมาจากผู้รู้นานแล้ว และต่อมาได้รับการยืนยันจาก

ผู้หลักผู้ใหญ่ว่า 

“ออสเตรเลียไม่ให้วีซ่าลี้ภัยกับคนไทย เพราะประเทศไทย

ไม่มีภัยให้ลี้ภัย”

เพราะฉะนั้น ถ้ายึดตามข้อมูลเท่าที่มี ก็สรุปเป็นการตั้งข้อ

สังเกต เพราะมันผิดสังเกตว่าคุณปวีณอยู่ในออสเตรเลียหรืออยู่

ที่ไหนกันแน่!

และอยู่ด้วยวีซ่าอะไร?

ถ้าเริ่มต้น…หัวจดหมายย้ายสังกัด ก็ผิด

ตามมาด้วย…วีซ่าลี้ภัย ก็ไม่มี

และสุดท้าย…ไม่ได้อยู่ออสเตรเลียจริง

โรมและช่อ…ก็คงจบไปพร้อมคุณปวีณล่ะครับงานนี้

และ “อัษฎางค์ ยมนาค” มีโพสต์ต่อมา ว่า........

“ไม่มีคดีความใดๆ ติดตัว แล้วเอาอะไรไปขอวีซ่าลี้ภัย”

เมื่อเช้าเขียนโพสต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องวีซ่าลี้ภัยของคุณปวีณ

ไปแล้ว ตกหล่นประเด็นสำาคัญไป นั้นคือ

คุณปวีณลาออกจากราชการไปเอง ทั้งที่ได้รับ offer  งาน

จาก สตช. หรือแม้แต่ สนง.นรป.ที่คุณปวีณออกมาพูด และคุณ

ปวีณไม่มีคดีความอะไรเลยจากเมืองไทย 

แล้วคุณปวีณใช้อะไรไปขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลีย!!!

ผู้จะลี้ภัย ต้องมีภัย 

คุณปวีณเอาเหตุผลอะไรไปอ้างและมีหลักฐานอะไรที่หนัก

แน่นพอที่ทำาให้รัฐบาลออสซี่เชื่อว่าคุณปวีณมีภัย

หรือว่า…จากเหตุดังกล่าว 

คุณปวีณจึงร่วมมือกับนักการเมืองไทย ทำาเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อ

ให้ตนเองโดนคดีหรือเกิดเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงจากรัฐบาลไทย 

เพื่อนำาไปใช้ยื่นวีซ่าลี้ภัย หรือไม่?

งานนี้ win win กับนักการเมืองไทย

กล่าวคือ ถ้าคุณปวีณโดนคดีก็จะได้นำาไปขอวีซ่าลี้ภัย

ในขณะที่นักการเมืองได้เรื่องจริงอิงนิยายของคุณปวีณ ไป

โจมตีรัฐบาล, ม.112 และสถาบันพระมหากษัตริย์

กร้าวกลวง สร้างจินตนาการดราม่าได้พร่ำาเพรื่อ

ดังนั้น ผมเลยขอลองจินตนาการ จากข้อสังเกตที่ผิดสังเกต

จากข่าวนี้ดูบ้างจะเป็นไรไป

อัษฎางค์ ยมนาค

........................................

คงต้องซื้อตั๋วเรือบินให้นักข่าวไปถาม พล.ต.ต.ปวีณซะแล้ว

ละมั้งว่า “เรื่องนี้เขาว่างี้ แล้วท่านจะว่าไงคะ”

เออ...แต่ว่า “ท่านอยู่ไหนล่ะ”

นายโรมนั่นแหละรู้ เพราะติดต่อกันอยู่ นักข่าวรีบไปถาม

นายโรมเร้วว ว่า “คู่หูอยู่ไหน?”

ป้าย ว่า ๓ ป.เกี่ยวข้องค้ามนุษย์อย่างไร

และ คำาถามที่สี่

-นายกฯ มองการแก้ไขกฎหมายลูกอย่างไร หลังพรรคเพื่อไทย

สอดไส้ ปลดล็อกคนนอกชี้นำาพรรค?

เรื่องสายตา คือประเด็นนักข่าวถาม “นายกฯ มองอย่างไร”

สรุปคำาถามได้ ดังนี้

-มองอย่างไร, หยิบยกเรื่องใด กังวลไหม, ชี้แจงอย่างไร  และ 

มองอย่างไร

ก็จะเห็นว่า เป็นคำาถามมุ่ง “ความรู้สึก” ไปตอบโต้อีกฝ่าย จะ

ได้เป็นข่าวมัน ไม่ต้องการเนื้อหาสาระ เพราะคนถามก็เข้าไม่ถึงสาระ

ที่นำาไปตั้งประเด็นถาม 

สรุปแล้ว ประโยคคำาถามแบบนี้ เป็นคำาถาม “หุ่นยนต์ตั้ง

โปรแกรม” มากกว่าเป็นคำาถาม “นักข่าวอาชีพ”

อย่างนายกฯ มาเลย์มา ประเด็นไทยฟื้นสัมพันธ์กับซาอุฯ, 

ประเด็นคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม 

(OIC) มาเยือนไทย เพื่อประสานให้พี่น้อง “ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” 

ชายแดนใต้ อยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข

และประเด็น “องค์มกุฎราชกุมารซาอุฯ” จะเสด็จเยือนไทย

ตามคำาเชิญของรัฐบาล 

เหล่านี้ เมื่อนายกฯ มาเลย์เดินทางมา ในฐานะไทย-มาเลย์

เพื่อนบ้านชานเรือนติดกัน ด้วยไหวพริบนักข่าว ควรรู้ว่าเรื่่องเหล่า

นี้มิใช่หรือ ที่ควรเป็นประเด็นถาม

มากกว่าจะถามผิวเผินว่า “จะหยิบยกเรื่องใดมาหารือ  และ

กังวลมั้ย ว่าทางใต้จะก่อเหตุ”

ซึ่งมันฟังแล้ว ตื้นเขิน ไม่เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์เลย!

หรือเรื่องค้ามนุษย์ นักข่าวก็พูดเอง “นายโรมโยงข้อมูล” ว่า 

๓ ป.เกี่ยวข้อง 

แล้วเอาเรื่องที่อีกฝ่ายป้ายสี ตั้งเป็นคำาถามให้นายกฯ ชี้แจง 

เหมือนเขาสาดขี้ แล้วจะให้นายกฯ ลงไปเล่นขี้ มันหายเหม็น หาย

น่

เบรก สธ.

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

มากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 2,638 ราย, ชลบุรี 

924 ราย, สมุทรปราการ 887 ราย, 

นนทบุรี 792 ราย, นครศรีธรรมราช 741 

ราย,  นครราชสีมา 716 ราย, ภูเก็ต 660 

ราย,  สมุทรสาคร 593 ราย, นครปฐม 

479 ราย และสุรินทร์ 425 ราย

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนหน่ึงว่า เรื่อง 

UCEP (ยูเซป-โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

วิกฤต มีสิทธิทุกท่ี รักษาฟรี 72 ช่ัวโมง) 

ครม.เป็นห่วงประชาชน จึงให้กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ทบทวนชะลอการ

ประกาศเรื่องน้ีออกไปก่อน เพราะต้อง

ทำาความเข้าใจซักซ้อมการปรับบริการผู้

ป่วยอาการสีเขียว เนื่องจากโอมิครอนมี

ผู้ป่วยสีเขียวมาก อีกท้ังยังมีปัญหาเรื่อง

การรับสายด่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการ

บริการให้ดีก่อนท่ีจะนำาเรื่องน้ีกลับมา

อีกคร้ัง 

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม.

เต็มคณะ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้

เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การกำาหนดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019) ซ่ึงท่ีประชุมบาง

ส่วนไม่เห็นด้วย โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ 

รมว.การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ เห็นว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ี

ทำาให้คนแตกตื่น เพราะมีผู้ติดเช้ือสูง

ข้ึน จึงอยากให้เลื่อนไปก่อน และอยาก

ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ อย่าง

อังกฤษ เยอรมนี ก็ยังมีปัญหาเรื่องการ

อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ขณะท่ีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข พยายามอธิบาย

ว่าการรักษาฟรีอยู่แล้วทุกคน ยืนยัน

ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน การเสนอเรื่องดัง

กล่าวไม่ใช่การประหยัดงบ แต่เป็นเรื่อง

ของความเป็นห่วงผู้ป่วยสีเขียวท่ีเข้าไป

ครองเตียง อยากเก็บเตียงให้ผู้ป่วยสี

เหลือง สีแดง และผู้ป่วยโรคอื่นๆ เรื่อง

น้ีหมอและคนหน้างานคิดมาแล้ว เพื่อ

ให้ผู้ป่วยไปรักษาท่ีบ้านหรือศูนย์แยก

กักในชุมชน ยืนยันผู้ป่วยสีเขียวยังได้รับ

การดูแล ยังได้รับการรักษาฟรีตามสิทธ์ิ 

โดยให้ไปรักษาท่ีบ้าน หรือท่ีศูนย์แยกกัก

ในชุมชน เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหา 

แม้รักษาท่ีบ้านก็ดูแล  

 อย่างไรก็ดี นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รมว.อุตสาหกรรม บอกต่อท่ีประชุม

ว่า หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องท่ีหลาย

คนเข้าไม่ถึง โทร. 1130 ก็ไม่มีคนรับ

สาย กว่าจะติดต่อกลับใช้เวลานาน 

ทำาให้อธิบดี สบส.แจ้งว่ากำาลังจะเพ่ิม

คู่สาย ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข จึงกล่าวช่วยว่า  ต่อไปอาจ

จะเสนอให้เพ่ิมโรงพยาบาลสนาม และ

ให้ภาครัฐไปทำาฮอสพิเทลเพื่อทำาการ

ดูแลประชาชนด้วย  

ผวาโดนด่าเบรกเลิกยูเซป

 จากน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ได้เล่า

ต่อท่ีประชุมว่า ตนได้ทดลองโทร.ไป

ท่ี 1330 และพบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

อยู่ในอาการท่ีเหนื่อยล้า ทำาให้เข้าใจ

การทำางานของเจ้าหน้าท่ี 1330 แล้ว 

จึงอยากให้ไปรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนก่อน ไปสร้างความเชื่อม่ัน 

แล้วกระทรวงสาธารณสุขค่อยนำากลับ

เข้าพิจารณาใหม่ 

“เพื่อความสบายใจของประชา 

ชน ก็ขอให้ชะลอประกาศไปก่อน” 

แหล่งข่าวอ้างคำาพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ 

รวมท้ังบอกว่า จากน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ได้

หันไปพูดกับนายอนุทินว่า “โอเคนะ หนู

เข้าใจนะ” ทำาให้นายอนุทินย้ิมให้พร้อม

ระบุว่า “ไม่เป็นไรครับ” 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเช้าก่อนการ

ประชุม ครม. นายอนุทินให้สัมภาษณ์

ถึงสถานการณ์ผู้ติดเช้ือ โดยปรากฏภาพ

ผู้ท่ีออกมานอนรอรับการรักษานอกบ้าน

ว่า ไม่มีเหตุการณ์เช่นน้ัน ยืนยันไม่มี

ตามภาพท่ีออกมา ตนตรวจสอบกับ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน และ

จำานวนเตียงท่ีมีอยู่ตามโรงพยาบาล

ต่างๆ ท่ัวประเทศยังมีความพร้อม 

“เรื่องท่ีมาถามว่ามีคนมานอนอยู่

ข้างถนน ผมเห็นข่าวก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ ท้ัง

ปลัดกระทรวง อธิบดี เช็กแล้วเช็กอีก ก็

ไม่มี เพราะเตียงยังพอมีอยู่ ยังครองไม่

ถึงคร่ึง ส่วนยาก็มีเต็มท่ี และเวลาน้ีเรา

เน้นการรักษาตัวท่ีบ้านเป็นหลัก” นาย

อนุทินระบุ

ต่อมานายอนุทินให้สัมภาษณ์อีก

คร้ังหลังประชุม ครม.ว่า การใช้สิทธิ

ยูเซปยังจะให้ดำาเนินการต่อไปเหมือน

ช่วงท่ีผ่านมา เนื่องจากขณะน้ีมีการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังน้ัน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน ตน

จึงเสนอให้มีการเลื่อนการใช้สิทธิยูเซป 

ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำาหนด

“รัฐบาลโดย สธ.ให้ความม่ันใจ

กับประชาชนได้ว่าจะสามารถดูแล

รักษาผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ได้ ขอ

ให้ประชาชนม่ันใจในส่ิงท่ีได้เตรียม

การต่างๆ เอาไว้ และปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ความเหมาะสม แม้ว่าแต่

เดิมคิดปรับเปล่ียนมาตรการเป็นยูเซป

พลัส s แต่ในเมื่อมีการแพร่ระบาด 

ขณะน้ี ทาง สธ.ก็ปรับเปล่ียนมาตรการ

ไปตามสถานการณ์ของแต่ละช่วง จึงมี

การขยายเวลาการใช้สิทธิยูเซปออกไป

อีก” นายอนุทินระบุ

ถามถึงสถานการณ์เตียงเพ่ือ

รองรับผู้ป่วยโควิด รองนายกฯ กล่าว

ว่า ปลัด สธ.ยืนยันจำานวนเตียง 

อุปกรณ์การแพทย์ ยา ยังมีความ

พร้อมอยู่ รวมถึงขอให้ม่ันใจว่าระบบ

สาธารณสุขสามารถรองรับได้หากเกิด

กรณีฉุกเฉิน เราต้องใช้มาตรการท่ีจะ

ทำาให้หลายๆ อย่างเดินหน้าพร้อมกันได้ 

ซ่ึงคนท่ีติดเช้ือโควิดท่ีไม่แสดงอาการ

กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จะใช้วิธีการรักษา

ท่ีบ้าน หรือโฮมไอโซเลชัน ส่วนผู้ป่วย

ระดับสีเหลือง สีแดง จะรักษาตัวอยู่

ท่ีโรงพยาบาล ยืนยันไม่ใช่ปัญหาและ

สามารถรองรับได้ 

ซักว่าจะมีการกลับมาใช้ โรง

พยาบาลสนามอีกหรือไม่ รองนายกฯ 

กล่าวว่า เราเตรียมไว้หมดแล้ว ถ้า

สถานการณ์จำาเป็นและฉุกเฉิน  

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

อธิบดี สบส. กล่าวว่า หลังจากนำา

เรื่องอัตราท่ีจะจ่ายค่าบริการให้สถาน

พยาบาลเข้า ครม. เพื่อขอความเห็น

ชอบ ทาง ครม.มอบให้ สธ. ทบทวนเรื่อง

กระบวนการและเพื่อทำาความเข้าใจ

กับประชาชน โดยเฉพาะกระบวนการ

ติดต่อ การรักษา ช่องทางต่างๆ รวม

ถึงเรื่องยูเซป โควิด-19 พลัส ในอนาคต

และการปรับระบบการรักษาท่ีบ้านให้

กระบวนการมีความคล่องตัว และการ

ทำาความเข้าใจกับประชาชน จึงยังไม่มี

มติ ซ่ึง สธ. ได้รับเรื่องน้ีมาเพื่อทำาความ

เข้าใจกับประชาชน กับสถานพยาบาล

และทบทวนกระบวนการต่างๆ

“กรอบเวลาท่ีจะใช้ทบทวนก็

จะต้องนำาเรื่องน้ีเข้าคณะกรรมการท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือเสนอต่อไป ส่วนเร่ือง

การประกาศยกเลิกกำาหนดผู้ป่วย

ฉุกเฉินกรณีการติดโควิด-19  ครม.ให้ 

สธ.ดำาเนินการทบทวนให้สอดคล้องกัน 

โดยสรุปคือ ตอนน้ีระบบการดูแลยังเป็น

ยูเซป โควิด-19 เหมือนเดิม ซ่ึงต้องไป

ดูแลกระบวนการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมเติมข้ึน 

โดยเฉพาะ กทม. ท่ีมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยสำาคัญ จึงต้องมีการพัฒนาช่อง

ทางการติดต่อเพื่อเข้าระบบ 1330 หรือ

การเข้า Line official ของสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ

ดูแลระบบการรับส่งผู้ป่วย” นพ.ธเรศ

กล่าว

‘บ๊ิกตู่’ นัดถก ศบค.ชุดใหญ่

ซักว่าก่อนหน้าน้ีประกาศว่า                 

โควิด-19 ออกจากโรคฉุกเฉิน มีการลง

นามไปแล้ว อธิบดี สบส.กล่าวว่า ยัง

ไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทาง ครม.จึงให้นำามาพิจารณาทบทวน

อีกคร้ัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ของภาคประชาชน 

ถามถึงกรณี รพ.เอกชนปฏิเสธ

การรับผู้ป่วย อธิบดี สบส.กล่าวว่า ขณะ

น้ีกลไกของยูเซป โควิด-19 มีผลบังคับ

ใช้อยู่ ดังน้ันผู้ป่วยโควิด-19 ถือเป็นโรค

ฉุกเฉิน สถานพยาบาลต้องให้การดูแล 

และไม่สามารถปฏิเสธได้ หากสถาน

พยาบาลไม่มีศักยภาพในการดูแลหรือ

ไม่มีเตียง ต้องส่งต่อผู้ป่วย และย้ำาว่าไม่

สามารถเรียกเก็บเงินมัดจำาได้ 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี   

แถลงผลประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติ

วงเงินรวม 150.69 ล้านบาท ให้กรม

ราชทัณฑ์นำาไปจัดหาวัสดุและอุปกรณ์

ท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา

การระบาดโควิดให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้

ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานท่ัว

ประเทศ 

นายธนกรกล่าวด้วยว่า ในวัน

ท่ี 23 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ

ผู้อำานวยการ ศบค. จะเป็นประธาน

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ผ่านระบบ                     

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อพิจารณาการ

ปรับมาตรการป้องกันโรคสำาหรับการ

เดินทางเข้าราชอาณาจักร แผนการ

ให้บริการวัคซีน โดยจะเน้นเรื่องความ

ปลอดภัยของคนไทยเป็นสำาคัญ รวม

ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

มีรายงานว่า ในการประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ จะมีวาระการรายงาน

ให้ท่ีประชุมทราบถึงสถานการณ์และ

แนวโน้มการแพร่ระบาด และจำานวน

ผู้ติดเช้ือ รวมถึงมาตรการเปิดเรียน

แบบออนไซต์ อยู่ได้กับโควิดในสถาน

ศึกษา โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค

ติดต่อโควิด-19 (ศปก.ศธ.) และวาระ

เพื่อพิจารณา เรื่องการปรับมาตรการ

ป้องกันโรค สำาหรับการเดินทางเข้าราช

อาณาจักร โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเท่ียว

และกีฬา (ศปก.กก.) และพิจารณา

แผนการให้บริการวัคซีน โดย ศปก.

ศธ. นอกจากน้ี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง 

จะรายงานเรื่องการป้องกันการแพร่

ระบาดโควิด-19 รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ ก็จะรายงานผลการดำาเนิน

งาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ต่อท่ีประชุม

ด้านนายสน่ัน อังอุบลกุล 

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า หอการค้าไทยได้รับฟังเสียงสะท้อน

จากผู้ประกอบการและหอการค้า

จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีต้องการให้มีการ

ผ่อนคลายท้ังมาตรการเทสต์แอนด์

โก และลดจำานวนวันกักตัว เพื่อให้

เกิดบรรยากาศท่ีดีสำาหรับการท่อง

เท่ียวในประเทศ ช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจได้ 

รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงและผ่อนคลาย

มาตรการเทสต์แอนด์โก โดยเฉพาะ

การตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ ของนักเดินทาง

ขาเข้าประเทศ ท่ีต้องตรวจถึง 3 คร้ัง 

ประกอบด้วยคร้ังท่ี 1 ก่อนเข้าประเทศ 

ภายใน 72 ช่ัวโมง, คร้ังท่ี 2 วันแรกท่ี

เข้าประเทศ และคร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 5 นับ

จากการเข้าประเทศ

“หลายประเทศเน้นเพียงการฉีด

วัคซีนครบโดสกับผลการตรวจอาร์ที-

พีซีอาร์ ก่อนเข้า 72 ช่ัวโมงเท่าน้ัน 

หอการค้าไทยจึงเห็นว่าหากยกเลิกการ

ตรวจอาร์ที-พีซีอาร์คร้ังท่ี 3 คืนท่ี 5 

ได้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง

ระหว่างประเทศมากข้ึน” ประธานสภา

หอการค้าไทยกล่าว 

เช่นเดียวกับ นายสุพันธ์ุ มงคล

สุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แม้

การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธ์ุโอ

มิครอนเพ่ิมสูงข้ึนต่อเนื่อง ภาคเอกชน

ก็ขอย้ำาจุดยืนเดิมคือ ห้ามมีการล็อก

ดาวน์ประเทศอีกคร้ัง เนื่องจากจะส่ง

ผลรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทย อีก

ประเด็นสำาคัญควรยกเลิกมาตรการ

เทสต์แอนด์โกวันท่ี 5 ออกไป เพราะ

ทำาให้ยุ่งยาก ต้องกลับไปกลับมาเสียค่า

ใช้จ่ายเพ่ิมโดยไม่จำาเป็น.

ปัตตานี • ท่ีกองอำานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. 

ภ.4 สน.) ค่ายสิรินธร  พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวภายหลัง

ร่วมประชุมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับ

สูงของ กอ.รมน.ภ.4 สน.  ซ่ึงนำาโดย 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 ว่า 

หลังการพูดคุยหารือกับคณะผู้แทนของ

กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) ท่ี

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เดือน 

ม.ค.ท่ีผ่านมา จนท้ังสองฝ่ายเห็นร่วมกันใน

หลักการ 3 ข้อท่ีจะเป็นสารัตถะของการ

พูดคุยในระยะต่อไป คร้ังน้ีจึงลงมาปรึกษา

หารือกับกองทัพภาคท่ี 4 เพื่อขับเคลื่อน

กระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการทำางาน

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเด็นลด

ความรุนแรง นอกจากน้ี ภาคประชาชน

และภาคส่วนต่างๆ ได้มีข้อเสนอแนะถึง

แนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี การลดความรุนแรงต่อพ้ืนท่ี

สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ ซ่ึงทางคณะพูดคุยจะหยิบยก

ประเด็นดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่กระบวนการ

พูดคุยในโอกาสต่อไป โดยนัดคร้ังหน้า

ปลายเดือน มี.ค.น้ี และจะนำาประเด็น

การใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไปหารือ

ในเวทีการพูดคุยอีกด้วย. 

คุยสันติสุขนัดหน้าชงลดรุนแรงทุกแบบ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม งดใหสัมภาษณส� อมวลชนและ

ยังงดตอบคําถามที่ส� อสงผานทีมงานเหมือนทุกครั้ง โดย

เฉพาะกรณีมีรายงานวากรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย

ทําคําตอบถึงเลขาธิการ ครม.และ

กระทรวงคมนาคมเร� องรถไฟฟาสาย

สีเขียวแลว มีแนวโนมจะพิจารณา

บรรจุวาระ ครม.ไดเม� อไหร งานนี้

คงตองไปคิดแกเกมของพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) ที่กําลังไดทีขี่แพะไล ลาสุด 

นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม 

พรรค ภท. และรองประธานสภาฯ 

ประกาศวา หากรัฐบาลชุดนี้ ไมเห็น

ชอบหรือไมพิจารณา พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง พ.ศ…. พรรคภูมิใจไทยจะ

ถอนตัวจากการรวมรัฐบาล นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนา ภท. บอกวา “เร� องการรวมรัฐบาลเปนเร� องของหัวหนา

พรรค สมาชิกคนอ� นไมตองมาพูด ใหฟงหัวหนาพรรคคนเดียว” ก็

เปนการแยกกันเดินรวมกันตีเหมือนกรณีนายกฯ รวบอํานาจแก

ปญหาโควิดนั่นแหละ...• 

ศึกบานใหญชลบุรีที่วาจบแลว อาจจะยังไมจบ! แม เสี่ย

เฮง-สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน และ ส.ส.จังหวัด

ชลบุรี ในฐานะ ผอ.พรรคพลังประชารัฐ บอกวา ถือวาจบแลว

เพราะเราเปนเด็ก และวันนี้ ไมมีอะไรกับ พี่แปะ-สนธยา คุณปลื้ม 

นายกเมืองพัทยา แตคนบานใหญมองวา “ไมเห็นหัวกัน” การ

จัดทีมผูสมัคร ส.ส.ชลบุรีโดยไมปรึกษาหารือ ทั้งที่ตัวเองเติบโต

มาจากบานใหญ ไดเปน ส.ส.สมัยแรกสังกัด พรรคพลังชล เม� อ

สนธยามาเปนที่ปรึกษานายกฯ-พล.อ.ประยุทธ และรวมกอตั้ง

พรรค พปชร.ก็เอาเสี่ยเฮงมาดวย แตวันนี้เสี่ยเฮงปกกลาขาแข็ง 

ปลูกขาวกินเอง แลวสรางอาณาจักร

ตัวเอง ก็ไมแครบานใหญที่มองวา

หมดบุญเกา สายลมเริ่มเปลี่ยนทิศ 

อยางไรก็ตามตองรอดูทิศทางของ 

พล.อ.ประยุทธ หากไมลงแคนดิเดต 

นายกฯ สังกัด พปชร. นายสนธยา 

อาจตองนําทัพพรรคพลังชลลุยศึก

เลือกตั้งเอง เพราะสมัยที่แลวพลังชล

ไมไดสงผูสมัคร สมัยหนาหากไมสง

จะตองโดนยุบพรรค หากเปนเชนนั้น

สนามชลบุรีเดือดแน�...•

กรณี นายรังสิมันต โรม ส.ส.พรรคกาวไกล นําเร� อง 

พล.ต.ต.ปวีณ พงศสิรินทร อดีตรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 

หัวหนาชุดสืบสวนคดีคามนุษย โรฮีนจาลี้ภัยออกจากประเทศไทย

ไปเม� อป 2558 เปนเร� องเกามาเลาใหม เจตนาตองการกระทบ

ชิ่งโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริยตามธงของกาวไกลอยูแลว 

สวนเร� องความปลอดภัยนั้น พล.อ.ประยุทธ ก็รับประกันใหมาสู

ตามกระบวนการยุติธรรม พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร.

ก็ใหคํามั่นวา “ในนามตํารวจ 2 แสนกวาคน ถาทานกลับมาจะ

ดูแลความปลอดภัยให กลัวอะไรมาบอกกัน รับรองไมมีเร� อง ไม

ตองหวง ไมมีใครไปทําอะไร ตํารวจดูแลไดอยูแลว” จึงอยูที่ 

พล.ต.ต.ปวีณจะเลือกอยางไร คนอยาง นายศรีสุวรรณ จรรยา 

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความธรรมดาๆ รองเรียนเร� อง

ความไมเปนธรรมไวมากมาย ไมเห็นจะกลัวตาย เม� อนายกฯ กับ 

ผบ.ตร.รับประกันความปลอดภัยขนาดนี้ ถากลับมาแลวเปนอะไร

ไป นายกฯ-ผบ.ตร.ก็พังเหมือนกัน เวนแตเช� อวาทั้ง 3 ป. มีสวน

เกี่ยวของอยางที่นายรังสิมันตวา ก็ตองรอรัฐใหมมาสะสาง และก็

จะกลายเปนประเด็นการเมืองตอบโต

กันไปมา หาขอความจริงไมได...•

การประชุมรวมรัฐสภา วัน

ที่ 24-25 ก.พ.นี้ เพ� อพิจารณา

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง จํานวน 10 

ฉบับ โดยเฉพาะราง พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง ฉบับพรรคเพ� อไทย 

ถูกตีตกตั้งแตในมุง เพราะไปแกไข

มาตรา 28-29 โดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล 

ประธานคณะทํางานดานการเมืองฯ พรรคเพ� อไทย ชี้แจงถึงการ

เพิ่มขอความวา “การใหคําปรึกษา การใหคําแนะนําใดๆ ก็ตาม 

ไมถือเปนการครอบงํา ควบคุม สั่งการ ถาการใหคําปรึกษานั้นเปน

เพียงการเสนอแนะ ทําความเขาใจ โดยที่อํานาจการตัดสินใจยัง

คงอยูกับพรรค” แตคงไมมีใครเช� อ เพราะพรรคเพ� อไทยมีชนักปก

หลังอยูแลวกรณีที่ถูกรองเรียนวา นายทักษิณ ชินวัตร ครอบงํา

พรรค ซึ่งความจริงก็ปฏิเสธไมได นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นาย

เสรี สุวรรณภานนท สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ประกาศแลววาไมให

ผาน จะใหผานเฉพาะรางของ ครม. งานนี้เครือขายนายใหญดูไบ

ไปไมถึงฝงฝนอีก!...•

สนธยา คุณปลื้ม  

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

เปนระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติแบบไมมี ไมกั้น 

เปนการพัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางดวยกลองตรวจบันทึก

ภาพปายทะเบียนรถดวยเทคโนโลยี Video Tolling โดยชําระ

คาธรรมเนียมผานระบบ Post Paid ทั้งแบบชําระเปนราย

ครั้งหรือรอบบิล รวมไปถึงชําระผานเว็บไซตหรือโมบายล

แอปพลิเคชัน ตลอดจนการชําระดวย QR Code และชําระ

ดวยการตัดเงินอัตโนมัติ.

M-Flow

อนุทิน ชาญวีรกูล 

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....” 

และ “รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกร

ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....” ฉบับท่ีประชาชนรวมกัน

เขาช� อกวาหน่ึงหม� นรายช� อ มีบอเกิดท่ีมาคลายคลึงกัน

กอนที่จะเปนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 

ประกาศใชบังคับ รางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 

.... มีการผลักดันกันมาหลายรัฐบาล สืบยอนไปไกลถึงป 2518 [1] 

แตการผลักดันที่สําคัญที่สุดอยูในชวงหลังป 2549 โดยเฉพาะชวง

ป 2552, 2553 ที่ความขัดแยงทางการเมืองเขมขน จึงมีการผลัก

ดันรางกฎหมายดังกลาวจากสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางเขม

ขนตามไปดวย เพราะตองการกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ� อ

ควบคุมการชุมนุมของประชาชน เน� องจากการชุมนุมแตละครั้ง

หน�วยงานที่เหน� อยมากที่สุดคือตํารวจ ที่ไมมีกฎหมายกลางใดๆ ที่

จะใหอํานาจตํารวจในการจัดการและควบคุมการชุมนุมไดเลย

แตประเด็นสําคัญอยูที่ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ถูกแตงตั้งตามประกาศสํานักนายก

รัฐมนตรี เร� อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เม� อวันที่ 13 

พฤศจิกายน พ.ศ.2550 [2] ที่สงถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 

4 พฤษภาคม 2553 วาเห็นควรผลักดันใหมีพระราชบัญญัติวาดวย

การชุมนุมสาธารณะขึ้นมาโดยเร็ว

ฐานความคิดของคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายชุดดังกลาวสวนใหญตั้ง

อยูบนขอเท็จจริงสองประการ หนึ่ง-

เกลียดการชุมนุมของพี่นองเสื้อแดงที่

มองวาเปนการชุมนุมที่ใชความรุนแรง 

จึงตองการมีกฎหมายควบคุมการ

ชุมนุม และสอง-เชียรรัฐบาลอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ใหเปนรัฐบาลตอไปหลัง

เผชิญความสั่นคลอนจากเหตุการณฆาตกรรมพี่นองเสื้อแดงกลาง

กรุงเทพฯ เม� อป 2553

แตเม� อรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

กําลังพัฒนาเนื้อหาเปนไปในทิศทางควบคุมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมากไปกวาการชุมนุมของพี่นองเสื้อแดง เพราะกลุม/

องคกรภาคประชาชนที่ตัวเองสังกัดกอนเขามาเปนคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายชุดตอมาที่ถูกแตงตั้งตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553 [3] ก็จะถูกควบคุมตามไปดวย  

จึงทําใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ถูกแตงตั้งตามพระราช

บัญญัติฯ แสดงความเห็นตรงขามกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ชุดที่ถูกแตงตั้งตามประกาศสํานักนายกฯ คือไมเห็นดวยกับราง

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... โดยสงบันทึกความ

เห็นและขอเสนอแนะเม� อตนป 2558 ถึงประยุทธ จันทร โอชา ที่

ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีจากรัฐประหาร 2557 ประธาน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 

(สปช.) เพ� อขอใหชะลอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เอาไวกอนจนกวา

จะไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร

ก็ตองขอช� นชมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดที่ถูก

แตงตั้งตามพระราชบัญญัติฯ ที่กลาหาญและรับฟงเสียงพี่นอง

ประชาชนมากกวาชุดที่ถูกแตงตั้งตามประกาศสํานักนายกฯ

แตสุดทายรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 

.... ก็กลายเปนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ถูก

ประกาศใชบังคับจนได ทามกลางสิ่งที่ยังคงตกคางอยูในใจของ

เอ็นจีโอและขบวนประชาชนจํานวนมากที่ยังคงถกเถียงกันไมจบ

สิ้นในเร� องแนวคิดที่แตกตางกันจนกระทั่งบัดนี้ ฟากหนึ่งยังคง

เห็นดวยที่จะใหมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาดวยการชุมนุม

สาธารณะขึ้นมา เพราะเห็นวาควรผลักดันใหมีกฎหมายหลักที่มุง

สงเสริม สนับสนุน คุมครองและอํานวยความสะดวกการชุมนุม

ของประชาชน (มีจุดยืนและแนวคิดที่เขมแข็งในหลักการวาควรมี

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ� อการนี้ แตละเลยขอเท็จจริงใน

ทางปฏิบัติที่วาแทบไมเคยมีรางกฎหมายของภาคประชาชนฉบับใด

เลยที่จะไมถูกปรับเปลี่ยนแกไขเสียจนเจตจํานง/เนื้อหาบทบัญญัติ

เดิมหายไป หรือถูกฝายรัฐเสนอรางกฎหมายอีกฉบับหนึ่งประกบ

โดยมีเนื้อหาบทบัญญัติแตกตางกันแบบขั้วตรงขาม) อีกฟากหนึ่ง

ยืนยันอยางหัวเด็ดตีนขาดวาไมเห็นดวยที่จะใหมีกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติเพ� อการนี้ แคมีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพ

การชุมนุมก็เพียงพอแลว  

ซึ่งเปนเร� องน�าเสียดายที่ฟากสนับสนุนใหมีพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ ไมเคยถอดบทเรียน/สรุปบทเรียนความผิดพลาดทางแนวคิด

ตอการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกใชบังคับไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพ 

และสรางภาระการชุมนุมของประชาชนตลอดหกเจ็ดปที่ผานมาเลย   

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชา

สังคม พ.ศ. .... ฉบับที่ประชาชนรวมกันเขาช� อกวาหนึ่งหม� นราย

ช� อ ก็มีบอเกิดที่มาไมแตกตางกันกับรางพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งก็มีบางคนที่เคยเปนคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายชุดที่ถูกแตงตั้งตามพระราชบัญญัติฯ เปนตัวตั้งตัวตีในการ

ผลักดันรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งยังคงมีความพยายามที่

จะไปล็อบบี้กับรัฐเพ� อขอใหชวยลม “รางพระราชบัญญัติการดําเนิน

กิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....” ฉบับของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาสงให ครม. มีมติเม� อวันที่ 4 มกราคมที่ผาน

มา โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(พม.) ไปจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นอยูในขณะนี้ และขอใหนํา “ราง

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

องคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....” ฉบับ

ที่ประชาชนรวมกันเขาช� อกวาหนึ่งหม� น

รายช� อกลับเขามาพิจารณาแทน  

สุดทายก็โดนตลบหลัง ลาสุดจาก

การท่ีเอ็นจีโอกลุมหน่ึงเพียงไมก่ีคนไป

ขอเขาพบคณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะ

กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เม� อวันท่ี 20 มกราคมท่ีผานมา 

และประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย เม� อวันท่ี 31 มกราคมท่ีผาน

มา ก็ยืนยันตรงกันท้ังคณะอนุกรรมาธิการฯ และประธานรัฐสภาวา

จะชวยเสนอตอรัฐบาล วาไมเห็นดวยกับ “รางพระราชบัญญัติการ

ดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....” โดยจะขอให

หยิบยก “รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชา

สังคม พ.ศ. ....” ท้ังสองฉบับท่ีมีช� อเดียวกัน คือ ฉบับท่ีประชาชนรวม

กันเขาช� อกวาหน่ึงหม� นรายช� อและฉบับของ พม.ข้ึนมาพิจารณาแทน

เจตจํานงเดิมของรางฯ ฉบับที่ประชาชนรวมกันเขาช� อ

กวาหนึ่งหม� นรายช� อ คือตองการมี “กองทุน” เพ� อหนุนเสริมให

ภาคประชาสังคมไดมีงบประมาณในการทํางานเปนพันธมิตร

และหุนสวนในการพัฒนาบานเมืองรวมกับรัฐ แตรางฯ ฉบับของ 

พม.ไดตัดหมวดที่วาดวยกองทุนออกไปจนหมดสิ้น ดังนั้นจึงแทบ

ไมมีประโยชนอันใดอีกเลยที่จะยังคงดื้อรั้นผลักดันรางฯ ฉบับที่

ประชาชนรวมกันเขาช� อกวาหนึ่งหม� นรายช� อตอไป เพราะเปนไปไม

ไดเลยที่รัฐจะไมผลักดันรางฯ ฉบับของ พม.ขึ้นมาประกบ และแทบ

เปนไปไมไดเลยที่รัฐจะไมสอดไส “รางพระราชบัญญัติการดําเนิน

กิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....” ฉบับของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ตองการควบคุมแหลงทุน แหลงงบ

ประมาณหรือเสนทางการเงินของกลุม/องคกร/ขบวนประชาชน

และประชาสังคมที่มีความเห็นตางกับรัฐกลับเขามาในภายหลัง  

ซึ่งยังเปนที่น�าสงสัยอยูวาการผลักดันทั้งสองรางฯ ประกบกัน

เปนขอเสนอของคณะอนุกรรมาธิการฯ และประธานรัฐสภาเทานั้น 

หรือเอ็นจีโอกลุมหนึ่งเพียงไมกี่คนที่ไปขอเขาพบก็รูเห็นเปนใจดวย 

เน� องจากวาฐานความคิดของเอ็นจีโอกลุมหนึ่งเพียงไมกี่คน (อาจ

จะไมทุกคน) ที่ไปขอเขาพบคณะอนุกรรมาธิการฯ และประธาน

รัฐสภานั้นตั้งอยูบนขอเท็จจริงสองประการ หนึ่ง-เกลียดการชุมนุม

ของพี่นองประชาชนคนรุนใหมในขบวนปลดแอกและราษฎร 

ที่ทําการชุมนุมเพ� อเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริยในชวง

สองปที่ผานมา ที่มองวาเปนการชุมนุมที่ใชความรุนแรง และสั่น

สะเทือนในศรัทธาความเช� อตอสถาบันกษัตริยของตน จึงอาจจะ

เห็นคลอยตามเอาใจรัฐที่ตองการมีกฎหมายควบคุมแหลงทุน แหลง

งบประมาณหรือเสนทางการเงินของกลุม/องคกร/ขบวนประชาชน

และประชาสังคมที่มีความเห็นตางกับรัฐ และสอง-ลึกๆ แลวยังคง

เชียรรัฐบาลเผด็จการทหารประยุทธใหเปนรัฐบาลตอไป (หรือถา

ไมเชียร แตก็ไมมีทาทีที่ชัดเจนในการตอตานรัฐบาลเผด็จการทหาร

ประยุทธ) โดยไมสนใจวาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในบาน

เมืองเราจะตกต่ําลงไปแคไหน

กอนจะถลําลึกลงไปย่ิงกวาน้ี ก็ขอใหนึกถึงส่ิงดีงามท่ีคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดท่ีถูกแตงต้ังตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553 กระทําความกลาหาญท่ีแสดง

ความไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

ตอสาธารณะอยางแจมแจงชัดเจน ถายังกลับตัวกลับใจไดก็อยากจะ

ขอใหเอ็นจีโอกลุมหน่ึงเพียงไมก่ีคนท่ีไปขอเขาพบคณะอนุกรรมาธิ

การฯ และประธานรัฐสภา รวมถึงการไปขอเขาพบบุคคล/หน�วยงาน 

อ� นๆ อีก ประกาศหรือแถลงตอสาธารณะออกมาใหแจมแจงชัดเจน

วาไมเห็นดวยกับรางกฎหมายทําลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมของ

ประชาชนไมวาฉบับใดก็ตาม และไมขอเขาไปเปนกรรมาธิการเพ� อ

แปรญัตติรางกฎหมายดังกลาวทุกฉบับในช้ันสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาดวยไมวากรณีใดๆ ก็ตาม.

เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์

มวารัฐบาลและหน�วยงานดานสาธารณสุขจะไดเพียร

พยายามรณรงคใหประชาชนระมัดระวังการติดเชื้อ

และการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตจํานวนผูติด

เชื้อก็เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง ผูคนเริ่มการดตก การจราจรคับคั่ง 

มีคลัสเตอรใหมๆ เกิดขึ้นจากการรวมกลุม งานเลี้ยงสังสรรค 

ตลาดสด ซึ่งดูเหมือนจะสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามดําเนินการ

ปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ในขณะที่ความเช� อดานฝงตะวันตกทั้งฟากฝงยุโรปและ

อเมริกาในการลดมาตรการคุมเขมตางๆ ลงจนผูคนตัดสินใจใชชีวิต

เกือบเปนปกติแมตัวเลขผูติดเชื้อยังคงมีอยู อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่

คนไทยเริ่มแบงขั้วความคิดความเช� อเร� องระบบสาธารณสุข ซึ่งถือ

เปนระบบยอยระบบหนึ่งในระบบสังคม

ระบบสาธารณสุขยึดโยงกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง ระบบ

การศึกษา และระบบครอบครัว ที่ตางเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม

นอกเหนือจากระบบความเช� อและศาสนา คนไทยสวนหนึ่ง รวม

ถึงนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง เช� อวาการนําแนวคิดของ

ทางตะวันตกมาประยุกตใชกับประเทศของเราจะเสริมสรางและ

พัฒนาสังคมใหเจริญรุงเรือง ประชาชนอยูดีมีสุข เชนเดียวกับเม� อ

ประมาณ 30 ปที่แลวที่ขาราชการและนักวิชาการเริ่มนําธรรมาภิ

บาลมาเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ถูกเริ่มนํามาพัฒนา

ระบบราชการชวงป พ.ศ.2535 สมัยของรัฐบาลทานอานันท ปน

ยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เปนผูริเริ่มเสนอแนวคิดนี้ และตอ

มามีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ในสมัยของทาน

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีอีกทานหนึ่ง และตอมาไดมีการ

ตอยอดออกเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

โดยตัดคําวา “สังคม” ตามระเบียบเดิมออกไป และมุงเนน

วางแนวปฏิบัติใหขาราชการยึดถือเพ� อการปฏิบัติหนาที่เปนแบบ

อยางแกประชาชน แตหากกลับไปเหลียวดูระเบียบฯ เดิมสักนิดกัน

แลวจะเห็นไดวา ผูออกระเบียบฯ ตองการจัดใหมีหรือสงเสริมให

สังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซึ่งในบทความนี้ขอมุง

เนนกับ “หลักความรับผิดชอบ” ซึ่งขอเรียกวา “หลักความสํานึกรับ

ผิดชอบ” (Accountability) อันมีความหมายกวางและลึกซึ้งกวาคํา

วา ความรับผิดชอบ (Responsibility) อยางมีนัยสําคัญ

ตัวอยางใหเห็นถึงความแตกตางที่สําคัญคือ เม� อใดที่เราได

รับมอบหมายใหกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น เราจะตองมีความรับผิด

ชอบในการไดรับมอบหมายและดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปโดย

ถือเปนความรับผิดชอบ (Responsibility) เฉพาะคน เฉพาะกลุม 

เฉพาะเร� อง โดยยึดถือความสําเร็จของงานนั้นๆ เปนที่ตั้ง

แตหากเปนเร� องของความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 

ภายใตหลักธรรมาภิบาลแลว จะตองเปนการตระหนักรูถึงสิทธิ

หนาที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม รวมถึงการกระ

ทําใดๆ ที่จะกระทบตอสิทธิ ความปลอดภัยหรือการตระหนักรูที่ไม

สรางความเดือดรอนใหผูอ� น และหากมีการกระทําไปแลว ผูกระทํา

จะตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนอยางหลีก

เลี่ยงไมได

ตัวอยางชัดเจน เชน การปกปดหรือไมใหขอเท็จจริงทางการ

แพทยครบถวน ทําใหบุคลากรทางการแพทยติดเชื้อโควิด การจอด

รถในที่หามจอด การขับขี่รถสวนเลน ขับขี่บนทางเดินเทา การ

แซงคิว การเปดวิทยุ หรือสงเสียงดังรบกวนเพ� อนบาน การเลี้ยง

สุนัขหรือสัตวเลี้ยงอ� นจํานวนมาก ขาดการดูแล ปลอยใหเหาหอน

รบกวนผูคนในหมูบานชุมชนและกอความเดือดรอนรําคาญ หรือ

การขับรถโดยประมาท การไมหยุดรถใหคนขามในทางมาลาย จน

เกิดโศกนาฏกรรมหลายครั้งหลายหน เปนตน

ประเด็นปญหาเหลานี้เกิดขึ้นในสังคมอยูทุกวัน และหาก

เรายอนกลับไปหาสาเหตุของปญหาเหลานั้นแลวจะพบวา ผูคน

สวนใหญอาจมองเพียงวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ

และตองถูกลงโทษเพ� อใหหลาบจํา แตผูเขียนอยากเสนอมุมมอง

เชนเดียวกับท่ีศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ปรมาจารยทางกฎหมาย 

ไดเคยกลาวไววา “กฎหมายมิใชสิ่งที่จะกําหนดสภาพของสังคม 

เพราะสังคมเปนผูกําหนดกฎหมายขึ้น

กฎหมายมีไวเพ� อบังคับผูที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่สังคม

กําหนดขึ้นเทานั้น” หมายความวาผูคนในสังคมควรตองใชชีวิต

ความเปนอยูภายใต “มาตรฐานกลาง” ที่สังคมกําหนดขึ้นจาก 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ความเช� อระหวางการทําความดีและ

งดเวนการทําความชั่วหรือความผิด เปนตน

การสรางหลักความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ไมใช

เร� องงายที่จะปฏิบัติ เพราะหากการกระทําใดที่ยึดถือประโยชนสวน

ตนเปนหลัก เช� อวาตนถูกตองในทุกเร� อง ไมเคารพสิทธิผูอ� นแลว 

ความสํานึกรับผิดชอบก็จะไมมีทางเกิดขึ้นได

ตัวอยางสําคัญที่อยากย้ําเตือนและเสนอแนะคือ การที่เรา

ทุกคนตองเคารพสิทธิของผูอ� นเม� อไปอยูในที่สาธารณะหรือสถาน

ที่อ� นใดที่มีการรวมตัวกัน โดยตองปฏิบัติตนใหสม่ําเสมอในการ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ดวยการสวมใสหนากากอนามัย การเวนระยะหาง การตรวจ

อุณหภูมิ และการแจงขอมูลเพ� อใชในการติดตามตัว มาตรการ

ตางๆ เหลานี้นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานกลางของ

สังคมแลว ยังถือเปนการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) เพ� อ

ใหตนเอง ครอบครัว และผูอ� นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

ในการแพรระบาดไดไมมากก็นอย ในยามที่ประเทศชาติของเรา

ตองการความรวมมือรวมใจและความสํานึกรับผิดชอบของพวกเรา

ทุกคน.

โดย เทวัญ อุทัยวัฒน 

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

บอเกิดที่มาอันคลายคลึงกันของ‘รางกม.ชุมนุมสาธารณะ’

และ‘รางกม.สงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม’

ธรรมาภิบาลกับความสํานึกรับผิดชอบในสังคมไทย

แ

“ร

เชิงอรรถ
[1] การประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันที่ 2 ธันวาคม 

2518 มีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

[2] คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ถูกแตงตั้งตาม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร� อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 

ประกอบดวย

(1) ศาสตราจารยคณิต ณ นคร ประธานกรรมการ

(2) นายชูชัย ศุภวงศ กรรมการ

(3) นายปรีดา เตียสุวรรณ  กรรมการ

(4) นางสาวรสนา โตสิตระกูล  กรรมการ  (ลาออกไป

เปนสมาชิกวุฒิสภาเม� อวันที่ 24 มีนาคม 2551)

(5) ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ กรรมการ 

(6) ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการ

(7) นายสมชาย หอมลออ กรรมการ

(8) นายสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการ

(9) นายสิทธิโชค ศรีเจริญ กรรมการ 

(10) ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน กรรมการ

(11) ศาสตราจารยกิตติคุณอมรา พงศศาพิชญ  

กรรมการ (ลาออกไปเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เม� อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552)

[3] คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดตอมาที่ถูกแตงตั้ง

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553  

(ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร� อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2554) 

ประกอบดวย

(1) ศาสตราจารยคณิต ณ นคร ประธานกรรมการ

(2) นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการ

(3) นายไพโรจน พลเพชร กรรมการ

(4) นายสมชาย หอมลออ กรรมการ

(5) นายสุขุมพงศ โงนคํา กรรมการ

(6) ศาสตราจารยเสาวนีย อัศวโรจน กรรมการ

(7) รองศาสตราจารยกําชัย จงจักรพันธ กรรมการ 

(8) นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ กรรมการ

(9) รองศาสตราจารยบรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ

(10) นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการ

(11) รองศาสตราจารยวิระดา สมสวัสดิ์ กรรมการ



ลายเป็นขาประจำาของพรรคเพื่อไทยและฝ่าย

ค้าน ที่มักออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ล่าสุดออก

มาขย้ำา “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ลอยแพคนเชียงใหม่ เพิก

เฉยปัญหาหมอกควันไฟ ควันพิษ PM2.5 ที่ส่งผลกระ  

ทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ สำาหรับนาย

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มักออกมาโจมตีเรื่องการแก้ไข

ปัญหาโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ จน

เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมากขึ้น

โดยเฉพาะในการ

อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลง                                   

มติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

152 เมื่อสัปดาห์ก่อน นาย

จักรพลคือ  ส.ส.ที่สร้าง

ความฮือฮาคนหนึ่ง หลัง

จากอภิปรายหัวข้อ “8 ปี

ที่มืด 8 ด้าน กับรัฐบาล

แห่งความสิ้นหวัง” พร้อม

กับควักใบแดงให้พลเอก

ประยุทธ์

นายจักรพล หรือ 

ส.ส.ท็อป เป็น ส.ส.เขต 3 อำาเภอสันกำาแพง อำาเภอแม่

ออน และอำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็น 

ส.ส.สมัยแรก

สำาหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ของพรรค

เพื่อไทย ถือว่าต้องได้รับความไว้วางใจจากพรรคเพื่อไทย 

โดยเฉพาะตระกูลชินวัตรอย่างมาก เพราะถือเป็นบ้าน

เกิดของนายทักษิณ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ส.ส.ท็อป อายุ 42 ปี เป็น ส.ส.ในมุ้งของ 

“เจ๊แดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยานายสมชาย วงศ์

สวัสดิ์  อดีตนายกรัฐมนตรี 

ทำางานการเมืองมานานแล้ว เคยเป็นคณะทำางาน

ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แต่เพิ่งมีโอกาสได้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562

ส.ส.ท็อปยังมีความสนิทสนมกับนายเดชนัฐวิทย์ เต

ริยาภิรมย์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ ซึ่งเป็นลูกชายของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นายจักร

พลชนะการเลือกตั้ง โดยได้คะแนนถึง 64,040 คะแนน 

ห่างจากอันดับสองคือ พันเอกศรัณย์ แสนพรหม ผู้สมัคร 

ส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้ไปเพียง 28,624 คะแนน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพายัพ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณ 

ฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และประธานรุ่นโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย.

นักการเมืองเอาเงินที่ไหนมาซื้อเสียง ผมขอยกตัวอย่าง

เรื่องหนึ่ง เพื่อนของผมเป็นนักการเมืองขาใหญ่ในตำาบล ทำา

เรื่องของบประมาณไปยังขาใหญ่ในจังหวัดงบ ๖ หมื่นบาท ขา

ใหญ่ในจังหวัดบอกว่าให้ได้ ๔ หมื่นบาท คุณจะเอาไหม ถ้าไม่

เอาที่อื่นเขาก็จะเอา เพื่อนผมก็ต้องเอา กำาขี้ดีกว่ากำาตด ระดับ

ตำาบลยังขนาดนี้ ระดับอำาเภอ-จังหวัด ประเทศจะขนาดไหน 

สนามฟุตซอลโคราช การซ่อมสร้างสถานีตำารวจ เสาไฟฟ้า

ตำาบลราชาเทวะ ฯลฯ งบเยอะเงินทอนก็เยอะ เก็บไว้ซื้อเสียง 

คุณอัตถ์ว่ายังไง?

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

เมื่อก้าวไปเป็นนักการเมือง เรื่องเงินทุนกลายเป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีสุดท่ีทำาให้รักษาเก้าอ้ีเอาไว้ เงินมาจากหลายๆ ทาง สรุป

ง่ายๆ ไม่มีนักการเมืองคนไหนจน ขนาดจ่ายกันแบบมือเติบยัง

ไม่จนเลยครับ ก็แสดงว่านักการเมืองหาเงินเก่ง จำานวนไม่น้อย

เป็นเงินสีเทา สมัยนี้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยังจ่ายกันหัวละพันเลย

ครับ ไม่มีเงินไม่มีทางได้ตำาแหน่ง. 

เรียน บรรณาธิการคอลัมน์ ‘ถูกทุกข้อ’ ที่รัก

ในรอบ ๒-๓ เดือนมานี้ ผมชมรายการโทรทัศน์ทุกช่อง

ทั้งดิจิตอลและดาวเทียม นับเป็นคุณมหาศาลที่แผ่นดินไทยยัง                                                                            

มีเสรีภาพอยู่บ้าง แม้บางช่องอาจดูหงุดหงิดบ้าง ก็ต้องตั้งข้อ

สังเกตดูอย่างจดจ้อง ต่อมาก็ทราบข่าวเชิงลึกว่ามีการจ่ายค่า 

น้ำาร้อนน้ำาชากัน โดยเฉพาะรายการสัมภาษณ์คนโน้นนั้นนี้ แต่

ก็ช่างเถอะ! ยุคแข่งขัน ยุคเอาตัวรอดก่อน  อุดมการณ์ใส่ลิ้น

ชักกัน ที่เห็นช่องดาวเทียมเปิดขายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกครึ่ง

ชั่วโมง แม้ผิดกฎหมาย ๘ นาทีต่อชั่วโมงก็เลี่ยงว่าเป็นรายการ

อย่างโน้นอย่างน้ีเต็มช่ัวโมง ก็ว่ากันไป ผู้ชมเบื่อโฆษณาก็เปล่ียน

ไปช่องอื่นๆ มันก็เหมือนกัน เหมือนอดีตทุกเย็นวันศุกร์ “จะอยู่

ไม่นาน ออกอากาศมันทุกช่อง ปัจจุบัน ๘ ปีเศษ กะว่าจะอยู่ถึง 

๒๐ ปีตารางปฏิทินโน่น ตายกันไปข้างหนึ่ง” ๕๕๕

ป.ล. ขอแนบบทกวีมา ๔ สำานวนจาก ๔ กวี

5บทความ

ม่ธรรมดานะ

ถ้ามองว่า “ลุงตู่” เป็นนายกฯ เผด็จการทหาร

เบ็ดเสร็จ และบริหารประเทศนานถึง ๘ ปี 

ประเทศไทยมันต้องมีอะไรบกพร่องสักอย่างแน่ 

นอน 

โลกยุคใหม่ ประชาชนสามารถแสดงออกผ่านโซเชียล

แทบจะไร้ขีดจำากัด การมีผู้นำาเผด็จการอยู่ในอำานาจ และใช้

อำานาจอย่างเผด็จการนั้นต่อเนื่องยาวนาน เป็นอะไรที่ขัดแย้ง

อย่างสิ้นเชิง 

เผด็จการแทบจะไม่มีที่ยืนในโลกเช่นกรณี รัฐบาลทหาร

เมียนมา เป็นต้น

นักวิชาการ น่าจะศึกษาทำาวิจัยว่า รัฐบาลประยุทธ์สามารถ

อยู่ในโลกที่คนรุ่นใหม่บอกว่า เสรีภาพคือชีวิตมาได้อย่างไร 

มีความผิดปกติในความเป็นเผด็จการ

หรือ เพราะประชาธิปไตยผิดพลาดกันแน่

ฝ่ายซ้ายอ่อนแอ 

หรือฝ่ายขวามีพลังมากกว่า 

มองในแง่ของสถานการณ์ โลกถือว่า มีความผิดปกติที่

ต้องค้นหา เพราะความจริงแล้ว ซ้าย ขวา เป็นเรื่องของความ

รู้สึกของคนบางกลุ่ม ที่เอาอดีตของตัวเองมาตัดสินเรื่องราวที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

แม้กระทั่ง เผด็จการ และ ประชาธิปไตย ก็ยังผิดฝาผิด

ตัว 

เผด็จการเทียม ประชาธิปไตยปลอม 

นี่คือความจริงที่การเมืองไทยเป็นอยู่ 

ก็ตามที่รับรู้กัน ฝ่ายรัฐบาลถูกมองว่าเป็นพวกเผด็จการ 

สืบทอดอำานาจ 

ส่วนฝ่ายค้าน ยกยอตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย อ้าง

ว่าทำาเพื่อประชาชน แต่กลับมีพฤติกรรมฝักใฝ่เผด็จการ 

เช่นกรณี พรรคเพื่อไทยเสนอแก้กฎหมายพรรคการเมือง

ให้ บุคคลภายนอกแทรกแซงพรรคได้ 

หลับตาก็อ่านออกว่ากฎหมายนี้เขียนเพื่อ “ทักษิณ” 

แล้วมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน 

ก็แค่เปิดทางให้เจ้าของพรรคเข้ามาคุมพรรคอย่างถูก

๘ ปี ‘ลุงตู่’ มีคนบ่นว่านานไป

กฎหมาย ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลย 

มีประเด็นร้อนที่ต้องพูดถึง 

วานนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์) ช่อ-พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

บริหารคณะก้าวหน้า เข้าร่วมงานเสวนา Thai  Politics Update: 

Polls, Players, Prospects ของ สถาบันศึกษาความมั่นคงและ

นานาชาติ (ISIS) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูด

คุยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

“ช่อ” บอกว่า.... 

....พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อาจไม่ลอยลำาเข้ามาเป็น

นายกรัฐมนตรีต่อได้ง่ายดายในการเลือกตั้งครั้งหน้านัก

ประยุทธ์บริหารประเทศมานานมาก และนานเกินไปแล้ว 

ประยุทธ์บริหารประเทศมา ๘ ปี แล้วเป็นการบริหารประเทศมา

ผิดทาง ทำาให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนต่างๆ มากมาย และมี

การบิดกฎหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ 

นี่เป็นเหตุผลให้คนเรียกร้องการเลือกตั้งกันมากขึ้น

การเลือกต้ังคร้ังหน้า พล.อ.ประยุทธ์น่าจะจบไม่สวยนัก หาก

ดูตามการแบ่งเขตใหม่ กรุงเทพมหานครมีถึง ๓๓  เขต 

หมายความว่าใครสามารถครองพ้ืนท่ี กทม.ได้ ก็จะได้เก้าอ้ี 

ส.ส.ไปได้จำานวนมากพอสมควร ซึ่งพรรคพลังประชารัฐไม่น่าจะ                                                                   

สามารถครองพ้ืนท่ี กทม.ไปได้มาก หากมีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ใครชนะไปก็มีโอกาสสร้างโมเมนตัมส่งต่อให้                            

ได้เก้าอี้ ส.ส.ใน กทม.ด้วย ซึ่งคราวนี้ก็เชื่อว่าผู้สมัครจากฟาก

ประชาธิปไตยจะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม....

“ช่อ” พูดถูกว่ากันตามฟอร์มขณะนี้ “ชัชชาติ” มาแรง  แต่

เลือกตั้ง ส.ส.อาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

“ช่อ” น่าจะเกิดทันปี ๒๕๔๗ เป็นปีที่ อภิรักษ์ โกษะโยธิน 

จากประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ในขณะนั้น

พื้นที่เลือกตั้งใน กทม.เป็นของพรรคไทยรักไทย

เพราะการเลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๔๔ ประชาธิปัตย์แทบจะสูญ

พันธุ์ ไปจาก กทม.

ได้มา ๘ คน จาก ๓๗ เขต

ที่เหลือเป็นของไทยรักไทย

กลับกัน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ชนะการเลือกตั้ง 

ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ปี ๒๕๕๒

ในขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๕๐ ประชาธิปัตย์กลับมา 

ทวงความยิ่งใหญ่ใน กทม. กวาดเก้าอี้ ส.ส.ไป ๒๗ ที่นั่ง เหลือให้

พรรคพลังประชาชน ๙ ที่นั่งเท่านั้น

ช่วงเวลานั้นประชาธิปัตย์ชนะทั้งสนามเล็กสนามใหญ่

ฉะนั้นยังสรุปอะไรไม่ได้ครับ 

มันก็คล้ายกับกรณี คณะก้าวหน้า แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่น 

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) อย่างราบคาบ 

ขณะเดียวกันก็แพ้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทุกเขตในช่วง  ๑-๒ ปี

ที่ผ่านมา 

เรียกได้ว่าแพ้ทุกสนามเลือกตั้ง 

แต่พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ยังหลงตัว คุยโม้ โอ้อวด

อยู่ตลอด ว่าได้รับความนิยมจากประชาชนสูงกว่าใคร 

หนำาซ้ำายังพยายามยัดเยียดความเชื่อให้มวลชนว่า แพ้เพราะ

อำานาจรัฐ

ก็น่าเห็นใจครับ เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย แต่ดัน                                                                              

ปล่อยให้เผด็จการครองประเทศนานถึง ๘ ปี แถมยังทุจริตคอร์รัป 

ชันมากมาย 

หากพูดในแง่จิตสำานึกประชาธิปไตยจริงๆ น่าจะเอาปี๊บมา

คลุมหัว

ประชาธิปไตยประสาอะไรกัน ถึงถูกเผด็จการขี่คอยาว 

นานขนาดนั้น 

นี่มันโลกยุคไหนแล้ว 

มันเป็นไปได้จริงๆ หรือ

เว้นเสียแต่ว่า เป็นอุปาทานหมู่ อวยพวกตัวเองเป็นฝ่าย

ประชาธิปไตย มองฝั่งตรงข้ามเป็นเผด็จการ แต่ความเป็นจริง 

มันมิได้เป็นเช่นนั้น  

และประชาชนจำานวนมาก ก็ไม่ได้มองว่ารัฐบาลเป็นเผด็จ 

การ แต่ฝ่ายค้านต่างหากที่ถูกมองว่าเป็นสมุนคนโกง ที่มีคำา

พิพากษาศาลหลายศาลยืนยัน 

ไม่ได้มโนเอาเอง 

อีกความเชื่อที่น่ากลัวของ “ช่อ” คือการบอกว่า “การ

ยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฝ่ายสนับ 

สนุนประยุทธ์”

ขอตั้งคำาถามตัวโตๆ ฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์ ไปเกี่ยวข้อง

อะไรกับเรื่องนี้ 

พรรคการเมืองกู้เงินหัวหน้าพรรค ผิดกฎหมาย จะให้

ศาลตัดสินว่า ถูกครับนาย ใช่ครับท่าน อย่างนั้นหรือ 

ประเด็นนี้มีความเป็นสากลครับ 

บทวิเคราะห์การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่จากมุมมอง

ทางรัฐศาสตร์ ? (ตอนสุดท้าย) ของ อาจารย์ไชยันต์  ไชยพร 

ตอนหนึ่งระบุไว้ว่า

“...ถ้ากฎหมายไทยมีช่องโหว่ทำาให้ต้องตีความว่าพรรค 

การเมืองสามารถกู้เงินหัวหน้าพรรคได้เป็นจำานวนไม่จำากัด ก็

ต้องมีการแก้ไขอุดช่องโหว่เหมือนในกรณีพรรคแรงงานในสห                                                                                 

ราชอาณาจักรกู้เงินจากปัจเจกบุคคลและเกิดกรณีฉาวโฉ่ว่า                                                                                     

พรรคมีพันธะที่จะต้องเสนอชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ให้ได้รับการ                                                                                       

แต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาขุนนาง ซ่ึงต่อมา รัฐสภาได้ออกกฎหมาย

มาควบคุมปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง...”

มันคือหายนะที่หลายๆ ประเทศกลัว และหาทางแก้ไข

แต่ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยบอกว่า แค่ยืมเงิน 

เรื่องเล็ก ยืมแล้วก็คืน 

มิน่า “ลุงตู่” ถึงอยู่มาได้ ๘ ปี.

สื่อตัวอย่าง

พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

เหมาะสมอ่านดีมีระดับ

คอลัมน์ ล้ำาค่า น่าคำานับ

MCเสร็จสรรพอ่านฉับไว

นักเขียนนักอ่านหาญกล้า

ปรุงอาหารปัญญายิ่งใหญ่

อ่านฟังคนปลายซอยอร่อยใจ

สื่อไทย สื่อธรรม จงจำาเริญ

ถึงเวลาแล้วท่ีลุงตู่ต้องใช้ความเด็ดขาดทางการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สภาผู้แทนฯ ก็เละตุ้มเป๊ะ พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรค 

พปชร.ก็เป็นไม้หลักปักขี้เลน พึ่งพาไม่ได้เช่นกัน ครม.ก็เอาแต่

ผลประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรค ไม่สนใจประชาชน กลิ่นทุจริต

คอร์รัปชันคลุ้งทั้งแผ่นดิน

การที่ลุงตู่เอาแต่ใช้ไม้นวม ส่งเสียงขู่ไปวันๆ ทำาให้ประ 

ชาชนเชื่อว่าลุงตู่รอวันลงจากหลังเสือมากกว่าจะไปต่อ  เพราะ

ดูเหมือนลุงตู่จะอยู่ไปวันๆ สถิติติดเช้ือเกินหมื่นมาหลายวันแล้ว                                                                                

แสดงว่าเปิดฟรีบาร์ถึง ๕ ทุ่มขาดทุน ฉีดวัคซีนในเด็กก็ดูเหมือน

จะสร้างความกลัวทั้งในเด็กและพ่อแม่ กรณีเด็กอายุ ๑๓ ปีไต

วายก็แก้ปัญหาด้วยนโยบายฟอกไตฟรีตลอดชีวิต แต่กรณีเด็ก

ชายอายุ ๑๒ ปีเสียชีวิต ซึ่งแพทย์ชันสูตรรายงานว่าน่าจะเป็น

ผลจากวัคซีนไฟเซอร์ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของ “รัฐบาล” ก็

คือเตมีย์ใบ้ พร้อมกับข่าว ศธ.ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนเนื้อ

ตายให้เด็กอายุต่ำากว่า ๓ ขวบ

ผมต้ังข้อสังเกตว่า การทำางานของ ครม.น้ันไม่ใช่เป็นการ

ระดมสมอง ใครเสนอมาก็อนุมัติตามน้ัน ถึงเวลาแล้วท่ีลุงตู่จะ

ต้องพ่ึงพาคณะทำางานท่ีเก่งกว่า ครม. แล้วใช้อำานาจเด็ดขาดมาก 

กว่าเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ร่วมรัฐบาล ถ้ายังอยากจะไปต่อ ถึง

ทางเลือกแล้วว่า ลุงตู่จะถูกบันทึกไว้ในฐานะวีรบุรุษ หรือโมฆบุรุษ.

นายกัญชง

 

ผมก็ไม่ทราบครับว่า ลุงตู่จะไปต่อหรือจะหยุด แต่เท่าที่

เห็นบอกว่าจะอยู่เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก ฉะนั้น “ลุงตู่”  กะ

อยู่ถึงสิ้นปีแน่นอน ถ้าวันนี้ “ลุงตู่” นั่งเฉยๆ ไม่ทำาอะไรเลยก็ถูก

ด่ายันสิ้นปีเหมือนกัน 

เรื่องฉีดวัคซีนในเด็กคงต้องละเอียดกันหน่อยครับ จะ

ผลีผลามไม่ได้ ต้องมีงานวิจัยมารองรับ เบื้องต้นก็ต้องดูจาก

ต่างประเทศประกอบด้วย 

สำาหรับการแก้ปัญหาโควิด ไม่มีประเทศไหนในโลกชนะ

เลยสักประเทศเดียว แต่หลายประเทศเริ่มจะคลายมาตรการ

ควบคุมลง โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ที่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ

ยังสูงกว่าไทยหลายเท่าตัว บางประเทศเขาประกาศให้เป็นโรค

ประจำาถิ่นไปแล้ว ไม่ต้องสวมหน้ากาก  ธุรกิจต่างๆ ดำาเนินไป

ตามปกติ ไทยเราอีกไม่นานก็คงใช้วิธีเดียวกัน เพราะจะมอง

มิติโรคติดต่อมิติเดียวไม่ได้ ต้องมองมิติอื่นๆ ด้วยครับ. 

กำาขี้ดีกว่ากำาตด 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ส.ส.ควักใบแดง

 * สักวา “....TV” ที่ฉ้อฉล

รับสินบนสินล่างอย่างหน้าด้าน

เชียร์ผู้มีอำานาจขาดหลักการ

อันธพาลสื่อมวลชนจนหมองมัว

หน้าที่คือเอาความจริงสิ่งทั้งหลาย

มาตีแผ่แพร่ขยายใดดีชั่ว

ประชาชนชี้บกพร่องไม่ต้องกลัว

พร้อมเป็นจั่ว,เหล็ก,ทองแดง “แข็งแกร่ง” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “ป๋าสมปอง” ผ่องไพรวัลย์

ฝีมือคนละชั้นการฉายแสง

ดาวฤกษ์กับดาวพระศุกร์เกาะตีแปลง

พิษสำาแดงเมื่อไหร่ได้ปัญญา

หลงชื่อเสียงหลงตัวหลงมัวเหตุ

มันทุเรศทุรังยังเริงร่า

ชะโดตายเพราะปากมากกะลา

วันติดเบ็ดไม่เป็นท่า “ตาค้าง” เอย.

  รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ 

มหาวิทยาลัยพระนคร กทม.

 * สักวา “ซ่าติแตก” แยกเสี่ยงเสี่ยง

ยกเป็นเยี่ยงคนหลงตัวมั่วทุกย่าน

อดีตสงฆ์คงเช่นนี้ที่สันดาน

มากทิฐิอันธพาลของบ้านเมือง

เตือนหลายหนจนระอาบ้าไปแล้ว

มิใช่แก้วเลอค่าออกท่าเขื่อง

แท้คือหินบิ่นด้วยป่วย(ใจ)เนืองเนือง

สมน้ำาหน้าแม่ยกเชื่อง “ควายเซื่อง” เอย.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 * สักวา “ป้าไพรวัลย์” ปัญหาเยอะ

ทิฐิเขลอะมันสมองต้องเคาะบ้าง

มิรู้เด็กรู้ผู้ใหญ่ไร้ซึ่งยาง

เอาจีวรอำาพรางอ้างเป็นพระ

พฤติกรรมย้ำาเช่นแลเห็นชาติ

แท้อุบาทว์มากตมปมตะกละ  

เหมือนสามล้อถูกหวยซวยนะฮะ

เปลื้องผ้าเหลืองล้วนจะจะ “ต๊ะเอ๋” เอย.

     ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

ไ

ก



ไทยโพสต์ • ทิสโก้ ชี้ความ

ตึงเครียด “รัสเซีย-ยูเครน” 

กระทบต่อราคาน้ำามันและ

เศรษฐกิจโลกในวงจำากัด ด้าน

สหรัฐจ่อยกเลิกการคว่ำาบาตร

อิหร่าน ฉุดราคาน้ำามันปรับ

ฐาน กลับมาเทรดท่ีกรอบ 85-

90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

นายคมศร ประกอบ

ผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ 

เปิดเผยว่า ราคาน้ำามันดิบ 

West Texas Intermediate 

(WTI) ปรับตัวข้ึนแรงจากราว 

80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ในช่วงเดือนมกราคม มาอยู่

เหนือ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

บาร์เรลในเดือนกุมภาพันธ์ 

จากความกังวลต่อประเด็น

ความเสี่ยงที่รัสเซียจะบุก

ยูเครน ซึ่งอาจทำาให้มีการ

ตอบโต้จากประเทศตะวันตก 

นำาโดยสหรัฐและสหภาพ

ยุโรป โดยปัจจุบันรัสเซียเป็น

ประเทศผู้ผลิตน้ำามันดิบอัน                            

ดับสองของโลกรองจากซาอุดี 

อาระเบีย และเป็นผู้ส่งออก

ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ไปยัง

ยุโรป

อย่างไรก็ตาม มอง

ว่าจะส่งผลกระทบจำากัดต่อ

อุปทานน้ำามันดิบโลก จาก 

2 เหตุผล ได้แก่ 1.ยุโรปกำา 

ลังประสบปัญหาการขาด                                    

แคลนพลังงานอย่างหนัก จึง

ไม่น่าเลือกใช้มาตรการคว่ำา

บาตรการนำาเข้าพลังงาน

เพื่อตอบโต้รัสเซีย 2.มาตร

การคว่ำาบาตรสินค้าพลังงาน

ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ

การผลิตน้ำามันดิบของรัสเซีย

อย่างจำากัด

นอกจากนั้น ราคาน้ำา                         

มันดิบมีความเส่ียงปรับฐาน                           

แรง หากสหรัฐยกเลิกการ

คว่ำาบาตรอิหร่าน โดยการ                             

เจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่าง

สหรัฐและอิหร่านดูมีความ

คืบหน้ามากขึ้น มีความเป็น                                      

ไปได้ที่การเจรจาจะได้ข้อ

สรุปในช่วง 1-2 เดือนข้าง                                

หน้าเพ่ิมสูงข้ึน คาดว่าอิหร่าน

จะสามารถเพิ่มปริมาณการ

ผลิตน้ำามันได้อย่างน้อย 1 

ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งอาจ

ทำาให้ราคาน้ำามันดิบ WTI กลับ

มาเทรดอยู่ในช่วง 85-90 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล.

สสว.ช้ีเชื่อม่ันSMEยังดีเกินฐาน

อีซี หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นความหวัง

ใหม่ของไทยในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและดึงดูดนัก

ลงทุน แต่การระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีนี้ทำาให้

ภาครัฐต้องมีการปรับแผนเพื่อดึงดูดการลงทุน ซ่ึงท่ีผ่านมา คณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้

ใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 ไม่ว่าจะเป็นการ

ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยใน                                     

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เข้ามาทำางานในอีอีซี จากอัตราก้าว 

หน้า สูงสุด 35% ให้เหลือในอัตราไม่เกิน 17% ของเงินได้พึง

ประเมิน รวมท้ังจะมีการต่ออายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีหมด

อายุในปลายปี 2564

มาตรการจูงใจดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญช่วยสนับ 

สนุนการเติบโตของการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีในอีอีซี ซึ่ง

ปี 2563 ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติบโต

ในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ในอีอีซีลงทุนทั้งจากภาค

รัฐและเอกชน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี 5G เร่ิม

เพ่ิมการลงทุนต่อเนื่องได้แก่ ธุรกิจการแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจ                                                                                                               

โลจิสติกส์ รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวกับออโตเมช่ันและอากาศยาน จะ

เห็นว่าต้ังแต่ปี 2561-2564 อีอีซีดึงเงินลงทุนแล้ว 1.7 ล้านล้านบาท

และในปี 2565 อีอีซีมีเป้าหมายที่จะเร่งสร้างเศรษฐกิจ

ไทยให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนแผนลงทุนระยะ 2 อีอีซี (ปี 2565-

2569) ตั้งเป้าเกิดการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท รวมถึงเร่งผลัก

ดันโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 บิ๊กโปรเจ็กต์ อย่างรถไฟความเร็ว

สูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 

3 และท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าการ

ก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่โครงการต่อเนื่อง

ล่าสุดได้มีการจัดตั้งบริษัท อีอีซี พัฒนาสินทรัพย์สนาม 

บิน จำากัด หรือ EAD ที่มี สกพอ.ถือหุ้น 100% มีเป้าหมาย

พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน

ภาคตะวันออก (ATZ) และสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เทียบเท่าสิงคโปร์ ดูไบและฮ่องกง และยกระดับ

เป็นสนามบินระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูง คณะอนุกรรมการบริหาร

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ได้รับทราบ

การดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลสัญญา โดยเรื่องยัง

ไม่ได้ส่งมาที่อีอีซีแต่อย่างใด มีสาระหลักได้แก่ 1.กระทรวงคมนา 

คมให้เอกชนสร้างส่วนทับซ้อนงานโยธาของโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทย-จีน ช่วงบางซื่อถึงดอนเมือง ซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ไขสัญญา

โดยไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐ

2.การบรรเทาผลกระทบโควิด-19 อย่างเหมาะสมให้กับ

เอกชน ซึ่งแม้ขณะนี้จำานวนผู้ โดยสารจะเริ่มกลับมา แต่ยังห่าง

จากประมาณการตามการศึกษาที่ 80,000 คนต่อวัน โดยการ

แก้ไขสัญญาจะให้ความสำาคัญกับการปรับระยะเวลาค่าสิทธิ์

เป็นสำาคัญ โดยเร่งรัดดำาเนินการเจรจาในข้อเสนอเพิ่มเติมของ

เอกชนคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติโดยเร็วก่อนดำาเนินการ โดยภาครัฐ

ไม่เสียประโยชน์ และเป็นธรรมต่อภาคเอกชน บนพื้นฐานความ

เป็นหุ้นส่วนในโครงการร่วมกัน

3.การส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา ปัจจุบันการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนคู่สัญญา

แล้ว 3,493 ไร่ หรือได้เกือบครบทั้งหมด 100% แล้ว เหลือพื้นที่

ส่งมอบเพียง 20 ไร่ หรือประมาณ 0.57% ที่เจ้าของพื้นที่เดิม

ยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ รฟท.จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

พ.ค.2565

นอกจากนี้ โครงการธีมพาร์คและสวนน้ำา “โคลัมเบีย 

พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส” แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นการลงทุนจาก

บริษัท โซนี่พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ระดับ

โลก ที่จะเป็นเมืองสวนสนุก เครื่องเล่นอัจฉริยะมาตรฐานโลก 

สามารถเปิดระยะที่ 1 ได้ในวันที่ 8 เม.ย.2565 และโครงการ

ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ได้ขยายความจุห้องเย็น จาก

เดิม 4,000 ตัน เป็น 10,000 ตัน คาดว่าการดำาเนินงานทั้งหมด

จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดได้ภายในปี 2566

ขณะที่ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 100% 

เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในเดือน พ.ย.2565 เพื่อรองรับการ

ประชุมผู้นำาเอเปก

ดังนั้น แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำาให้การใช้ชีวิต

และการทำาธุรกิจเปลี่ยนไป หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างที่

ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยโอกาสและความ

ท้าทาย ซ่ึงเชื่อว่าด้วยมาตรการจูงใจท่ีภาครัฐได้นำาออกมาใช้ขณะนี้

น่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย 

แต่สิ่งสำาคัญ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างบรรยากาศ

ในการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง มือไม่พาย

ก็อย่าเอาเท้าราน้ำากันเลย.

อว่าปีเสือนี้เป็นปีที่ร้อนแรงจริงๆ เพราะทุกหน่วยงาน ทุก

สถาบัน หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็กระโจนออกมาจากมุม

หวังจะฮุบเหยื่อกันเพียบ หนึ่งในนั้นก็เห็นว่าบริษัท ดีโอดี 

ไบโอเทค จำากัด (มหาชน) หรือ DOD ที่ ธนิน ศรีเศรษฐี ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ลั่นว่าจะปั้นรายได้ปีนี้ขยายตัว 20% แถมยังจ่อ

ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจร 

ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อความสวยงาม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์

ที่มีส่วนผสมน้ำามันจากเมล็ดกัญชง 

ส่วนผสมของสารสกัด CBD Isolate 

และพืชกระท่อม รวมทั้งพืชสมุนไพร

ไทย เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าช่วงต้น

ปีแรก แบบนี้เรียกได้ว่า เดินเกมรุก 

ประกาศศักดา พร้อมที่จะเขย่าตลาด

ตามแผนที่วางไว้เลยนะเนี่ย.
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โอกาสและความท้าทาย

ประกาศศักดา

เศรษฐกิจ

ถื

อี

บุญช่วย ค้ายาดี

ธนิน ศรีเศรษฐี

ครม.ลดภาษีดึงดูดชาวต่างชาติ

ชูกลุ่มเชี่ยวชาญ/คาด5ปีเข้าไทยล้านคน
พระราม 6 • ครม.ไฟเขียวลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำาหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าแบบ LTR Visa เหลือ 17% หวัง

ดึงดูดต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย ประเมิน 5 ปี ต่าง

ชาติแห่เข้าไทยไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 

22 ก.พ.2565 เห็นชอบในหลัก

การร่างพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากรว่า

ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ

ที่..) พ.ศ. .... เป็นการให้สิทธิประ 

โยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา และลดอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาให้แก่ชาวต่างชาติ

ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำานักระยะ

ยาว (LTR Visa)

โดยกำาหนดให้ชาวต่าง

ชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำานัก

ระยะยาว กลุ่มประชากรโลกผู้

มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณ

อายุจากต่างประเทศ และกลุ่มที่

ต้องการทำางานจากประเทศไทย 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา สำาหรับเงินได้พึงประ 

เมิน เนื่องจากหน้าท่ีการงานหรือ                                      

กิจการที่ทำาในต่างประเทศ หรือ

เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ ในต่าง                                            

ประเทศซึ่งได้นำาเข้ามาในประ 

เทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่ ได้

รับเงินได้พึงประเมินดังกล่าว

นอกจากนี้ กำาหนดให้ชาว                                          

ต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำานัก                                             

ระยะยาว กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยว 

ชาญพิเศษซึ่งทำางานในบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประ 

กอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

ลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ หรือกฎหมายว่าด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก และได้รับเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล

รัษฎากร มีสิทธิ์เลือกเสียภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 17% 

ของเงินได้พึงประเมิน

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐ 

กิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่

ประเทศไทย ทำาให้ชาวต่างชาติผู้

มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือมีความ

รู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาพักอาศัย

หรือทำางานในประเทศไทยเพิ่ม

มากขึ้น เป็นการเพิ่มจำานวนฐาน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่ง

เสริมให้เกิดการบริโภคและการ

ลงทุนในประเทศ และเพ่ิมขีด                                   

ความสามารถในการแข่งขัน อัน

ดั๊บเบิ้ล เอ ปลื้มขายหุ้นกู้ 5 พันล้านเกลี้ยง

นายโยธิน ดำาเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ สามารถปิดการ

จำาหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาทหมดในเวลาอัน

รวดเร็ว ขอขอบคุณนักลงทุนรายย่อย สถาบันการเงิน และผู้

จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจ 

ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จในการจำาหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

SPRC ปลื้ม ปี 2564 โกยกำาไรทะลัก

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ SPRC 

เปิดเผยว่า ผลดำาเนินงานและผลประกอบการด้านการเงินของ                                                                

ปี 2564 กำาไรสุทธิช่วงไตรมาสที่ 4/2564 อยู่ที่ 55 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,855 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำาไรสุทธิ

ช่วงไตรมาสที่ 3/2564 ที่อยู่ที่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 113 

ล้านบาท สำาหรับในปี 2564 SPRC มีกำาไรสุทธิรวมอยู่ที่ 150 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4,746 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่ง

ขาดทุนรวม 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,005 ล้านบาท

ตลท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ Foreign Listing

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ปรับปรุงหลัก

เกณฑ์การรับบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียน (Foreign Listing) 

ลดระยะเวลาการมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลังเข้าจดทะเบียนให้

เทียบเท่าหลักเกณฑ์การรับหุ้นบริษัทไทย พร้อมปรับลด Silent 

Period หวังส่งเสริมบริษัทต่างประเทศให้เข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทย และเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ลงทุน มี

ผลใช้บังคับ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

VNG ลั่นปี 65 รายได้-กำาไรเพิ่ม 20%

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.วนชัย กรุ๊ป หรือ VNG เปิดเผยว่า ในปี 64 บริษัทพลิก

มีกำาไรในรอบ 4 ปีแตะ 1,293.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 319% 

เทียบปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนสุทธิ 590.5 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจาก

ตลาดโลกฟื้นตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

คลี่คลาย ดีมานด์สินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทผลิตเต็มกำาลัง

การผลิต ช่วยลดต้นทุน มั่นใจรายได้และกำาไรปี 65 โตก้าว

กระโดดเพิ่มขึ้น 20%

SCI พลิกกำาไรต้ังบริษัทย่อยรุกกัญชง-ขุดคริปโต

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค หรือ SCI เปิดเผยว่า ปี 64 พลิกกำาไร 

จากขาดทุนในปีก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากรายได้ที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และรายได้

จากงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศที่มีการ

รับรู้ในปี 2564 โดยบริษัทมีกำาไรน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

เนื่องจากในปี 2564 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน                                                                          

บริษัทย่อยท่ีประเทศเมียนมาไปแล้วบางส่วน พร้อมท้ังต้ังบริษัท 

SCI VENTURE เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น 

กัญชง, Tech company และเหมืองขุดคริปโต เป็นต้น โดยจะ

เข้าร่วมกับพันธมิตรเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างความ

เติบโตให้กับบริษัท

CKP ทุ่มงบลุยธุรกิจไฟฟ้า 2,600 ล้าน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค 

พาวเวอร์ หรือ CKP ในปี 2564 สามารถทำารายได้รวมและสร้าง

กำาไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายได้รวม 9,334.7 ล้าน

บาท สำาหรับปี 2565 ต้ังงบลงทุน 2,600 ล้านบาท เพื่อมุ่งเป็น

หน่ึงในผู้นำาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในภูมิภาค และมีระดับคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำาท่ีสุดรายหน่ึง.

เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐ 

กิจของประเทศในระยะต่อไป 

โดยคาดว่าภายใน 5 ปีจะมีชาว

ต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำานัก

ระยะยาวเข้ามาในไทยจำานวน 1 

ล้านคน” นายอาคมกล่าว.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ลาดยังผันผวนสูงจากอิทธิพลของการเก็งกำาไรเหมือนเดิม โดย

ทางกองทุนยังเป็นผู้ขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูแล้วไม่

น่าจะมาจากเหตุผลจากปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเพียงอย่าง

เดียว น่าจะมีเหตุจากการต้องการเงินสดเพื่อสร้างสภาพคล่องของ

ธุรกิจมากกว่า เพราะแม้กรณีวิกฤตยูเครนดูจะอึมครึมมากขึ้นก็ตาม 

แต่ก็ยังมองว่าจะไม่เกิดสงครามขนาดใหญ่ได้ แม้รัสเซียจะส่งทหาร

เข้าไปช่วยทางกลุ่มแยกดินแดนก็ตาม หากจะเกิดการปะทะกันก็จะ

เป็นการทำาสงครามขนาดเล็กที่มีขอบเขตจำากัด แต่เหตุทางด้านสภาพ

คล่องทางการเงินของธุรกิจประกันภัยน่าจะมีน้ำาหนักมาก จนต้องมี

การนำาเอาหุ้นในพอร์ตของธุรกิจออกมาขายเพื่อจะได้เงินสดกลับเข้า

ธุรกิจ ซึ่งจะทำาให้ธุรกิจสามารถ

จ่ายค่าสินไหมได้ตามเงื่อนไข จึง

พบว่าวานน้ี (22 ก.พ.65) กองทุน

หรือสถาบันยังคงมีการขายหุ้น                                                            

ออกอีก 2,731.21 ล้านบาท ยังเป็น                                                 

การขายที่ค่อนข้างมากเหมือน

เดิม ก็เป็นเหตุผลเฉพาะตัวและ

เฉพาะกาล ไม่ได้เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นฐานของ

ธุรกิจในทางลบเลย

ตรงกันข้าม กลับพบว่า

ธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะดี

ขึ้นมากในปี 2565 นี้ จึงไม่มี

เหตุผลที่จะต้องขายหุ้นออก ดู

จากพฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนต่างชาติและกลุ่มนักลงทุน

‘พิเชฐ’ผงาดนั่งอธิบดีกรมราง

ไทยโพสต์ • เอสเอ็มอีใจสู้ ดัน

ความเชื่อมั่นธุรกิจงวด ม.ค.ยัง

เกินฐานระดับ 50 ติดกัน 3 เดือน  

สสว.รับแม้ลดลงจากเดือนก่อน                  

หน้าแต่ยังเห็นสัญญาณที่ดี ชี้จับ                                                  

ตาต้นทุนราคาสินค้าท่ีรับอานิสงส์

จากราคาน้ำามันแพง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำา                                             

นวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาห 

กิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความ

เช่ือม่ันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

(SMESI) ประจำาเดือน ม.ค.2565 

ว่าดัชนีความเชื่อม่ัน SMESI อยู่ท่ี

ระดับ 50.4 ปรับตัวลดลงจากช่วง

ก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 51.8 แต่อยู่

เหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือน

ท่ี 3 รวมถึงในส่วนคาดการณ์ 3 

เดือนข้างหน้าด้วย ท่ีอยู่ท่ีระดับ 52.4                                                 

แม้จะลดลงจากเดือนก่อนหน้าท่ี

อยู่ท่ี 56.0 แต่ยังสะท้อนได้ว่าผู้                                        

ประกอบการยังคงมีความเชื่อม่ัน                                       

ในการดำาเนินธุรกิจ โดยองค์ประ 

กอบของธุรกิจท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ 

ต้นทุน รองลงมาคือ การจ้างงาน 

กำาไร การลงทุน คำาส่ังซ้ือ ปริมาณการ                                                              

ผลิต/การค้า/การบริการ ตามลำาดับ

ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาเป็นภาค

ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจท่ีมีระดับความ

เชื่อม่ันเกินกว่าค่าฐานท่ี 50 และมี

การปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ภาคการ

ผลิต ภาคการค้า ซ่ึงปรับตัวอยู่ท่ี 

52.7 และ 50.9 จากระดับ 52.3 

และ 50.4 ตามลำาดับ ส่วนภาค

ธุรกิจท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาค

การเกษตร และภาคบริการ อยู่ท่ี

ระดับ 51.1 และ 48.6 จากระดับ 

57.2 และ 52.1 ตามลำาดับ แม้ว่า

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยังคงเป็นการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาย

พันธ์ุโอมิครอน ท่ีส่งผลต่อภาค

บริการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียว

และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเฝ้า

ระวังคือ ต้นทุนราคาสินค้า ราคา

วัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ รวมถึงค่า

ขนส่งที่มีราคาสูงขึ้น ผลจากการ

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของระดับราคา

น้ำามัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อต้น 

ทุนของผู้ประกอบการในระยะต่อ

ไปให้เพิ่มสูงขึ้น.

ทำาเนียบรัฐบาล • น.ส.ไตร

ศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประ                     

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี (ครม.) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้มี                                        

มติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ

ให้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหาร                                                

ระดับสูง 3 ตำาแหน่ง ตามที่                                         

กระทรวงคมนาคมเสนอ ประ 

กอบด้วย 1.นางพรรณี พุ่มพันธ์                                 

รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น)                                    

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไป                                    

ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการ                              

กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระ                                                                         

ทรวงระดับสูง) สำานักงานปลัด

กระทรวงฯ 2.นายอภิสิทธ์ิ พรหม

เสน รองอธิบดี (นักบริหาร

ระดับต้น) กรมทางหลวง (ทล.) 

ไปดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ผู้ตรวจราชการกระ 

ทรวงระดับสูง) สำานักงานปลัด

กระทรวงฯ

3.นายพิเชฐ คุณาธรรม

รักษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับ

ต้น) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) 

ไปดำารงตำาแหน่งอธิบดี (นักบริหาร

ระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง      

ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น 

เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมี

ตำาแหน่งประเภทบริหารระดับ

สูงที่ว่างลง หลังจากผู้ที่ดำารงตำา 

แหน่งเดิมเกษียณอายุราชการสิ้น                                 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้                                              

รับการแต่งต้ังให้ไปดำารงตำาแหน่ง

อื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติ                                               

เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรม 

การ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการสถาบันการบิน                                                   

พลเรือน ตามที่กระทรวงคมนา 

คมเสนอฯ รวม 3 คน เนื่องจาก

ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำารงตำาแหน่ง

ครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 9 

ก.ค.2564 ได้แก่ 1.นางจันทิรา 

บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการ, 

2.นายนภดล วณิชวรนันท์ กรรม                                              

การผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3.พลอากาศ 

โทมนัท ชวนะประยูร กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 

ก.พ.2565 เป็นต้นไป.

มองวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน

กระทบศก.-น้ำามันวงจำากัด

22/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,846.63 7,577.85 -2,731.21
 8,186.66 8,595.60 -408.95
 45,580.84 44,240.68 1,340.17
 34,461.31 32,661.32 1,799.99

93,075.45
-3.20

1,691.12
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.91 32.63
ยูโร 35.93 36.91
ปอนดสเตอรลิง 43.12 44.31
เยน (100 เยน) 27.64 28.46
หยวนจีน 4.79 5.19
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,050 29,150
ทองรูปพรรณ 28,531 29,650
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ทั่วไปแล้ว มองว่าทั้ง 2 กลุ่มคงจะมองออกว่าทิศทางตลาดควรจะ

เดินไปในทางใด ล่าสุดได้มีการรายงานออกมาจากทางการแล้วว่า

เศรษฐกิจไทยนับจากปลายปีก่อนเริ่มมีการเติบโตที่ดีขึ้นมาก ดูได้จาก

ไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจเติบโตสูงถึง 1.9% ดีกว่าที่มี

การประเมินและคาดหมายค่อนข้างมาก และยังมีผลให้เศรษฐกิจโดย

รวมของปี 2564 เติบโตสูงถึง 1.6% จากเดิมที่คาดหมายกันว่าจะโต

ต่ำากว่า 1% อีกด้วย จึงทำาให้ทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนทั่วไป

ต้องพลิกกลับมาลงทุนมากขึ้น อย่างวานนี้นักลงทุนทั่วไปซื้อมากถึง 

1,799.99 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อเพิ่มอีก 1,340.17 ล้าน

บาท ดูอย่างนี้ก็มั่นใจได้มากว่าตลาดจะยังมีแนวโน้มเดินหน้าได้ จึง

ควรทยอยเลือกลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังคงน่ามองที่ BBL, 

SCB และ KBANK เพราะธุรกิจจะเติบโตตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มพลังงานมีความชัดเจนมากขึ้นว่าราคาน้ำามันยัง

ขยับขึ้นจนใกล้จะแตะระดับ 95 ดอลลาร์แล้ว ธุรกิจพลังงานจึงมีกำาไร

ดี น่ามองที่ PTT, PTTEP และ BANPU กลุ่มวัสดุก่อสร้างยังเป็น

ธุรกิจที่จะโตดีต่อเนื่อง น่ามองที่ SCC, EPG และ SKN กลุ่มอาหาร

ยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส จึงน่าจับตาที่ ASIAN, PM และ RBF 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี CWT, BYD และ PTTGC 

ตลาดคงจะยังผันผวนจากแรงกดดันจากการค้ากำาไร โดย

เฉพาะการเทรดในระบบโรบอท แต่ด้วยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งมีเงิน

ทุนไหลเข้า ทำาให้ตลาดยังมีแนวโน้มดีในระยะต่อไป.

ผันผวนแต่มีทิศทางที่ดีขึ้น

ต
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เซลล์ประสาท

ใหม่ได้ และ

เพิ่มปริมาตร

ของโครงสร้าง

สมอง ส่งผลให้

องค์ความรู้และ

สุขภาพโดยรวม

ดีขึ้น

การ

ออกกำาลังกาย

ที่ดีที่สุดสำาหรับสุขภาพสมองนั้น ดร.อีโบนีบอกว่า 

“ความหลากหลายดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำาคัญใน

การสร้างระบบการออกกำาลังกาย เพื่อลดการเสื่อม

ของความรู้ความเข้าใจ เพราะการศึกษาส่วนใหญ่

แสดงผลในเชิงบวกของการออกกำาลังกายแบบแอโร

บิก และการฝึกความต้านทาน ไม่ว่าจะแยกหรือออก

กำาลังกายรวมกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับ

รู้ ดังนั้นการออกกำาลังกายประเภทใดก็ตามที่ส่งเสริม

ความสมดุล การประสานงาน การเชื่อมต่อ มีความ

คล่องแคล่ว และความยืดหยุ่น จะเป็นประโยชน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำาอย่างสม่ำาเสมอและต่อ

เนื่อง เพราะสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการรักษากิจวัตรการ

ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมแอ

โรบิกและการออกกำาลังกายแบบแรงต้าน อีกทั้งผล

ทางด้านวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการออกกำาลัง

กายที่กล่าวมานั้น ในช่วงอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี

จะทำาให้สมองได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด โดย

ใช้รถหัวลากไฟฟ้าขนส่งสินค้า

สุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group จัดกิจกรรมส่งมอบสินค้า

เหล็กรีดร้อนด้วยรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า หรืออีวี ภายใต้ โครงการ SVL EV LINE Truck 

รักษ์ โลก เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนา

ธุรกิจโลจิสติกส์สู่การเป็น Green Logistics นำาโดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด กลุ่ม

ธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งทางบกของ SVL Group นำารถบรรทุกหัวลากพลังงานไฟฟ้า ส่งมอบ

สินค้าเหล็กรีดร้อนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ให้กับลูกค้าบริษัท 

ไทยคูณ สตีล จำากัด เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งในเมืองไทย และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ไทยคูณ สตีล จำากัด ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

ไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี 5

ธนปกรณ์ วูวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงาน

ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด เป็นผู้แทนเข้ามอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่ม

ทักษะทางด้านกีฬา จำานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม), วัดศรี

สราญราษฎร์บำารุง (แช่มประชาอุทิศ), โรงเรียนวัดท่าพูด (นครประชานุกูล), โรงเรียนวัด

ดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ภายใต้ โครงการ “ทำาวัน

นี้ ทำาไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี 5” โครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพใน

ด้านกีฬา โดยมี อาจารย์วรรณกร ทวีแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดศรีสราญราษฎร์บำารุง 

(แช่มประชาอุทิศ) พร้อมด้วยผู้แทนแต่ละโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดศรีสราญ

ราษฎร์บำารุง เมื่อเร็วๆ นี้

The Art Of Waste เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์

โครงการ วาโก้บราเดย์ บรา

เก่าเราขอ นอกจากจะนำาบราเก่าทุก

แบรนด์ที่ได้รับบริจาคไปแปรเปลี่ยน

เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังได้

นำามาอัปไซเคิล สรรค์สร้างเป็นงาน

แฟชั่นและงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่ง

เดียวในโลก จึงจัดแสดงนิทรรศการ 

The Art Of Waste เปลี่ยนบราเก่า

ให้เป็นศิลป์ เพื่อคนรักงานศิลป์และ

อินเรื่องรักษ์ โลก โดยร่วมกับ รศ.ดร.

น้ำาฝน ไล่สัตรูไกล นักออกแบบสิ่ง

ทอยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 กับผลงาน

ชื่อ Awaken Tree ต้นไม้ที่ถูกชุบ

ชีวิตด้วยบราเก่าและเศษวัสดุเหลือ

ใช้จากการผลิตชุดชั้นใน รวมทั้งผล

งานจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรง นะ

โม-ติณห์ ตันโสภณ ผู้ก่อตั้ง Post-Thesis แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น การคอลแลปส์ระหว่าง 

Wacoal x Post-Thesis นำาเสนอเรื่องราวการนำาบราเก่ามารังสรรค์ให้บรรเจิดเกิดเป็น 

Wacoal Upcycle Collection ซิกเนเจอร์ลุคส์ได้กลิ่นอาย Post-Apocalyptic เหมือนหลุด

ไปอยู่ในยุคสิ้นโลก โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การแปรรูปและสร้างสรรค์สิ่งของเหลือใช้ให้

กลายเป็นสิ่งใหม่ และเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เชิญ

ชมนิทรรศการศิลปะจากบราเก่าที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน จัดครั้งแรกก่อนใคร ณ หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณโถงชั้น 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565-6 มีนาคม 

2565 เวลา 10.00-19.00 น.

ไฮเออร์ ให้เธอ 

ไฮเออร์ (Haier) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมชวน 

“บอย” ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ไฮเออร์ (ประเทศไทย) มาร่วมเชิญ

ชวนคนไทยสุขภาพดีทุกคนมอบโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านแคมเปญ “ไฮเออร์ ให้เธอ 

Haier HaiTher” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่งทั่ว

ประเทศ และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำาที่ (Fixed Stations) 6 แห่ง พร้อมรับ Tote Bag 

“ไฮเออร์ ให้เธอ Haier HaiTher” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริจาคโลหิต

ทั่วประเทศ ที่มาร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รวมจำานวน

กว่า 7,800 คน 

วัตสัน จับมือ สมิทธิ์ (Smith) เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากไลน์ Smith Acne เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ใหม่แห่งผิวในการดูแลปัญหา

สิวและสร้างผิวแข็งแรงอย่างล้ำาลึกด้วยพลัง

ธรรมชาติ 3 ขั้นตอน คลีน ตบ แต้ม ด้วย SMITH 

COBIOBALANCE ส่วนผสมอันเป็นเอกสิทธิ์

เฉพาะของแบรนด์ Smith เท่านั้น ซึ่งอุดมไป

ด้วยสารที่มีคุณค่าต่อผิว ปราศจากสารที่อาจก่อ

ให้เกิดการระคายเคือง เหมาะสมกับทุกสภาพ

ผิว มีทั้ง Smith Soft Acne Wash เจลทำาความ

าหารเสริมประเภทโอเมกาดูเหมือนจะ

เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขอให้รู้ไว้

เถิดว่า ..ระวังลูกพี่ลูกน้องของโอเมกา 3 

อย่างการบริโภคโอเมกา 6 มากเกินไปนั้น อาจ

ทำาให้คุณเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ แม้ว่ากรดไขมันไม่

อิ่มตัวเชิงซ้อนนี้มีความจำาเป็นต่อสุขภาพ แต่คน

อเมริกันส่วนใหญ่กินมากเกินไป นักวิทยาศาสตร์

เชื่อว่าโอเมกา 3 ที่มากเกินไปสามารถกระตุ้นให้

รัทธาเป็นดาบสองคม ผู้มี

ศรัทธาในสิ่งใด คือผู้เห็นค่า

ในสิ่งนั้น เชื่อว่าสิ่งนี้มีค่า ไม่

ขี้เกียจขี้คร้าน แต่ถ้าไม่มีปัญญาคอยกำากับ

ศรัทธา จะกลายเป็นความงมงายหรือความบ้า

คลั่ง” เทศนาธรรมตอนหนึ่งจากพระอาจารย์

ชยสาโร

แล้วความเชื่อกับความศรัทธานั้น แตก

ต่างกันหรือไม่?!?

แน่นอน..ไม่เหมือนกัน แต่ก็ใกล้เคียง!!! เพราะ

กล่าวกันว่า ศรัทธา คือ การเชื่ออย่างมีเหตุผลตามกำา

ลังสติปัญญา ในขณะท่ีความเชื่อ คือ เชื่ออย่างไม่มี

สติปัญญา ไม่อิงเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน เรียกว่าไม่มีการ

พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองก่อนเลย 

ในสังคมไทยทุกวันนี้ เราจึงเห็นคนเชื่อ

ตามกัน เชื่อในสิ่งที่มีการแชร์ต่อๆ กัน โดยไม่

ใส่ใจเลยว่า “ต้นตอ” นั้นมาจากไหน ขอให้

เป็น “เพื่อน” สักคนในห้องไลน์ ในเฟซบุ๊ก นำา

ข้อความมาส่งต่อ ก็จะมีคนหยิบมาส่งไปทั่วๆ 

แพร่ในโลกโซเชียล เมื่อมีใครปุจฉา-วิสัชนาว่า 

ข้อความที่ส่งมานั้นชัวร์หรือมั่ว คำาตอบกลับมา

ที่จะได้ก็จะแก้ต่างแก้ตัวว่า..เห็นเพื่อนๆ ห้องอื่น

เขาแชร์กัน ก็เลยก๊อปมาส่ง 

เป็นเพราะ “เชื่อเพื่อน” เป็นบาทฐานใน

การตัดสินใจ โดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้ถ่องแท้

ถี่ถ้วนตามหลักกาลามสูตร 10 ประการใน

คำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ที่

ทำาให้คนในสังคมไทยตกเป็น “เหยื่อ” ข้อมูล

ข่าวสารแปลกปลอม ด้อยค่า ชังพวกนั้นพวก

โน้น เกลียดคนโน้นคนนี้ แบบปราศจากเหตุผล 

แล้วก็ส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจ เพราะมอง

ไปทางไหนมันก็ไม่ โอเค!! ไปเสียทุกเรื่อง ทั้งๆ ที่

ประเทศไทย ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ ในวัน

นี้ มิได้ขี้เหร่หรือน้อยหน้าใครเลย

เอาเป็นว่า แค่เรื่องปัญหาการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ที่หลายคนยังคงวิพากษ์

วิจารณ์การบริหารจัดการของรัฐแบบสาดเสีย

เทเสีย เพราะเชื่อข้อความที่แชร์กันโดยไม่สนใจ

ตรวจสอบ ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมีการพูดหมด

หรือพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่านั้น รู้กัน

บ้างหรือเปล่า สวัสดิการและประสิทธิภาพใน

การจัดการสาธารณสุขของบ้านเรานั้นดีกว่าชาติ

มหาอำานาจในตะวันตกมากมายหลายเท่า 

ดังน้ัน ก่อนจะหลงเชื่ออะไร ก็ลองไปเปิด

หลักกาลามสูตรอ่านหน่อยก็จะดีต่อตัวเองและ

ครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบข้างนะคะ..ขอบอก.

ป้าเอง’ 

เชื่อเพื่อน..ไม่โอเคเสมอไป

“ศ
“การออกกำาลังกายสามารถนำาไปสู่การ

ปรับปรุงในการรับรู้ ไม่เพียงแต่การปกป้องสมอง

เท่านั้น แต่ยังผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสร้าง

เซลล์ประสาท (neurogenesis) ซึ่งเซลล์ประสาทใหม่

จะก่อตัวขึ้นในสมอง ดังนั้นกิจกรรมทางกายภาพดู

เหมือนจะนำาไปสู่การสร้างเซลล์ประสาท การป้องกัน

ระบบประสาท และการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ 

โดยหลักจากการผลิตสารเคมีที่เรียกว่า “นิวโรโทร

ฟินส์”

สำาหรับนิวโรโทรฟินส์เป็น

โปรตีนที่ทำาหน้าที่เป็นปัจจัย

การเจริญเติบโตภายใน

ระบบประสาทส่วน

กลางและอุปกรณ์

ต่อพ่วงของเรา 

หรือเป็นอาหาร

สมอง ที่เกิดจาก

การที่สมองได้รับ

การบริหารอยู่เสมอๆ         

เพื่อควบคุมการบำารุง

รักษาและการทำางานของ  

เซลล์ นอกจากบทบาทของนิวโรโทร

ฟินส์ในการบำารุงรักษาเซลล์สมองแล้ว ที่สำาคัญนิว

โรโทรฟินส์ยังมีความสำาคัญในการส่งเสริมการเติบโต

ของเซลล์ใหม่ในสมองด้วย ดังนั้นจึงมีความสำาคัญ

ต่อการพัฒนาและบำารุงรักษาเซลล์สมองที่เกิดใหม่ 

อีกทั้งการออกกำาลังกายสามารถสร้างและปกป้อง

เฉพาะเรื่องสุขภาพและการทำางานขององค์ความรู้ใน

วัยผู้ใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น”

วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน 

(American College of Sports Medicine) ได้แนะนำา

ให้ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางอย่าง

น้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ แต่คุณอาจไม่ต้องการ 

มากขนาดนั้นเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ดังนั้นการ

ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเป็นช่วงๆ ที่ความเข้มข้น

หรือความหนักหน่วงกับอวัยวะส่วนต่างๆ เป็นเวลา 

6 ถึง 10 นาทีต่อวัน อาจสร้างความแตกต่างอย่าง

มากเมื่อเวลาผ่านไป อีกทั้งยังแนะนำาให้ผู้สูงอายุออก

กำาลังกายแบบต้านทานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

เป้าหมายคือเพื่อเสริมสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อหลักใน

ร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง โดยเริ่มจากระดับ                                                       

ความต้านทานที่ต่ำา และปรับระดับให้สูงขึ้นเมื่อ

เวลาผ่านไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

อดทน.

รับประทานโอเมกา6..แต่พอดี

เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นนำาได้

เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ อาทิ กระบวนการผลิตกระดาษ แปลงปลูกต้น

กระดาษ โรงผลิตไฟฟ้าของ NPS ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และสวน

อุตสาหกรรม 304 พร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อเสริม

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยมี กฤตย์ดิศร กรเกศกมล CFO 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) - NPS ให้การต้อนรับ

FIT ME IDOL 5 คนแรกของไทย

Maybelline New York และ TikTok จับมือสร้างแคมเปญ Partnership ครั้งแรก

ของวงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ Gen-Z มาร่วมงานกับแบรนด์เมกอัปอันดับหนึ่งของโลก ผ่าน

แคมเปญโชว์สเต็ปการเต้น #MaybellineFitMeIdolSearch บน TikTok เพื่อแจ้งเกิดเป็น FIT 

ME IDOL 5 คนแรกของประเทศไทยและได้ร่วมงานกับแบรนด์ในปีนี้ แคมเปญ #Maybelline 

FitMeIdolSearch 

ออกแบบภาย

ใต้ความเชื่อว่า 

ทุกๆ คนมีความ

สามารถและ

ความโดดเด่นใน

แบบที่เป็นตัวเอง 

แบรนด์จึงเปิด

โอกาสให้ทุกคนได้

แสดงออกในแบบของตนเอง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2565 ผู้สนใจเข้าร่วม

แคมเปญได้ โดยดูรายละเอียดกิจกรรมและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมได้ที่ www.maybelline.co.th 

และ www.tiktok.com/@maybelline_th

เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งส่งผลเสียต่อหัวใจ

ของคุณ โดยมักพบในน้ำามันพืชและน้ำามันข้าวโพด 

มายองเนส และน้ำาสลัด ผู้เช่ียวชาญกล่าวว่า น้ำามัน

พืชและเมล็ดพืชเป็นแหล่งโอเมกา 6 ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อาหารอเมริกัน ดังน้ันจึงแนะนำาให้ปรุงอาหารด้วย

น้ำามันมะกอกเพื่อสุขภาพแทนนะคะ.

สะอาดผิวหน้าฟองละเอียดนุ่ม สูตรปราศจากกรด 

Smith Acne Essence น้ำาตบกู้สมดุลผิว เนื้อ

สัมผัสบางเบา ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและไม่

เหนียวเหนอะหนะ และ Smith Acne Soothing 

Gel เจลแต้มสิวสูตรปราศจากกรด BHA สูตร

เอกสิทธิ์ SMITH TRIPLE ACNE TARGET 

ACTION ผสานสารสกัดจากพลังธรรมชาติจาก

เปลือกมังคุดที่อยู่ในรูป Nano Encap. 

ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป ร้อยละ 40 น้ัน มีประสบ 

การณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ลดลงใน

ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพียง

แห่งเดียวที่คิดเป็นประมาณ 21 ล้านคน ไม่ว่าคุณ

จะอายุมากกว่า 65 ปี และกังวลเกี่ยวกับการสูญเสีย

ความจำาที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น หรือเพียงแค่

ต้องการใช้มาตรการเพื่อปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ

เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของความทรงจำา จากการ

วิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การออกกำาลังกายเป็นหนึ่งใน

นิสัยประจำาวันที่สำาคัญที่สุด ที่ควร

ทำาเป็นประจำาเพื่อป้องกัน

การลดลงของความรู้

ความเข้าใจ

ดร.อีโบ

นี โกลเวอร์ นัก

ประสาทวิทยา 

กล่าวว่า “เรา

มักคิดว่าการออก

กำาลังกายเป็นสิ่งที่

เราควรทำาเพื่อสุขภาพ

กายของเราล้วนๆ และเพื่อ

พัฒนาหัวใจ กล้ามเนื้อ หรือกระดูก

ของเรา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์

ยังคงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่การออกกำาลัง

กายเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พวกเขายังค้นพบหลัก

ฐานมากมายที่แสดงว่าการออกกำาลังกายช่วยรักษา

สุขภาพของสมองด้วย

รู้จักหมั่นออกกำ�ลังก�ย

ตัวช่วยดูแลสุขภ�พสมอง

อ

ผู้

marrygun55@gmail.com



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นเวลาที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร
เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่น 

ในฐานะผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒

พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมื่อ
ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ 

พระชนมพรรษา ๒๐ พรรษา 
รัฐบาลกราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จนิวัตพระนคร แต่มีพระ
ราชประสงค์จะศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาในคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโลซานน์ให้สำาเร็จ

ก่อน

อนาคตของไทยในขณะนั้น                                    
ขึ้นอยู่กับการดำาเนิน

นโยบายของรัฐบาล โดยฝ่าย
สัมพันธมิตรที่มาจากหลาย

ชาติหลายภาษา

ทรงนำาเกียรติภูมิชาติไทยกลับคืนสู่ดวงใจคนไทย
ทั้งชาติ

ทรงบำารุงขวัญประชาชนให้ชุ่มชื่นแข็งแกร่ง และ
เพิ่มพูนความจงรักภักดีอย่างประมาณมิได้

ทรงตรวจพลสวนสนามกองทัพสัมพันธมิตร ในฐานะประมุขของชาติ
ไทย เคียงคู่ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเทน แห่งกองทัพอังกฤษ 

ผู้บัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
สง่างามสมพระเกียรติ ณ ท้องสนามหลวง และถนนราชดำาเนิน เมื่อ

วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๙

แต่ในที่สุดทรงตัดสิน
พระทัยเสด็จนิวัต

พระนครเป็นการชั่วคราว 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘

ที่เห็นใจไทยก็มี ที่ข่มขู่เอาเปรียบ
ก็มีไม่น้อย ไทยต้องขมขื่น อดทน 

อดกลั้น

เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมพสกนิกรทั้งในกรุงเทพฯ 
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ ปทุมธานี 

นนทบุรี พระประแดง ปากเกร็ด ฉะเชิงเทรา 
สมุทรสาคร
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9กีฬา

นายกฯ ช� นชมมิ้งคแชมปโลกสนุกเกอร

ไทยโพสต • เม� อวันที่ 22 ก.พ. นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ช� นชมนักสนุกเกอรชาวไทย ณัชชารัตน วงศหฤทัย 

หรือมิ้งค อายุเพียง 22 ป เจาของตําแหน�งแชมปโลกสนุกเกอร

หญิงคนที่ 13 และถือเปนชาวไทยคนแรก โดยนายกรัฐมนตรี

แสดงความดีใจกับมิ้งค ในชัยชนะครั้งนี้ ขอบคุณที่สรางช� อ

เสียงใหประเทศไทย เช� อมั่นวามิ้งคจะประสบความสําเร็จและ

มีอนาคตที่ยาวไกลในการเปนนักสนุกเกอรอาชีพ นายธนกร

กลาววา ขอบคุณนักกีฬาและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนที่รวม

กันเอาชนะทุกขอจํากัด ฝกฝนอยางมีวินัยจนประสบผลสําเร็จ 

ทั้งนี้ รัฐบาลพรอมใหการสนับสนุนนักกีฬาสนุกเกอรชาวไทย

ใหมีโอกาสฝกซอมและเขาแขงรายการสําคัญ โดยเช� อมั่นวา

จะสามารถตอยอดกีฬาสนุกเกอรในประเทศไทยใหเปนที่นิยม

ไดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเปนเเรงบันดาลใจเเละกําลัง

ใจสําคัญใหกับนักกีฬาไทยในประเภทอ� นๆ ซึ่งสําหรับตัวมิ้งค

เองนอกจากชนะรายการนี้แลว ยังเปนแชมปบริติชโอเพนอีก

ดวย และอีกคนซึ่งประสบความสําเร็จไมแพกันคือ พลอยชมพู 

เหลาเกียรติพงษ หรือพลอย นักสนุกเกอรจากจังหวัดขอนแกน 

ซึ่งควาแชมปโลกหญิงอายุไมเกิน 21 ปไดสําเร็จ

ลีเดียรทะลุชิงเทนนิสเยาวชน 

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพ� อความชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจําป 2565 ชิงถวยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย

พัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี ภายใตมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เม� อวันที่ 22 ก.พ. ใน

ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 16 ป รอบรองชนะเลิศ ลีเดียร 

พอดโกริชานี ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย จากสุราษฎรธานี ที่ตกเปนฝาย

ตาม กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือวาง 1 จากพระนครศรีอยุธยา 

3-5 ในเซตแรก ไลแซงเก็บชัยชนะได 2 เซตรวด 7-6 (7) และ 

6-2 ลีเดียรทะยานสูรอบชิงชนะเลิศ พบ พิมพ

มาดา ทองคํา เต็ง 2 จากสุราษฎรธานี ที่ตัด

เชือกชนะ อัจฉราพร วรรณโพธิ์ มือวาง 

7 จากอํานาจเจริญ 2-0 เซต 6-1, 7-5 

ทางดานประเภทชายเดี่ยว รุนอายุ

ไมเกิน 16 ป รอบรองชนะเลิศ วงศ

วรัณ วงศเจริญ นักหวดมือวาง 3 

จากสุราษฎรธานี แขงกับ ภูมิพัฒน 

สุขโข มือวาง 2 จาก กทม. ไดสนุก

ในเซตแรก ซึ่งตองตัดสินดวยไทเบรก กอนที่วงศวรัณจะเปน

ฝายชนะ 2-0 เซต 7-6 (6), 6-1 ไดเขารอบชิงชนะเลิศ พบกับ 

“เต็ง 1” ปญณณวัชญ สุทธิสมบูรณ จากลําปาง ที่ตัดเชือกชนะ 

ทัดพงษ กมลปญญากร มือวาง 4 จากบุรีรัมย โดยทัดพงษขอ

ยอมแพ เน� องจากเจ็บกลามเนื้อหลัง 

เรตติ้งคู ‘บุรีรัมย-ทาเรือ’ สูงสุดในฤดูกาล

หัวหมาก • บริษัท ไทยลีก จํากัด เผยตัวเลขเรตติ้งผูชมทาง

ทีวีของการแขงขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก 2021-22 นัดที่ 22 คู

ระหวาง “ปราสาทสายฟา” บุรีรัมย ยูไนเต็ด ทีมจาฝูง เปดบาน

เฉือนชนะทีมอันดับ 7 ของตารางคือ “สิงหเจาทา” การทาเรือ 

เอฟซี 2-1 ซึ่งแขงขันไปเม� อวันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 ที่

สนามชาง อารีน�า จ.บุรีรัมย เปนคูที่มียอดผูชมผานทางทีวีสูง

ที่สุดในฤดูกาล 2021/22 โดยเกมดังกลาวมีเรตติ้งบนชองพีพีทีวี 

เอชดี 36 อยูที่ 1.605 และยอดผูชมผานทางออนไลนสูงถึง 

878,694 วิว สําหรับกอนหนานี้เกมการแขงขันฟุตบอลรีโว ไทย

ลีก ที่มีเรตติ้งสูงบนชองฟรีทีวีคือเกมนัดที่บุรีรัมย ยูไนเต็ด เปด

บานเฉือนชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1-0 ที่ถายทอดสดทางชอง

พีพีทีวี เอชดี 36 เม� อวันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565 ซึ่งในกลุม 

15+ All หรือกลุมผูชมอายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศ โดยแมตชดัง

กลาวมีเรตติ้งอยูที่ 1.480 ยอดผูชม 810,569 วิว.

ไตรกีฬา • สมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่, 

ทนุเกียรติ จันทรชุม รองผูวาการฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การ

กีฬาแหงประเทศไทย และอลงกรณ เจียมอนุกุลกิจ กรรมการผู

จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิรค จํากัด รวมพิธีเปดการแขงขันไตรกีฬา 

“วิ่ง พาย วาย ปน อันดามันลีก กระบี่ แอดเวนเจอร เรซ 2021 ที่

อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี จ.กระบี่ เม� อเร็วๆ นี้

องเตรียมเก็บสตางคกันทีเดียวสําหรับแฟนๆ ปศาจแดง

และหงสแดง เม� อ วินิจ เลิศรัตนชัย บิ๊กบอส เฟรช

แอร เฟสติวัล ประกาศขาวดีวาสัญญาลิขสิทธิ์ศึกวัน

แดงเดือดนอกเกาะอังกฤษเปนครั้งแรกในเอเชีย ระหวาง แมน

เชสเตอร ยูไนเต็ด และ ลิเวอรพูล เรียบรอยแลวภายใตช� อ

งาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ในวันที่ 

12 กรกฎาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน งานนี้ผูจัดยืนยันวา

นักเตะชุดใหญมากันแบบฟูลทีม หวังเสริมสรางภาพลักษณอันดี

ใหกับประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงกีฬาระดับ

โลก กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

การทองเที่ยว..••..คลอดโปรแกรมการแขงขันออกมาเรียบรอย

แลวสําหรับศึกโมโตจีพี 2022 ที่กําลังจะเริ่มเปดฉากขึ้นในชวง

เดือนมีนาคมนี้ และไมตองรีรอ พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ก็การ

ประกาศควาลิขสิทธิ์ถายทอดสดจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมป

โลก หรือ โมโตจีพี ใหแฟนมอเตอรสปอรตชาวไทยไดรับชมความ

แรงกันตอเน� อง 2 ฤดูกาลเต็ม ในซีซั่น 2022 และ 2023 โดย

จะประเดิมถายทอดสดตั้งแตสนามแรกของฤดูกาล 2022 ใน

รายการ กาตาร กรังดปรีซ ณ สนามโลเซล อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต วันอาทิตยที่ 6 มีนาคมนี้ ตั้งแตเวลา 22.00 น.เปนตนไป 

..••..นอกจากการถายทอดสดแลว ปนี้ พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ยัง

เสริมทัพเอาใจแฟนๆ ดวยคอนเทนตพิเศษ “เวิลด คลาส สปอรต 

โมโตจีพี” รายการสดรูปแบบออนไลน ดําเนินรายการโดย 2 นัก

พากยและกูรูตัวจริง ที่แฟนๆ ตางใหการยอมรับ อยาง “นาบาน” 

สุทธิสาร แววสมณะ และ “หนึ่ง” พรพรหม จุลกทัพพะ ที่จะมา

รวมพูดคุยและวิเคราะหเจาะลึกทุกประเด็นรอน ทุกวันศุกรของ

ทุกสัปดาหที่มีการแขงขัน โดยจะประเดิมตอนแรก วันศุกรที่ 4 

มีนาคมนี้ ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป ทาง Facebook และ 

YouTube ของ PPTVHD36 แฟนมอเตอรสปอรตหามพลาด..••..

ขาวนี้ถูกใจแฟนลูกหนังคอบอลเมืองเบียร รวมเชียรทีมโปรด

รอบกอนรองชนะเลิศ ในการแขงขัน ฟุตบอลเยอรมันคัพ หรือ 

เดเอฟเบ โพคาล 2021/2022 ถายทอดสดทั้ง 2 ชองทางจากชอง 

7HD กด 35 และ Bugaboo.tv คืนวันอังคารที่ 1 มีนาคมนี้ เวลา 

02.45 น. ยูเนียน เบอรลิน พบกับ ซังต เพาลี และคืนวันพุธที่ 2 

มีนาคม เวลา 00.30 น. ฮันโนเวอร พบกับ แอรเบ ไลปซิก โดยมี

กูรูกีฬา อดิสรณ พึ่งยา, วาทิต ตรีครุธพันธุ,  ชุมพตน ทรงสาย

สกุล และ พงษพิสุทธิ์ ผิวออน สับเปลี่ยนมารวมบรรยาย..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ต

ดูไบ • โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหมายเลข 

1 ของโลกจากเซอรเบีย ยอมรับวาไดรับการตอนรับ อยาง

อบอุนเกินความคาดหมายในการแขงขันที่ดูไบ ซึ่งเปนการ

กลับมาลงแขงขันอยางเปนทางการเปนครั้งแรกนับตั้งแต

ถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลีย

โนวัก ยอโควิช มือ 1 ของโลกเปดฉากฤดูกาล 2022 

ของเขาดวยชัยชนะ 6-3 และ 6-3 เหนือ ลอเรนโซ มู

เซตติ ดาวรุงจากอิตาลี ทามกลางเสียงเชียรที่ดังกระหึ่ม

จากผูชมเต็มสนาม โดยยอโควิชกําลังลุนแชมปสมัยที่ 6 

ที่เอมิเรตส 

ยอโควิชไมแน�ใจวาเขาจะไดรับการตอนรับอยางไร

หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเม� อเดือนมกราคมที่ผาน

มา แตสุดทายเขาระบุวาไมสามารถรองขอการตอนรับที่ดี

ไปกวานี้ ไดอีกแลวจากบรรดาแฟนๆ ที่รุมขอถายภาพกับเขา

หลังจบแมตชพรอมเสียงตะโกน “โนเล โนเล” เพ� อฉลองการ

ที่เขากลับมาลงแขงขันอีกครั้ง

“ผมคิดวาดูไบเปนสถานที่ซึ่งสมบูรณแบบสําหรับผม

ในการออกสตารทฤดูกาล เน� องจากการตอนรับจากบรรดา

แฟนๆ ที่แสดงออกมาใหเห็นในค่ําคืนนี้ และสิ่งที่พวกเขา

ทํานั้นสรางความสุขใหผมเปนอยางมาก” ยอโควิชกลาวกับ

ผูส� อขาวในการแถลงขาวกลางแจง ซึ่งจัดสําหรับเขาโดย

เฉพาะและมาจากหองสัมภาษณปกติ

“พูดไดเลยวาการตอนรับของพวกเขานั้นเกินความ

คาดหมายของผมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในแง

ของบรรยากาศของการแขงขัน”

ตอนที่บินไปออสเตรเลียเม� อเดือนที่แลว นักเทนนิส

วัย 34 ป หวังวาจะควาแชมปออสเตรเลียน โอเพน สมัย

ที่ 10 และแกรนดสแลมรายการที่ 21 แตสุดทายเขาโดน

รัฐบาลออสเตรเลียยกเลิกวีซาและเนรเทศออกจากเมือง 

เน� องจากไมรับวัคซีนปองกันโควิด-19

การที่ ไมมียอโควิชรวมการแขงขันที่เมลเบิรนพารก 

นั้น สุดทายเปน ราฟาเอล นาดาล ที่กลายเปนคนแรกที่

สามารถควาแชมปแกรนดสแลมรายการที่ 21 ไปครองจาก

ชัยชนะออสเตรเลียน โอเพน ปลอยใหยอโควิช และโรเจอร 

เฟเดอเรอร อยูอันดับ 2 ที่ 20 แกรนดสแลม 

“ในแมตชชิงชนะเลิศออสเตรเลียน โอเพน ผม

พยายามที่จะไมดูการแขงขัน แตก็ปลอยใหคนอ� นๆ ในบาน

ดูกัน ซึ่งโดยปกติแลวทุกคนตางก็ดู ทั้งภรรยาและลูกๆ ดัง

นั้นก็ตองดูตามพวกเขา” ยอโควิชกลาว 

“แตตองขอแสดงความยินดีกับราฟาดวย เปนความ

สามารถที่น�าทึ่ง เขาเปนนักสูตัวจริง” ยอโควิชกลาว “ผม

ใหความเคารพกับเขาเปนอยางมาก ผมไมตองการจะเอา

อะไรไปจากชัยชนะของเขาโดยไมจําเปนตองไปคํานึงวาผม

ไมไดรวมการแขงขัน “ 

“แน�นอนวาผมรูสึกไมสบายใจที่ตองออกจากประเทศ

ในแบบที่ฉันทํา และตองดูการแขงขันจากที่อ� น” ยอโควิช

กลาวในที่สุด.

ไทยโพสต • นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.

การทองเที่ยวและกีฬา เปดเผยวา เฟรชแอร

เฟสติวัลทําหนังสือของบประมาณ 400 ลานบาท 

สนับสนุนการจัดการแขงขันฟุตบอลแดงเดือดใน

ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ มาทางการกีฬา

แหงประเทศไทย หรือ กกท.จริง แตไมสามารถ

ใหได แตจะสนับสนุนคาสนามคาไฟแทน 

เม� อเวลา 09.15 น. วันที่ 22 ก.พ. ที่

ทําเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน รัชกิจประการ 

รมว.การทองเที่ยวและกีฬา ใหสัมภาษณกรณี 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย เจาของเฟรชแอรเฟสติวัล 

ออกมาปฏิเสธการของบประมาณ 400 ลานบาท 

สนับสนุนการจัดการแขงขันฟุตบอลระหวาง

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด พบลิเวอรพูลในประเทศไทย

ในเดือน ก.ค. วาบริษัทดังกลาวทําเอกสารขอรับ

เงินสนับสนุนมาที่การกีฬาแหงประเทศไทย 

(กกท.) จํานวน 400 ลานบาท และ กกท.ได

ทําหนังสือมาถึงตน จึงทําหนังสือไปที่ผูวาฯ 

กกท. วาไมพรอมเร� องงบสนับสนุน แต กกท.

และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพรอม

สนับสนุนสถานที่จัดการแขงขัน รวมถึงคาน้ํา

คาไฟของการจัดการแขงขันดังกลาว ซึ่งเปน

สวนที่เราทําได และคิดวาผูจัดการแขงขันเขา

มีผูสนับสนุนและเช� อวาสามารถชวยตัวเองได 

เม� อถามวา งบ 400 ลานบาทที่เอกชน

ขอมานั้นเปนคาอะไรบาง นายพิพัฒนกลาว

วา เขายังไมสงเอกสารรายละเอียดเขามาจึง

ไมสามารถแจกแจงไดวาเปนคาอะไรบาง แต

การเชิญ 2 ทีมดังมามีคาใชจายแน�นอน สวน

รายละเอียดเราไมรู เม� อถามวาการที่ภาครัฐไม

ชวยเหลือจะทําใหบัตรราคาแพงเกินไปหรือไม 

นายพิพัฒนกลาววา เปนความพอใจของผูเขา

ชม เราไมสามารถไปหามได แตยืนยันวาเปน

ผลประโยชนของประเทศ ตนขอช� นชมผูจัดและ

สะทอนถึงศักยภาพการจัดการแขงขัน 

เมื่อถามอีกว่า การจัดการแข่งขันที่มี

คนรวมชมจํานวนมากจะปองกันโควิดอยางไร 

นายพิพัฒนกลาววา จากวันนี้ถึงวันแขงขันอีก

หลายเดือน ขณะนี้ยังไมสามารถตอบไดวาจะ

ใชมาตรการอยางไร และที่ผานมาเรามีการ

แขงขันกีฬาตางๆ เราก็มีมาตรการที่ปองกัน

โควิดไดดี โดยใชระบบ ATK ไมมีคลัสเตอรอะไร

ออกมาจากการแขงขันกีฬา เช� อวาถาจัดตาม

มาตรการสาธารณสุขและเตรียมพรอมใหดีไม

น�ามีปญหาอะไร. 

กรุงเทพฯ • รายงานความเคลื่อนไหว

อาการบาดเจ็บของ “เทห” เจริญศักดิ์ วงษ

กรณ ตัวจักรสําคัญของทีม “เขี้ยวสมุทร” 

สมุทรปราการ ซิตี้ ที่ ไดรับบาดเจ็บหมอน

รองกระดูกเขาดานขวาฉีก เม� อเดือน

ตุลาคม ป 2564 จนตองเขารับการผาตัดนั้น 

นพ.ภคภณ อิสรไกรศีล แพทย

ออร โธปดิกส ดานเวชศาสตรกีฬาและ

การผาตัดสองกลอง สถาบันเวชศาสตร

กีฬา BASEM โรงพยาบาลกรุงเทพ ได

อัพเดตอาการของเจริญศักดิ์ หลังเขารับ

การผาตัดและตรวจเช็กอาการที่สถาบัน

เวชศาสตรกีฬา BASEM โรงพยาบาล

กรุงเทพวา 

“เทห ไดรับการผาตัดรักษาหมอน

รองกระดูกบริเวณเขา ขณะนี้ประมาณ 

3 เดือนกวาหลังผาตัด เทหฟนตัวไดอยาง

ดีเยี่ยมตามโปรแกรม เจาตัวทํางานอยาง

หนักในการกายภาพฟนฟูรวมกับทีมแพทย

จากสโมสร และตอนนี้สามารถกลับมา

รวมซอมกับทีมไดบางแลว ขอใหทุกคน

อดใจรออีกนิดเพื่อให้สภาพร่างกายเท่ห์

พรอมเต็มที่จึงจะสามารถกลับมาโชวผล

งานในสนามไดอีกครั้ง”

ทางดานเจริญศักดิ์กลาวเพิ่มเติมวา 

“ผมคิดถึงแตเร� องการกลับมาลงเลน และ

ลงซอมเต็มรูปแบบกับทีม ผมหวังวาผม

จะสามารถกลับมาลงสนามชวยทีมไดใน

เร็วๆ นี้ ผมคิดถึงฟุตบอลและแฟนๆ เขี้ยว

สมุทรทุกคนครับ”.

เจริญศักดิ์อาจคัมแบ็กกอนจบฤดูกาล

พิพัฒนยันเอกชนของบจัดแดงเดือดจริง

แตใหไมไดพรอมสนับสนุนคาสนามแทน

หัวหมาก • เม� อวันที่ 22 กุมภา 

พันธ 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ที่ทําการสมาคม สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแหงประเทศไทยได

จัดการประชุมเพื่อสรุปผล

การทํางานของทีมฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทยชุดใหญ หลัง

การแขงขันฟุตบอลหญิง

ชิงแชมปเอเชีย รอบ

สุดทาย ที่ประเทศ

อินเดีย และวางแผน

กอนการแขงขัน 3 ทัวรนาเมนตสําคัญ

การประชุมในครั้งนี้นําโดย มิโยะ โอกาโมโตะ 

หัวหนาผูฝกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พรอม

ดวย นัตสึ โกะ โทโดโรกิ ผูชวยผูฝกสอน 

พรอมดวย พาทิศ ศุภะพงษ เลขาธิการ

สมาคม, ศิริมา พานิชชีวะ อุปนายกสมาคม

ฝายพัฒนาฟุตบอลหญิง และรัมภา วราวีร

กุล หัวหนาฝายฟุตบอลหญิง

ชบาแกววางแผนลุย

3ทัวรนาเมนตสําคัญ

หลังการประชุม มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหนาผูฝกสอน

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กลาววา “หลังจากที่เราไปเขารวม

การแขงขันคัดฟุตบอลโลกที่ประเทศอินเดีย วันนี้ก็ไดเดิน

ทางมาประชุมสรุปผล ซึ่งผลงานที่ ไดมันมีสถานการณ

ตางๆ ที่ยากลําบากเขามาเกี่ยวของ เราเตรียมตัวเปนอยาง

ดีแลว ทุกคนพยายามอยางเต็มที่สุดความสามารถ เรายังได

โอกาสไปตอในรอบอินเตอรคอน”

“หลังจากนี้นักกีฬาทุกคนก็ไดกลับไปฝกซอมรวมกับ

สโมสร ที่จะมีการเขารวมการแขงขันฟุตบอลลีกหญิง ทําให

เกิดการแขงขัน ทําผลงานใหดี ซึ่งจะสงผลที่ดีไปยังทีมชาติ

ตอไป”

“การเรียกเขาแคมปเก็บตัวในครั้งหนา เราไดวางแผน

ใหมีการอุนเคร� องในระดับนานาชาติ เพ� อใหนักเตะไดจําลอง

สถานการณจริง กอนที่จะเขาสูทัวรนาเมนต”

“เปาหมายใน 3 รายการ ทั้งซีเกมส, เอเชียนเกมส 

และอินเตอรคอน เราจะเตรียมตัวใหดีที่สุดเพ� อที่จะเอาชนะ

และเขารอบฟุตบอลโลกใหได”

สําหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีทัวรนาเมนต

สําคัญ 3 รายการในชวงหลังจากนี้ ประกอบไปดวย ฟุตบอล

หญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส ที่ประเทศเวียดนาม 

ระหวางวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565, ฟุตบอลหญิง

ในมหกรรมกีฬาเอเชียนส ที่ประเทศจีน ระหวางวัน

ที่ 10-25 กันยายน 2565, ฟุตบอลโลก 2023 รอบ

อินเตอร-คอนเฟเดอเรชั่น เพลยออฟ ที่ประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ระหวางวันที่ 17- 

    23 กุมภาพันธ 2566.

‘ยอโควิช’อึ้ง

แฟนใหการตอนรับเกินคาด

มิโยะ โอกาโมโตะ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อเป็นมหาปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญกับการ

สร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย โดยความ

ร่วมมือระหว่างบริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด บริษัท 

ไอคอนสยาม  จำากัด, พิพิธิภัณฑ์บ้านดำา ของ ดร.ถวัลย์ 

ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ KASIKORN X ผู้สร้างสรรค์  

Coral แพลตฟอร์ม NFTMarketplace ที่จะสร้าง

โอกาสไร้ขอบเขตให้แก่ศิลปินและนักสะสม และ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) ที่จะช่วย

เผยแพร่งาน Digital Arts ผ่านเครือข่ายจอดิจิทัล

ของแพลนบีทั่วประเทศ พร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำาที่

มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า 130 ชีวิต ร่วมกันจัดงาน 

“Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF 

2022 นำาผลงานมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 1,300 ชิ้น 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5-20 มีนาคม 2565 เวลา 

10.00-22.00 น. บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร  

ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ICONArt and Culture 

Space ชั้น 8 ณ ไอคอนสยาม

การแถลงข่าวเปิดตัวงานนี้ มีนายปรเมศวร์ 

งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม 

(วธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ 

ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำากัด, 

ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำา 

ของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ, นายธนะเมศฐ์  

อาริยวัฒน์ Head of Venture Builder บริษัท กสิกร 

เอกซ์ จำากัด, นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหาร

สายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ 

จำากัด และนางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้า

หน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ร่วมบอกเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้  

นายปรเมศวร์กล่าวว่า งาน “Thailand  Digital 

Arts Festival 2022” หรือ TDAF 2022 เป็นโอกาส

อันดีที่ศิลปะมาบรรจบกับเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนผล

งานศิลป์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีมูลค่าสร้าง

โอกาสมากมายให้กับเหล่าศิลปินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อน รู้สึกชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่น

ร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆ เปิดพื้นที่ให้วงการศิลปะใน

ประเทศไทยได้ก้าวเดินไปพร้อมโลกดิจิทัล

ด้านปานเทพย์กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ และ 

KASIKORN X ต่างมีหมุดหมายเดียวกัน คือมุ่งมั่น

ตั้งใจสนับสนุนศิลปินไทยให้ก้าวไปสู่ศิลปะในยุคใหม่

และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันบนแพลต 

ฟอร์ม Coral เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในโลกศิลปะ

ดิจิทัล ในฐานะผู้นำาแห่งวิสัยทัศน์ หรือ The Visionary 

Icon ถือเป็นก้าวสำาคัญที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์

ให้กับผู้คนยุคใหม่ผ่านการเชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์-

ออนไลน์ ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไร้รอย

ต่อ จะนำาไปสู่การพัฒนาต่อยอดวงการศิลปะไทย และ

เป็นการประตูโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับ

ศิลปินได้ไม่จำากัด

สุพจน์กล่าวว่า ไอคอนสยามเป็นอีกหนึ่งเวที

สำาคัญที่นำาเสนอที่สุดแห่งความเป็นไทย ความร่วม

มือครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุค จาก

ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ทั่วโลก รวม 15 ชาติ 

‘Thailand Digital Arts Festival 2022’ 

มหาปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยและเอเชีย

และผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลอาร์ตแห่ง

แรกในภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมศิลปินไทยให้มีชื่อเสียง

เป็นรู้จักในเวทีระดับสากล รวมถึงเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ต NFT วิธีการซื้อขายภาพ NFT 

บนแพลตฟอร์ม Coral ให้แก่ศิลปิน นักสะสม และ

ผู้ที่สนใจงานศิลปะ ให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้ โดยง่าย

ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี กล่าวว่า งาน TDAF 2022 

จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

วงการศิลปะไทยและเป็นจุดก้าวกระโดด ที่จะทำาให้

วงการศิลปะไทยก้าวไปทัดเทียมกับนานาชาติ โดย

มีศิลปินที่มาร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้มากกว่า 

130 ท่าน เป็นกลุ่มศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้น

เยี่ยม เช่น ดร.ถวัลย์ ดัชนี, อาจารย์ประเทือง เอม

เจริญ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำา, 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, อาจารย์ทวี 

รัชนีกร, อาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม, อาจารย์ช่วง  

มูลพินิจ, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์กมล 

ทัศนาญชลี, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร, อาจารย์

ธงชัย รักปทุม, อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร 

กลุ่มศิลปินชั้นยอดรุ่นใหญ่ และศิลปินดาวรุ่ง เช่น 

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, ธงชัย ศรีสุข

ประเสริฐ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, จิตต์สิงห์ สมบุญ, ชลิต 

นาคพะวัน, พรชัย ใจมา, ประสงค์ ลือเมือง, ชัชวาล 

รอดคลองตัน, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ลำาพู กันเสนาะ, 

วันดา ใจมา, ออฟ สมิธ, เฉลิมพลจั่นระยับ, อภิสิทธิ์ 

หมื่นนาค, วีระชัย ดวงพลา, จีรวุฒิ บุญช่วยนำาผล 

รวมทั้งดารา อินฟลูเอนเซอร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น  

จิรายุ ตันตระกูล, อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ (ยิปโซ), 

พิมดาว พานิชสมัย (มัดหมี่), ธนชัย  อุชชิน (ป๊อด  

โมเดิร์นด็อก), เมธี น้อยจินดา, กิตติพงษ์ คำาศาสตร์ 

(โก๋เอ็ม บุดด้าเบลส) รวบรวมผลงานครบทุกมิติกว่า 

1,300 ชิ้น ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

ภาพถ่าย ดิจิทัลอาร์ต แอนิเมชัน กราฟฟิกดีไซน์   

สตรีทอาร์ต อาร์ตทอย แฟชั่นดนตรี ศิลปะการแสดง

เรียกได้ว่าครอบคลุมมากที่สุด ทุกผลงานมีความหลาก

หลายและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

“ถือเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อมประสานทั้ง

สองโลกคู่ขนานเข้าไว้ด้วยกัน และติดปีกให้ศิลปิน

ที่ทำางานศิลปะ ให้ก้าวเข้าสู่ โลก Metaverse หรือ

จักรวาลนฤมิต ยุคนี้เป็นยุคที่ศิลปินต่างก็ต้องปรับ

ตัว เพื่อสอดรับกับโลกอนาคต โดยไม่จำาเป็นต้องทิ้ง

กระบวนการทำางานในรูปแบบเดิม แต่ก็ไม่ปฏิเสธ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นกัน เป็นอีกมิติจะได้เห็นการผสม

ผสานกันระหว่างโลกศิลปะและโลกดิจิทัล” ดอยกล่าว

ธนะเมศฐ์ จากบริษัท กสิกร เอกซ์ฯ กล่าวถึง

การสร้าง Coral by KX แพลตฟอร์ม Exclusive NFT 

Marketplace ในงาน TDAF2022 ว่า จะเป็นการ

ตอบโจทย์ครบทุกมิติของวงการศิลปะในรูปแบบ

สินทรัพย์ดิจิทัล โดยผลงานของศิลปินทุกท่านยังไม่

เคยจำาหน่ายในรูปแบบ NFT ART มาก่อน ซึ่งผู้ที่สนใจ

สามารถซื้อผลงานได้สองรูปแบบ และความพิเศษ

อีกอย่าง คือวิธีการซื้อขายผลงานบนแพลตฟอร์ม 

Coral จะทำาให้การสร้างและการซื้อขายงานศิลปะ 

NFT เป็นเรื่องง่ายเสมือนกับการช็อปปิ้งออนไลน์

ทั่วไป โดยมีจุดที่แตกต่างคือบนแพลตฟอร์ม Coral 

สามารถซื้องานศิลปะ NFT ด้วยสกุลเงินทั่วไป ใน

ขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องแลกเหรียญสกุลคริป

โตฯ เพื่อนำามาซื้อ ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่า เป็น

ความตั้งใจที่จะทำาให้ Coral เป็นแพลตฟอร์มที่ super 

simple ใช้งานง่ายมากๆ

พาร์ตเนอร์ที่สำาคัญในงานนี้ นางสาวพา

ขวัญ วงศ์พลทวี ซีอี โอจากบริษัท แพลน บี มี

เดียฯ กล่าวว่า แพลนบีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย นับเป็นการเปิด

ประสบการณ์ ใหม่ของการชม Digital Art ในรูป

แบบการขาย NFT อีกทั้งเพื่อช่วยยกระดับวงการ

ศิลปะไทยให้ไปสู่ระดับโลก โดยสื่อของแพลนบีถือเป็น 

Outdoor art gallery ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก 

ผ่านนวัตกรรมของสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและหลาก

หลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตลอดการเดิน

ทางนอกบ้าน

งาน “Thailand Digital Arts Festival 2022” 

หรือ TDAF 2022 ระหว่างวันที่ 5-20 มีนาคม 2565 

เวลา 10.00-22.00 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M 

และ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ไอคอน

สยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 

1338 หรือ www.iconsiam.com.

ถื

ศึกษาธิการ • ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

ปี 64 พบมีผู้สอบผ่านภาค ก.และ ข. 28% 

หรือประมาณ 4 หมื่นคน แต่ไม่ผ่านถึงกว่า

แสนคน “อัมพร” เผยยังสอบผ่านมากกว่าปีที่

ผ่านๆ มา ข้อสอบยากไม่ใช่ข้ออ้างคนไม่ผ่าน

เยอะ เพราะข้อสอบมีคละเคล้ายากและง่าย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2565 และภาค ข. มาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2565 ในการสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 

2564 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำาหนด

ให้ สพฐ.เป็นผู้ดำาเนินการจัดสอบทั่วประเทศ 

โดยมียอดผู้สมัครในครั้งนี้ถึง 175,403 คน 

ผู้เข้าสอบ 143,548 คน และมีตำาแหน่งว่าง 

11,877 อัตรา ใน 71 กลุ่มสาขาวิชา สำาหรับ

ในปีนี้มีผู้สอบผ่านภาค ก. และ ข. จำานวน 

40,637 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งถือว่าเป็น

สัดส่วนที่มีผู้สอบผ่านมากกว่าปีอื่นๆ ที่ผ่านมา

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนเชื่อว่า

จำานวนผู้สอบผ่านในปีนี้เป็นที่น่าพอใจ และ

เชื่อว่าจะเพียงพอใน 2 ปีต่อจำานวนอัตรา

ครูที่ว่าง โดยภาพการประกาศรายชื่อผู้

สอบผ่านนั้นจะเป็นหน้าที่ของ กศจ.แต่ละ

จังหวัดในการดำาเนินการ จากนั้นจะกำาหนด

สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำาแหน่ ง 

วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ส่วน สพฐ.

เป็นผู้จัดสอบและผู้ใช้ครูเท่านั้น จะไม่รับรู้ว่า

ใครสอบผ่านหรือไม่ผ่านบ้าง

“นอกจากนี้ยอมรับว่ามีเสียงสะท้อน

จากครูว่าข้อสอบมีความยาก ซึ่งในประเด็น

นี้ผมมองว่าอาจจะต้องมีกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อสอบเกิดขึ้น แต่แท้จริงแล้ว

ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานจะต้องมีทั้งความ

ยากและง่ายรวมกัน ดังนั้นเมื่อมาดูสัดส่วน

ผู้สอบผ่านก็ถือว่าดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา 

สำาหรับการตรวจสอบทุจริตการสอบครูผู้

ช่วยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมุกดาหาร

นั้น ขณะนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จ

จริงแล้ว โดยจะทำางานสืบร่วมกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และ

มีการทำาเป็นกระบวนการหรือมีใครอยู่เบื้อง

หลังในเรื่องนี้หรือไม่” เลขาธิการ สพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • สุดทึ่ง รร.บ้านเมืองบาง 

จ.หนองคาย ทำาตัวเป็นพี่เลี้ยงดูแล รร.ขนาด

เล็ก 6 แห่งที่ขาดแคลน มีเด็กแค่แห่งละ 

50-140 คน แถมเปิดหลักสูตรรายวิชาใหม่

จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเรียนภาษา

จีนและภาษาอังกฤษในชุมชน ผอ.รร.ลั่นหวัง

พลิกโฉมให้เป็นโรงเรียนมินิอินเตอร์ควบคู่

สืบสานอารยธรรมท้องถิ่น “ตรีนุช” ยกให้

เป็นโรงเรียนคุณภาพ พร้อมสนับสนุนด้าน

อื่นๆ อีก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ตรวจเยี่ยม

การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน ที่โรงเรียนบ้านเมืองบาง จ.หนองคาย 

ซึ่งการเดินหน้าโรงเรียนคุณภาพชุมชนถือ

เป็นนโยบายหลักของตนที่ต้องการให้เกิด

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดย

โรงเรียนคุณภาพชุมชนตั้งเป้าให้เกิดการขับ

เคลื่อน 1 เขตพื้นที่การศึกษา 1 โรงเรียน

คุณภาพชุมชน และในครั้งนี้ตนต้องการมา

ดูให้เห็นว่าการดำาเนินการโรงเรียนคุณภาพ

ชุมชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน รวมถึง

มีอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติงานบ้าง เพื่อให้

ผู้บริหารได้นำาเสนอแนวทางร่วมกัน เพราะ

การสร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชนในแต่ละ

พื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน สำาหรับโรงเรียน

บ้านเมืองบางเท่าที่สำารวจความต้องการ

เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนนั้น ต้องการ

ให้มีการเสริมเรื่องภาษาอังกฤษและภาษา

จีน ซึ่ง สพฐ.จะสนับสนุนครูด้านภาษา และ

ผลักดันให้เป็นโรงเรียนศูนย์กลางด้านภาษา

ต่างประเทศในชุมชนแห่งนี้ โดยจะให้ดูต่อ

ไปอีกว่าจะมีอะไรที่จะสนับสนุนให้อีกบ้าง

นอกเหนือจากภาษาต่างประเทศ เพราะเป็น

โรงเรียนที่มีความพร้อม การเดินทาง หรือ

ด้านวิชาการ อะไรที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อ

ให้เป็นโรงเรียนชุมชนอย่างแท้จริง  

ด้านนายมติชน มูลสูตร ผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา (สพป.) หนองคาย เขต 1 กล่าวว่า 

โรงเรียนบ้านเมืองบางเป็นโรงเรียนขยาย

โอกาสขนาดกลางที่มีผู้เรียน 333 คน ถ้า

เทียบกับโรงเรียนในตำาบลเดียวกันก็ถือว่าเรา

มีความพร้อม ทั้งในเรื่องของอาคารสถาน

ที่และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการมีครูครบ

ชั้น ครบทุกวิชาเอก โรงเรียนบ้านเมืองบาง

เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมี

ทั้งหมด 6 โรง แต่ละโรงมีจำานวนนักเรียนอยู่

ระหว่าง 50 คนถึง 140 คน ระยะห่างจาก

เมืองบางใกล้สุด 2 กิโลเมตร และที่ไกลสุด 

9 กิโลเมตร การคมนาคมไปมาสะดวก ขับ

รถแบบปลอดภัย ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 

นาที ทั้ง 6 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่

มีความขาดแคลน มีครูไม่ครบทุกชั้น ไม่ครบ

ทุกวิชาเอก ใช้วิธีการเรียนรวมบ้าง คละชั้น

บ้าง และทุกปีจะมีการระดมทรัพยากรด้วย

การจัดทำาผ้าป่าการศึกษาเพื่อหางบประมาณ

มาจ้างครูและพัฒนาโรงเรียน ที่ผ่านมาผู้

บริหารทั้ง 7 โรงเรียนได้ร่วมกันทำาความร่วม

มือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ โดยเราพร้อมใจ

ที่เริ่มต้นในรายวิชาภาษาจีนก่อนแล้วตาม

ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความต้องการของ

ชุมชนที่อยากให้ลูกหลานเก่งภาษา จึงได้ร่วม

กันพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเป็นรายวิชาใหม่ที่

ไม่เคยเปิดการเรียนการสอนมาก่อน เพื่อหวัง

กรุงเทพฯ • ครม.เห็นชอบคืนอำานาจ

บริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย มรภ.ชัยภูมิ-

ม.บูรพา-มทร.ล้านนา-ม.นครพนม ตามที่ 

อว.เสนอ “เอนก” เผย มรภ.สุรินทร์-มทร.

ตะวันออก ที่ยังอยู่ในการควบคุม อว.จะ

เร่งสางปัญหาเพื่อคืนอำานาจให้ โดยเร็ว

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้มี

มติเห็นชอบตามที่ อว.เสนอให้ยกเลิกการ

ควบคุมและคืนอำานาจให้กับมหาวิทยาลัย 

3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ที่ถูก อว.ควบคุมตามคำาสั่ง 

หน.คสช. ที่ 39/59 และก่อนหน้านี้ อว.ได้

มีคำาสั่งยกเลิกการควบคุมมหาวิทยาลัย

นครพนม ที่ถูก อว.ควบคุมตามพระราช

บัญญัติการอุดมศึกษาฯ อีก 1 แห่ง ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งเคยมีปัญหาทั้ง

เรื่องความขัดแย้งภายใน การสรรหากรรม 

การสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้ดำารง

ตำาแหน่งอธิการบดี รวมถึงเรื่องความโปร่ง 

ใสและธรรมาภิบาล ทำาให้การบริหาร

มหาวิทยาลัยประสบปัญหารุนแรง จึงถูก

ควบคุมการบริหารดังกล่าว

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง

ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุน

จาก อว.จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วน

มหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในการควบคุมอีก  

2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก อว.จะเร่งรัดดำาเนินการตรวจ

สอบและแก้ไขปัญหาเพื่อคืนอำานาจการ

บริหารให้ โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในเร็ววันนี้” รมว.อว.กล่าว.

คืนอำานาจ4มหา’ลัย

พ้นการควบคุมของอว.

เหลืออีก2ต้องสางปม

สอบครูผ่าน28%‘อัมพร’ยันเยอะกว่าปีก่อนๆ

สุดท่ึงรร.บ้านเมืองบาง‘คุณภาพสร้างเอง’
รับบทพี่เลี้ยง6โรงเรียนเล็ก/ตั้งศูนย์เรียนภาษาในชุมชน/หวังสู่‘มินิอินเตอร์’

จะใช้หลักสูตรเป็นตัวเคลื่อนเด็กมารวมกัน

เริ่มที่ชั้น ป.1 และ ป.4 ในปี 2565 ภายใน 

3 ปีก็จะมีครบทุกระดับชั้น โดยมีรถโรงเรียน

หนึ่งคันคอยรับ-ส่งนักเรียน

“วันนี้ เมืองบางได้รับงบประมาณ

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพในทุกมิติทั้งวิชาการ 

วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อจะพลิกโฉมให้

ที่นี่เป็นโรงเรียนมินิอินเตอร์ควบคู่กับการ

สืบสานอารยธรรมของท้องถิ่น คาดหวังว่า

จะปรับเปลี่ยนวิถีคิดใหม่ให้กับชุมชนได้เห็น

ว่า ไม่ว่าโรงเรียนเล็กจะมารวม หรือมาร่วม

ใช้ทรัพยากรกับเมืองบาง ความเป็นบวร 

บ้าน วัด โรงเรียน ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน 

เพียงแค่ขยายอาณาเขตของบวรให้กว้าง

ขึ้น เรายังสามารถทำาผ้าป่าการศึกษาได้ทุก

ปี แต่จะเป็นผ้าป่ากองที่ใหญ่ขึ้นที่สามารถ

ทำาได้มากกว่าการจ้างครู สิ่งสำาคัญเรามั่นใจ

ว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน

บ้านเมืองบางครั้งนี้จะสามารถดึงผู้เรียนที่นั่ง

รถโดยสารไปแสวงหาคุณภาพกับโรงเรียน

ขนาดใหญ่ ในตัวจังหวัดหนองคายได้”  

นายมติชนกล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

ดงไม่ทันเดือด!

แต่ผู้จัด “ศึกแดงเดือด” ..คุณวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้บริ 

หารบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัลฯ อารมณ์เดือดพล่าน

เสียก่อนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่สื่อมวลชน

บางสำานักกล่าวอ้างว่า มีการทำาหนังสือขอเงินสนับสนุนจากรัฐ 

บาล 400 ล้านบาท

เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือดในไทย “ผีแดง” แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ภายใต้ชื่องาน 

THE MATCH Bangkok Century Cup 2022

นำามาซึ่งกระแสดรามาวิจารณ์ภาครัฐ รวมถึงตัวนาย

วินิจ เลิศรัตนชัย ผู้บริหารบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด ที่

เป็นแม่งานจัดศึกฟุตบอลคู่หยุดโลกรายการนี้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้นายวินิจได้พูดถึงประเด็นดังกล่าว

ระหว่างออกรายการผ่านช่องยูทูบ “NANAKE555” ของ “น้า

เน็ก” เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ว่า

“ยังไม่มีอะไรเลย อยู่ๆ ก็เต้าเรื่องขึ้นมาว่าชงรัฐสนับ 

สนุน 400 ล้านบาท แล้วแม่งเป็นข่าวเป็นนายวินิจ เลิศรัตนชัย 

ทำาหนังสือถึง...

กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำาไปเพื่ออะไร 

หวังดีประสงค์ร้าย แล้วก็บอกว่าดรามากันใหญ่ คนยังไม่มีกิน รัฐ 

บาลเอาเงินไปช่วยทำาไปเพื่ออะไร

เรื่องนี้รัฐไม่เกี่ยวเลย เฟรชแอร์เป็นโปรโมเตอร์เอง เงิน

กู ตังค์กู ชีวิตกู กูก็ทำาเองได้หรือไม่วะ อะไรทุกอย่างมันต้องพึ่ง

รัฐเหรอ ก่อนจะออกข่าวถามกูสักนิด

กูขอจริง คือ ขอความช่วยเหลือเรื่องสนาม แต่ไม่ได้มี

เงิน 400 ล้านเลย งานนี้สำาเร็จได้ด้วยสปอนเซอร์จริงๆ”

อืมมม..เป็นไงล่ะ เงินกู ตังค์กู ชีวิตกู..เสือกกันจัง!

เออ..ไหนๆ พูดเรื่องแดงๆ แล้ว ก็ขออนุญาตคุยถึงหนัง

เรื่อง “แดง พระโขนง” ของค่าย “เอ็ม พิคเจอร์ส” ที่ผลิตโดย 

“บั้งไฟ ฟิล์ม” ต่อสักนิด

เปล่า..ไม่ใช่หนังบู๊-แอ็กชั่น เล่นจริง-เจ็บจริงอะไรนั่น 

แต่เป็นหนังที่ผู้กำากับมือใหม่ (หน้าเก่า) เอ็กซ์-วัชรพงษ์ ปัทมะ 

และแจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ “แจ็ค แฟนฉัน”..

รวมหัวกันไปขุดเอาตำานานความรักแท้ท่ีแม้ความตายยังมิ

อาจพรากของ “แม่นาก” มาเล่าในมุมคิด-จินตนาการของเขา

ว่าหลังจาก “ผีนางนาก” แห่ง “พระโขนง” โดนสมเด็จ

โตปราบ และได้นำาป้ันเหน่งของนางนากไปบำาเพ็ญเพียรกับพระ

มาก ทุ่งพระโขนงจึงกลับมาสงบสุขเหมือนเก่า

แต่ 10 ปีต่อมาความสยองชวนขนหัวลุกได้กลับมาสู่ทุ่ง

พระโขนงอีกครั้ง เมื่อผีเด็กอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้าน โดย

เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของ “ไอ้แดง” ลูกของนางนาก

ซึ่งสมเด็จโตไม่ได้นำาร่างไปบำาเพ็ญเพียรด้วย ทำาให้ชาว

พระโขนงต่างหวาดผวาและพยายามหาทางที่จะทำาให้หมู่บ้าน

กลับมาสงบสุขดังเดิม

ครับ..ก็เป็นการ “ตีความ” ในอีกมุม-อีกจินตนาการของ

สองผู้กำากับมือใหม่ ซึ่งหนังจะประสบความสำาเร็จรึไม่ เอาไว้รอ

ดูตอนเข้าโรงฉายวันที่ 31 มีนาคมนี้

แต่..จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ตำานาน “แม่นาคพระโขนง” ไม่

ว่าผู้สร้าง-ผู้กำากับ ใครจะตีความ เล่าเรื่องแบบไหน..

ไม่เคยเจ๊งสักราย!.

อาถรรพ์แม่นาค?

แ

ป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนใน

วงการบันเทิงที่มาก

ความสามารถ ไม่ว่าจะ

เป็นงานพิธีกร หรือในฐานะ

ศิลปิน ซึ่งมีผลงานให้เห็นอยู่ 

ตลอดๆ น้ำาเสียงดีบวกกับความ

ฮาที่เป็นเอกลักษณ์ ใครได้อยู่

ใกล้ก็มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 

วันนี้มาเปิดใจกับรายการเม้าท์

อยู่กับปาก อยากอยู่กับคิ้ม 

อะไรเป็นจุดเริ่มกับผลงานสร้างชื่อของเธอ เป็กกี้ 

ศรีธัญญา และครั้งหนึ่งเคยโดนรุ่นพี่ในวงการพูด

เหยียดจนหน้าชา ปิดท้ายกับเรื่องความรัก อะไร

ที่ทำาให้รักยาวนาน 13 ปียังอยู่หวานฉ่ำาอยู่เสมอ

โดยเป็กกี้เผยว่า “ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของ

เป็กกี้ ศรีธัญญา จริงๆ เป็กกี้เป็นชื่อเล่นหนู และ

คำาว่า ศรีธัญญา ตอนนั้นหนูไปออกรายการกิ๊ก

ดู๋ เป็นเงาเสียงของหญิงลี ศรีจุมพล ก่อนเข้า

รายการก็มานั่งคิดมุกกับแม่ตั๊ก ศิริพร และดีเจ

นุ้ย ว่าจะเล่นอะไรกันดี ก็หญิงลีเขาศรีจุมพล

แล้ว เราก็ เป็กกี้ ศรีธัญญา มั้ยล่ะ ก็เลยได้ชื่อนี้

มาตลอด ทีนี้พอเอา เป็กกี้ ศรีธัญญา มารวมกัน 

โดยทางโหราศาสตร์พอ

รวมกันความหมายมัน

คือ ดี เฮง ปัง ดีมากๆ 

เรียกว่าช่วงนั้นงาน 

เงิน ปังมาก งานจะ

เข้ามากี่งานตอนนั้น

รับหมด เป็กได้นอน

แค่วันละ 3 ชั่วโมง

แค่นั้นเลย ซึ่งเหนื่อย

มากๆ แต่เราเปลี่ยนจากความเหนื่อยมาเป็น

พลังแทน พอเห็นเงินแล้วมันหายเหนื่อย

จริงๆ นะ เหมือนเงินมันอยู่ในอากาศ คว้าได้

ให้รีบคว้า

อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยเล่า

ที่ไหนมาก่อน คือเรื่องที่เคยถูก

คนพูด

เหยียด

ใส่ ตอน

นั้นเป็น

ช่วงแรกๆ ที่

เริ่มมีคนรู้จัก

แล้วได้รับงาน

อีเวนต์งานหนึ่ง

และเจอรุ่นพี่ใน

วงการคนหนึ่งมาพูด

กับเราว่า เนี่ยพี่ลดตัวนะ 

ที่มาทำารายการเดียวกับเรา 

และรับค่าตัวเท่าเราอ่ะ พอได้ฟัง

และเรารู้สึกงงๆ นะตอนนั้น หลังจาก

นั้น 2-3 วัน คิดได้ว่า จริงๆ คุณก็มา

ทำางานเหมือนกันปะ ไม่ได้เกี่ยวกับฉันปะ 

ที่จะมาลดตัวทำางานกับฉัน แต่ทุกวันนี้ก็

เจอเขานะ แต่ก็แอบคิดว่าตอนนั้นคุณไม่

ได้ต้องลดตัวลงมานะ แต่คุณคงจะร้อน

เงินเหมือนกัน อีกอย่างคุณก็ไม่ได้มา

รับเงินเท่าฉัน แต่รายการเขาให้คุณ

เท่านี้ ไม่ได้ซีเรียสอะไร

ส่วนเรื่องความรักกับฐากูร 

ตะเภาพงษ์ แฟนหนุ่ม ที่อายุ

ห่างกันถึง 13 ปี ส่วนอะไรที่คิด

ว่าผู้ชายคนนี้ใช่สำาหรับเรา ฐา

เป็นคนดี พูดจาดี นอบน้อม ไม่

หยาบคาย ใจเย็น จิตใจดี เป็ก

คิดว่าชีวิตคู่ การให้เกียรติกันเป็น

สิ่งสำาคัญ และถ้าถามว่าทำาไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ 

เป็กเองที่เลือกฐาเพราะฐาเป็นแบบนี้ เพราะถ้า

เขาไม่ได้เป็นแบบนี้เป็กคงไม่เลือกเขาตั้งแต่แรก”.
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ลุคส์แซ่บทุกอณู 

พร้อมปล่อยมิวสิก

วิดีโอเพลงใหม่ “Fast 

Times” หลังจากปี

ที่แล้ว “Sabrina” 

ได้ปล่อยซิงเกิลละ

มุนๆ ฟินหูถูกใจ

แฟนๆ อย่าง “Skinny 

Dipping” ที่หลายสื่อ

พากันชื่นชม รวมถึง

สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง 

Billboard ที่กล่าวว่า 

“วิธีการใช้เสียงของ 

Sabrina Carpenter 

น่าประทับใจ

มากๆ” โดยซิงเกิล “Skinny 

Dipping” ปล่อยออก

มาถัดจากเพลงดัง

อย่าง “Skin” ที่เธอ

ได้ปล่อยออกมาเมื่อ

ต้นปี 2021 ณ ปัจจุบัน 

“Skin” มียอดสตรีมรวม

ใน Spotify มากกว่า 123 

ล้านครั้ง และมีคนดูมิวสิก

วิดีโอมากกว่า 26 ล้านครั้ง 

พร้อม Trending อันดับ 

1 บน Twitter ทันทีที่เพลง

ปล่อยออกมา

กลับมาคราวนี้เธอมาพร้อมกับ “Fast 

Times” ที่แต่งโดย “Sabrina, John Ryan, 

Julia Michaels และ J.P. Saxe” เรียกว่า

เป็นการโชว์อีกมุมของ “Sabrina Carpenter” 

ศิลปินเจ้าของรางวัลระดับแพลทินัม นักแต่ง

เพลง นักแสดง ดีไซเนอร์

และโปรดิวเซอร์ โดยเพลงนี้มาพร้อมกับ

เสียงเปียโนอันไพเราะโอบอุ้มไปด้วยเบสไลน์

ประกอบกับเสียงร้องของ “Sabrina”

นอกจากนี้ ในเพลงยังมีการบันทึก

เสียงของสาว “Sabrina” ใช้ปากกามาเคาะ

เป็น Percussion ในช่วงบริดจ์ของเพลง 

ทำาให้เพลงนี้ดูมีเสน่ห์และเอกลักษณ์มาก

ยิ่งขึ้น

 ในตัว MV “Fast Times” ทำา

ออกมาในสไตล์ภาพยนตร์แอ็กชั่น ที่

สาว “Sabrina Carpenter” รับบทหลาก

หลาย Character สุดแซ่บ

“Sabrina” ยังกล่าวถึงเพลง 

“Fast Time” อีกว่า “ฉันอายุ 20 

ต้นๆ และมันเหมือนกับว่าบางครั้ง

คุณต้องทำาความเข้าใจอารมณ์ต่างๆ 

ของตัวเอง

และต้องรีบก้าวต่ออย่างรวดเร็วจน

บางทีไม่ได้รู้ตัวว่าจริงๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้น 

มันทำาให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ทำาตามใจตัวเอง

แบบไม่คิดถึงผลอะไรที่อาจจะตามมาแต่มัน

ก็คุ้มค่า”

บอกได้เลยว่าสำาหรับแฟนๆ ของสาว 

“Sabrina Carpenter” เตรียมรออัลบั้มใหม่

ของเธอกันได้เลย ห้ามพลาดกันทีเดียว!

“S

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘Fast Times’MVใหม่ลุคส์แซ่บจาก‘Sabrina Carpenter’

‘เป็กกี้ ศรีธัญญา’เผยเรื่องในอดีต

โดนรุ่นพี่ ในวงการเหยียดจนหน้าชา

อลังการงานสร้างจัดเต็มแบบสุดๆ 

สำาหรับการกลับมาของละครอมตะ เสาร์ 5 

โดยเวอร์ชั่นนี้ ผู้จัดโอริเวอร์ บีเวอร์ จากค่าย 

9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ขอควบตำาแหน่งผู้กำากับ

ร่วมด้วย การันตีความสนุกสุดมันส์เต็มพิกัด 

เพราะแค่ฉากเปิดตัว หนึ่งในพระเอกของ

เรื่องก็จัดหนักให้แบบสุดระทึก กับฉากลุยไฟ

ช่วยนางเอกสาวกันแล้ว

โดยฉากน้ีเป็นฉากท่ี เมฆา (ณัฐพล ไรย 

วงค์) ได้ส่งลูกน้องให้บุกมาที่ศาลเพื่อที่จะ

ชิงตัว ผจญ (ทัตพงศ์ พงศทัต) พ่อของตนกลับ

ไป ขณะนั้นฝั่งของ ชลดา (อัญรินทร์ ธีราธนัน

พัฒน์) ได้ยิงสกัดไว้ทำาให้การชิงตัวเกิดการชุลมุน

ขึ้น ขณะที่ชลดากำาลังจะเสียท่า ในตอนนั้นเองก็

มีชายแปลกหน้าวิ่งผ่ากองไฟผ่านหน้า

เธอ พุ่งใส่พวกของผจญล้มลง และก็

เกิดการต่อสู้กัน ผู้ชายคนน้ันคือ เทิด ยอด

ธง (จิณณ์ จิณณะ) เทิดรีบมาดูอาการของ

ชลดา ท้ังสองมองหน้ากันสักพัก จนชลดาเกิดความ

สงสัยเลยถามเทิดว่ามาจากหน่วยไหน แต่ในตอนน้ัน

ภารกิจยังไม่สำาเร็จเทิดเลยบอกให้ชลดาหลบตรงน้ี

ก่อน เพราะเขาจะไปจัดการกับพวกท่ีเหลือเอง 

บรรยากาศการถ่ายทำาฉากน้ีบอกเลยว่าตื่น

เต้นกันสุดๆ ถือเป็นฉากหินของหนุ่มจิณณ์เลยก็ว่า

ได้ เพราะเขาจะต้องใช้น้ำามันราดลงท่ีขาของตัวเอง 

และจุดไฟจริงๆ เพื่อท่ีจะกระโดดผ่านกองไฟมา

ช่วยสาวทับทิม ซ่ึงจิณณ์ก็ออกตัวเลยว่าขอเล่น

เอง โดยจิณณ์เผยว่า “ฉากน้ีผมทุ่มเทเต็มท่ีครับ 

พอรู้ว่าจะได้เล่นฉากน้ีแล้วต้องเล่นแบบน้ีผมก็

พร้อม และก็ตื่นเต้น แต่ผมคิดว่ามันคุ้มมากๆ 

ถ้าเราได้ลองทำา อยากให้ทุกคนมาติดตามฉาก

น้ีไปด้วยกันนะครับ” ติดตามชมละครเสาร์ 5 

ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์น้ี 

เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD. 

‘จิณณ์’ทุ่มสุดตัวลุยไฟช่วย‘ทับทิม’

ประเดิม‘เสาร์ 5’ตอนแรกสุดระทึก

‘จูลี อิงค์สเตอร์’คว้ารางวัลบ๊อบ โจนส์ อวอร์ด 2022

จูลี อิงค์สเตอร์ โปรสาวจอมเก๋า

ชาวอเมริกัน ได้รับรางวัลบ๊อบ โจนส์   

อวอร์ด 2022 รางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก

สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจี

เอ) ในฐานะบุคคลที่มีบทบาทและได้รับ

การยอมรับในวงการกอล์ฟ ซึ่งรางวัลนี้

ตั้งเป็นเกียรติแด่บ๊อบบี โจนส์ ยอดนัก

กอล์ฟระดับตำานานของสหรัฐ และจะมี

พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในเดือน

มิถุนายนนี้ ระหว่างแข่งขันกอล์ฟยูเอส 

วีเมนส์ โอเพ่น

รางวัลบ๊อบ โจนส์ อวอร์ด ตั้งขึ้น

มาตั้งแต่ปี 1955 มีนักกอล์ฟชื่อดังที่เคย

รับรางวัลอย่าง อาร์ โนลด์ พาลเมอร์, แจ็ก 

นิคลอส, มิคกีย์ ไรท์, แนนซี โลเปซ และพัก 

เซ-รี หรือแม้แต่บุคคลสำาคัญระดับโลกอย่าง 

จอร์จ เอช. ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดี

สหรัฐในขณะนั้น ส่วนคู่สามีภรรยาที่เคย

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มีเพียงแค่ แจ็ก 

และบาร์บารา นิคลอส

สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาเลือก

ให้ จูลี อิงค์สเตอร์ นักกอล์ฟฮอลออฟเฟมรับ

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพราะว่าตลอดเวลา

ที่เธออยู่ในวงการกอล์ฟตั้งแต่สมัยเป็นนัก

กอล์ฟสมัครเล่นจนถึงระดับอาชีพนั้น เธอ

เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทและเป็นแบบอย่างไปทั่ว

โลก ทั้งในฐานะผู้เล่น ผู้สอน กัปตันทีม และ

ผู้บรรยายวิเคราะห์เกมกอล์ฟทางโทรทัศน์ 

เป็นคนที่ทำางานอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

และทุ่มเทกับการศึกษา เป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันและสนุก

กับเกมกอล์ฟของพวกเขา

สำาหรับพิธีมอบรางวัลบ๊อบ โจนส์                                               

อวอร์ด 2022 สมาคมกอล์ฟแห่ง

สหรัฐอเมริกาจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับจูลี 

อิงค์สเตอร์ ระหว่างการแข่งขันกอล์ฟยูเอส 

วีเมนส์ โอเพ่น ที่เดอะคันทรีคลับ เมืองบรูก

ไลน์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ในเดือนมิถุนายนนี้.

interthaipost69@gmail.com

อีกหน่ึงรายท่ีได้ออกมาแจ้งข่าวว่า                                                  

ได้ติดเชื้อโควิด-19 สำาหรับนักร้องมาก

ความสามารถ อิน บูโดกัน หรืออินทิรา 

ยืนยง ท่ีงานน้ีเจ้าตัวได้ออกมาบอกถึงอาการ

อย่างละเอียด โดยอินได้โพสต์ภาพผลตรวจ

การหาเช้ือโควิด พร้อมกับระบุข้อความว่า

“อินกราบขอโทษทุกๆ ท่านที่ใกล้ชิด

และกราบขอโทษทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน

การทำางานด้วยนะคะ ดูแลตัวเองดีๆ นะ 

ถ้าแน่ใจว่าดูแลตัวเองดีแล้ว ให้ดูแลตัวเอง

มากขึ้นกว่าเดิมอีก ถ้าดูแลตัวเองมากขึ้น

กว่าเดิมอีกดีแล้ว ก็ขอให้มีความสุขจ้า

อาการเหมือนไข้หวัด เหมือนภูมิแพ้

ปกตินี่แหละ ไข้ขึ้น มีน้ำามูก มีคัดจมูก มี

คันคอ ตอนแรกนึกว่าตากฝนแล้วเป็นหวัด

ธรรมดา แต่ที่ประหลาด คือ คันคอมาก 

คันบริเวณกล่องเสียง (แถวๆ ลูกกระเดือก) 

ยิบๆ ยิบแรงมาก แค่คืนเดียว ตรวจ ATK 

ผลปกติ ตื่นมาอีกวัน ไม่คันคอแล้ว แต่มี

เสมหะ ไข้ก็ไม่มีแล้ว อุณหภูมิปกติ แต่รู้สึก

ไม่สบายตัว กินอะไรเริ่มไม่อร่อย คอขมๆ 

จมูกได้กลิ่นปกติ วิตามินที่อินกินทุกวัน 

จันทร์-ศุกร์ C/B/Zing/Nac/Alpha lipoic/

อาสาทิยะโอสถ แอสตร้าฯ 2 เข็ม (เข็ม 3 

มีนาคม คงต้องเลื่อน)”.

‘อิน บูโดกัน’ไม่ได้ไปต่อ

แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19



12 ขาวประชาสัมพันธ

พาสองสาวๆ อยาง เจน่ี @janienineeleven 

โบว @bow_maylada ใบเฟรน @baifernbah 

และ ปนปน @punpun_sutatta ที่เลือก

สวมใสคอลเลกชันใหมจาก Cruise 22 อยาง 

#DGRenaissance ที่เลนกับสัดสวนและ

สนุกไปกับการมิกซแอนดแมตช โดยอิงจาก

ความเรียบงายของรูปทรงที่นํามาเลเยอร

กับเสื้อผ้าสีสดใสและลายดอกไม้เพื่อสร้าง

ลุคที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่

แสดงออกถึงเอกลักษณของตนเอง มามิกซ

แอนดแมตชกับกระเปาสุดคลาสสิคอยาง

กระเปารุน Sicily และ กระเปารุน 3.5 ใหลุค

หวานเสมือนขนท้ังสวนดอกไมมายกไวตรงหนา

ตอบโจทยการพักผอนที่สบายตัว 

ยับยั้งการสะสมเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย 

ดวยแผนรองนอน HOME LIVING STYLE 

ANZEN  ที่ออกแบบมาเพ� อใชเปนอุปกรณ

เสริมสําหรับท่ีนอนโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับ

ใชรองบนท่ีนอนเพ่ิมความหนานุมใหกับเตียง

นอน เพ� อใหการหลับพักผอนของคุณยาวนาน

กวาที่เคย ถักทอขึ้นจากเสนใยสังเคราะห 

Virgin 100% เนื้อผาดานบนเคลือบสาร 

Viroblock จากสวิตเซอรแลนดชวยยับยั้งการ

สะสมเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย วัสดุผลิตจาก

เสนใยสังเคราะหคุณภาพดี พรอมหุมดวย

ผาโพลีเอสเตอร จึงมีความยืดหยุน รองรับ

สรีระรางกาย และทุกทวงทาของการนอน

ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเพิ่มความนุมใหกับ

ที่นอนไดมากยิ่งขึ้นดวยสัมผัสจากลายทอ 

และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ พับเก็บงาย

ไมเสียทรง หาซื้อไดแลวที่โฮมโปรทุกสาขา 

หรือชอปออนไลนที่ www.homepro.co.th

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จับมือ 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

คัดสรรหนังคุณภาพหลากหลายรสชาติให

คนรักหนังไดเลือกชมในเทศกาลภาพยนตร 

“Japanese Film Week 2022” ครั้งนี้นํา

ภาพยนตร 6 เร� องท่ีมีเอกลักษณความเปนญ่ีปุน

มาใหคอหนังที่ช� นชอบวัฒนธรรมญี่ปุนไดชม

กัน ตั้งแตวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ เขาฉาย

เฉพาะที่ โรงภาพยนตรควอเทียร ซีเนอารต 

เทาน้ัน เปดใหจองบัตรลวงหนาและเช็ครอบฉาย

ไดที่ App Major Cineplex และ www.

majorcineplex.com ต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 

เปนตนไป บัตรราคาเริ่มตน 150 บาท  

มีคนทักวาผิวพรรณดีขั้นสุด สําหรับ 

มาดามหลุยส เตชะอุบล ที่อายุไมเคยเปน

อุปสรรคในการดูแลตนเอง ลาสุดแวววา

เตรียมเผยเคล็ดลับแบบท็อปซีเคร็ทแบบฉบับ

มาดามหลุยส มาใหทุกคนรูกัน จะเปนอะไร

นั้นตองรอติดตาม

จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธาน

กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รวมชมงาน 

“Royal Project Gastronomy Festival 2022 

@Siam ภายใตคอนเซ็ปต “Master Foods 

for Good Health” ภายในงานรวบรวมผัก

ผลไมเมืองหนาว ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

ธัญพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินเพื่อช่วยเสริม

สรางภูมิคุมกันใหรางกาย รวมถึงผลิตภัณฑ

จากโครงการพระราชดําริตางๆ โดยงานจะ

จัดข้ึนระหวางวันท่ี 24 กุมภาพันธ-6 มีนาคม น้ี 

ณ แฟชั่น ฮอลล ชั้น 1 และกูรเมต มารเก็ต 

ชั้น G สยามพารากอน นอกจากนั้นยังมี

เมนูอาหารพิเศษจากรานอาหารชั้นนําที่นํา

วัตถุดิบของโครงการหลวงมาครีเอตเปน

เมนูพิเศษจําหน�ายที่รานระหวางวันที่ 24 

กุมภาพันธ – 31 มีนาคมนี้ ณ รานที่รวม

รายการภายในโซน กูรเมต การเดน ชั้น G 

และ ชั้น 4 สยามพารากอน

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) เดินหนาสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหแกเยาวชนที่มีศักยภาพแตขาดแคลนทุน

ทรัพย เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา

อยูในระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเทา

ที่สนใจเรียนตอจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(ปวส.) หรือในระดับอนุปริญญา สมัคร

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจําป 

2565 เพ� อศึกษาตอสายอาชีพซึ่งกําลังเปน

ท่ีตองการของตลาดแรงงาน โดยทุนดังกลาว

จะเปนทุนใหเปลาที่ครอบคลุมคาครองชีพ 

คาอุปกรณการเรียน และคาธรรมเนียมการ

ศึกษาในอัตราประหยัด ผูสนใจสามารถสมัคร

ขอรับทุนไดที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เขา

รวมโครงการ ตั้งแตวันนี้ - 28 กุมภาพันธ 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.0-2079-5475 

กด 2 หรือเว็บไซต https://www.eef.or.th/

บริษัท ซันโทรี่ เปปซี่ โค เบเวอเรจ 

(ประเทศไทย) ผูผลิตและจัดจําหน�ายเคร� อง

ดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และ

เปปซี่โคในประเทศไทย สงตอความซาดับรอน 

ตอนรับซัมเมอร ดวยเคร� องด� มน้ําอัดลมไร

น้ําตาลและแคลอรี ใหมลาสุด กับ เปปซี่ 

ไมมีน้ําตาล กลิ่นไลม ที่สุดของการมิกซกัน

อยางลงตัวระหวางความอรอยซาในสไตล

เปปซี่ไมมีน้ําตาล ผสานรสชาติเปรี้ยวนิดๆ 

พรอมกลิ่นหอมฟนแบบไลม เปนรสชาติใหม 

อรอยลงตัว ใหคุณไดลิ้มลอง มีใหเลือกทั้ง

แบบกระปอง ขนาด 325 มิลลิลิตร และ

แบบขวด ขนาด 345 มิลลิลิตร และ 550 

มิลลิลิตร ทยอยวางจําหน�ายแลวในราน

สะดวกซื้อ รานคาปลีก-สง ซูเปอรมารเก็ต 

และหางสรรพสินคาชั้นนําทั่ วประเทศ 

เตรียมตัวสัมผัสความอรอยซาฟน ไปกับ เปป

ซี่ ไมมีน้ําตาล กลิ่นไลม ไดแลววันนี้ ติดตาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดทาง Facebook: PepsiThai  

LINE Official Account: @PepsiThai Twitter: 

Pepsi-Cola และ Youtube: Pepsi Thailand

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

แฟรนไชสของคนสะดวกรวย     กวิตา เอกธนวันต ผูกอตั้งแบรนดเตี๋ยวตุนขุนพล แท็คทีม 

ศิริลัคณา เอียดวิจิตร หุนสวนและผูบริหารดานการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส จัดงานเปดตัว 

“เตี๋ยวตุนขุนพลแฟรนไชสของคนสะดวกรวย” ที่ตอบโจทยความครบครันและการตลาดแบบ

จัดเต็ม พรอมสิทธิพิเศษดานแหลงเงินทุน และการจัดหาทําเลท่ีต้ัง ครบจบท่ีเดียว! โดยมี ชลาธร 

ชุมประเสริฐ, สุชาดา บุษราคัมวงศ, จินตนา แกวเกา และแขกรับเชิญคนพิเศษ รินลณี ศรีเพ็ญ, 

เอมมิกา มานะลอ รวมงาน ณ รานเตี๋ยวตุนขุนพล สาขาปม ปตท.สะพานพระราม 5 (ขาเขา)

ไฮเซนส เดินหนาลุยธุรกิจในไทย ปนยอดขายปนี้ โต 3,100 ลาน

พรอมชูกลยุทธสปอรต มารเก็ตติ้ง สนับสนุน FIFA World Cup 2022

บริษัท ไฮเซนส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) โดย ยี่ เสี่ยวผิง กรรมการผูจัดการ 

รวมดวย ฉันทชาย พันธุฟก ผูอํานวยการฝายการขายและการตลาด จัดงานแถลงขาวทิศทาง

การตลาดเคร� องใชไฟฟาไฮเซนส ประจําป 2565 เพ� อสรางการรับรูและกระตุนความสนใจ

ของกลุมผูบริโภคในวงกวาง พรอมเผยความสําเร็จภาพรวมแบรนดไฮเซนสในป 2564 ที่ผาน

มา และแผนกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑเคร� องใชไฟฟาไฮเซนส ตั้งเปาการขายป 2565 

ไวที่ 3,100 ลานบาท เติบโตจากปที่แลว 72% ไมหวั่นโควิด-19 เดินหนาขยายสวนแบงการ

ตลาดกลุมทีวี ตูเย็น และเคร� องปรับอากาศ เจาะ 3 ชองทางหลัก โมเดิรนเทรด ออนไลน 

และตัวแทนจําหน�าย พรอมชูกลยุทธสปอรต มารเก็ตติ้ง สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล FIFA 

World Cup 2022 อยางเปนทางการ เพ� อใหเขาถึงไลฟสไตลของผูบริโภคแตละกลุมเปาหมาย

ไดเปนอยางดี ณ เลอ คองคอรดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล รัชดาฯ รวมชอปผลิตภัณฑ

เคร� องใชไฟฟาครบวงจรจากไฮเซนส หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโปรโมชั่นดีๆ ไดที่ www.

hisense.co.th หรือเพจเฟซบุก www.facebook.com/HisenseThai

กรุงศรีจัดงานสัมมนาออนไลนครั้งยิ่งใหญแหงป Krungsri Business Forum 2022 : 

What’s Next for Thailand?     กรุงศรี จัดงานสัมมนาออนไลนคร้ังย่ิงใหญแหงป Krungsri 

Business Forum 2022 : What’s Next for Thailand? โดยมี เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการ

ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รุงโรจน รังสิโยภาส 

กรรมการผูจัดการใหญ SCG อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร และบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สยาม ประสิทธิศิริกุล 

ประธานกลุมสนับสนุนธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

และประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจาหนาที่ดานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและวาณิชธนกิจ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมงาน

เพ� อคุณภาพชีวิตแรงงาน       สุเทพ ชิตยวงษ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ยกระดับมาตรฐานแรงงาน

ไทยระหวาง นิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กับ ประสิทธิ์ บุญดวง

ประเสริฐ ประธานคณะผูบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือ ซีพีเอฟ ขับเคล� อนบริหาร

จัดการแรงงานในหวงโซการผลิตกุง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสูมาตรฐานสากล  สรรเพชร นิลรัตน กรรมการผูจัดการ 

พรอมดวยนางพลอยภัสสร พูลสวัสดิ์ (ขวา) 

ผูอํานวยการฝายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิ

กองทุนการศึกษาเพ� อการพัฒนา) รับมอบเงิน

บริจาค 110,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม� นบาท) 

เพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อ

นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยของ

มูลนิธิ EDF โดยเปนรายไดหลังหักคาใชจาย

ทั้งหมดจากทีมงาน #ChildrityRun ในการจัด

กิจกรรม #ChildrityRunxClubpopp #พ่ีไดRunนอง

ไดเรียน2021 รูปแบบ Virtual Run

หน�วยงานและผูสนใจสามารถรวม

สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนที่

ขาดแคลนผานทางบัญชี "มูลนิธิกองทุนการ

ศึกษาเพ� อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)" ธนาคาร

กรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 161-4-56698-0 ธนาคาร

กสิกรไทย เลขท่ีบัญชี 070-2-45369-0 ธนาคาร

กรุงไทย เลขท่ีบัญชี 980-7-59891-5 ธนาคาร

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินบริจาคกิจกรรม 

#ChildrityRunxClubpopp #พี่ไดRunนองไดเรียน2021

ไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 

และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-

41110-1 

หลังโอนเงินบริจาคแลวสามารถสง

เอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อ

ขอรับใบเสร็จรับเงินในการนําไปใชลดหยอน

ภาษีไดตามกฎหมายท่ีอีเมล public@edfthai.org 

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่มูลนิธิ EDF 

โทร.0-2579-9209-11 โทรสาร 02-940-

5266 ทาง LINE @edfthai 

นอกจากนั้นยังสามารถบริจาคทุน

การศึกษาทางออนไลน ไดที่ https://www.

edfthai.org/index.php?page=donation หรือ

ดาวน โหลดแบบฟอรมการบริจาคไดทาง 

https://www.edfthai.org/index.php?page

=downloads&id=94 หรือคลิกดูรายละเอียด

การดําเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต www.

edfthai.org

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายชุมพล นกถาวร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)สาขากุฉินารายณ กาฬสินธุ เลขท่ี

บัญชี ๔๗๓-๒-๑๒๙๒๔-๙ ช� อบัญชี 

นายอนุเชาว ตาลรุง

- นายอนุเชาว 

ตาลรุง

๑๒๒,๐๓๕.๔๙ 

บาท (ณ วันท่ี๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๑๒๒,๐๓๕.๔๙ บาท (หน่ึงแสน

สองหม� นสองพันสามสิบหาบาทส่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชุมพล นกถาวร กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวพรรษภัสร ชัยวัฒนานันต)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

สองหม� นสองพันสามสิบหาบาทส่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

(นางสาวพรรษภัสร ชัยวัฒนานันต) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวีระพล (ฟาเซิง) แซมู กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) - นาย

วีระพล 

(ฟาเซิง) แซมู

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินจากการขายทอดตลาด 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

(รถกระบะ) ยี่หอโตโยตา 

หมายเลขทะเบียน 

ผห ๘๑๗๓ เชียงใหม

- นางสาวชุลีพร 

ยะอ้ือ

๓๙๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินจากการขายทอดตลาด 

รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน 

๑กถ ๙๐๙๗ เชียงใหม

- นายวีระพล 

(ฟาเซิง) แซมู

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินจากการขายทอดตลาด 

รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน ๑กค ๖๘๓๒ 

ลําพูน

- นางสาวชุลีพร 

ยะอ้ือ

๑๒,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแมริม เชียงใหม เลขที่

บัญชี ๐๐๑๓๙๙๐๕๘๑ ช� อบัญชี 

นายวีระพล(ฟาเซิง) แซมู

- นายวีระพล 

(ฟาเซิง) แซมู

๕๗,๘๑๑.๐๔ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี 

๕๑๖๐๔๑๔๔๔๔ ช� อบัญชี 

น.ส.นาแส ปาแอ

- นางสาวนาแส 

ปาแอ

๑๕๔,๒๙๐.๓๗ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี 

๕๑๖๐๓๔๔๓๕๗ ช� อบัญชี 

นายอาแม ศรีวรรณ

- นายอาแม 

ศรีวรรณ

๕๐,๑๐๖.๘๐ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเชียงดาวเลขที่บัญชี 

๕๑๖๐๔๑๗๖๘๐ ช� อบัญชี 

นายอาแม ศรีวรรณ

- นายอาแม 

ศรีวรรณ

๑๘๖,๔๕๑.๑๔ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแมริม เชียงใหม เลขที่

บัญชี ๐๑๒๘๑๗๑๓๗๑ ช� อบัญชี 

นายอาแม ศรีวรรณ

- นายอาแม 

ศรีวรรณ

๓๙๒,๑๒๔.๘๗ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาคลอง ๒ ธัญบุรี เลขที่

บัญชี ๔๔๑๒๔๗๓๐๑๔ ช� อบัญชี 

นางสาววราภรณ 

เลิศอริยธนากุล

- นางสาว

วราภรณ 

เลิศอริยธนากุล

๔๑๓,๙๐๘.๗๑ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัล พลาซา 

เชียงใหม แอรพอรต 

เลขที่บัญชี ๔๕๗๒๔๕๓๒๑๔ 

ช� อบัญชี นายวิรัตน เกษม

- นายวิรัตน 

เกษม

๔๕,๒๓๐.๔๔ 

บาท (ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๗๓๓,๙๒๓.๓๗ 

บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสามหม� นสามพันเการอยยี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค) พรอม

ดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวีระพล (ฟาเซิง) แซมู กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจรณินทร ตั้งเจริญสมุทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) พาส� อมวลชนลงพื้นที่

ศึกษาดูงาน “โคราชเมืองน�าอยู : คนเขมแข็ง

ทองถิ่นแข็งแรง” โดยมีนายพลพีร สุวรรณฉวี 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง 

พรอมดวยคณะกรรมการกองทุนฯ นําโดย 

นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ คนที่ 

2 และผูบริหาร สสส. ลงพื้นที่ โครงการ 

“โคราชเมืองน�าอยู : คนเขมแข็ง ทองถ่ินแข็งแรง” 

เพื่อร่วมรับฟังการดําเนินงานสร้างเสริมสุข

ภาพของ สสส. และภาคีเครือขายระดับพื้นที่ 

ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.หวยแถลง 

และ โรงเรียนสาหรายวิทยาคม ต.โนนตูม 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เม� อวันที่ 10-12  

กุมภาพันธ ที่ผานมา

นายพลพีร สุวรรณฉวี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา การเปลี่ยนแปลง

ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดย

เฉพาะจากการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 

ที่ยาวนานกวา 2 ป สงผลกระทบอยางกวาง

ขวางท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ดังน้ันการเตรียม

ความพรอมเพ� อรับมือตอปจจัยเสี่ยงและผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพ จึงเปนสิ่ง

สําคัญที่ต้องคํานึงถึงการขับเคลื่อนงานสร้าง

เสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือขาย 

จึงจําเปนตองติดตาม ศึกษา วิเคราะห และ

ประเมินสถานการณ รวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนอยางตอเน� อง เพ� อนํามาเปนโจทยสําคัญใน

การวางแผนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุข

ภาพใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให

ไดมากที่สุด เราน�าจะเอาสิ่งที่ สสส.สนับสนุน

โครงการตางๆออกมาโชว โครงการตางๆ ที่ดี

เราตองเชิญชวนทองถ่ินใหเขามารวมกัน เราตองการ

สรางพื้นฐานสังคมใหแข็งแรง ทุกโครงการ

ไมวาจะเปนเลิกเหลา เลิกบุหรี่ ขับขี่อยาง

ระมัดระวัง เปนตน และโครงการที่ดีตอนนี้

คือการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ และเด็กดอยโอกาส 

ซึ่ง สสส. ไมสามารถขับเคล� อนงานสรางเสริม

สุขภาพไดเพียงลําพัง แตจําเปนอยางยิ่งที่ตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมเปน

ภาคีเครือขายสนับสนุน และเปนกําลังสําคัญ

รวมสรางพื้นที่สุขภาวะยั่งยืน ลดพฤติกรรมเสี่ยงทองวัยรุน

ในการทํางาน โดยเฉพาะภาคีเครือขายใน

ระดับจังหวัดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 

สะทอนปญหาและพฤติกรรมที่สงผลกระทบ

ตอสุขภาพ เพ� อนําไปสูการวางมาตรการ

แนวทางปองกันและแกไขรวมกัน ผมเช� อวา 

ความแข็งแรงของชาวโคราช จะจุดประกาย

ใหพ้ืนท่ีอ� นๆ เห็นความสําคัญของงานสรางเสริม

สุขภาพ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการพัฒนา

ประเทศ และรวมเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรค

สังคมสุขภาวะใหเกิดขึ้น

ดาน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการ

กองทุน สสส. กลาววา สสส. ใหความสําคัญ

กับการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง

เครือขายสุขภาพ สรางการเปลี่ยนแปลงทาง

พฤติกรรม สังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดเปน

เมืองแหงสุขภาวะ โดย จ.นครราชสีมา เปน

หนึ่งในจังหวัดที่ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

กวา 1,000 โครงการ มีเครือขายทาง

สุขภาพกวา 350 องคกรในระดับพื้นที่ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะการขับเคล� อนงานตําบล

สุขภาวะ เกิดนวัตกรรมรับมือการแกไข

ปญหาชุมชนครอบคลุม 10 ประเด็น 

อาทิ ระบบการดูแลเด็กปฐมวัย การจัดการ

ภัยพิบัติ การควบคุมยาสูบ แอลกอฮอล 

และสารเสพติด พัฒนาสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอผูสูงอายุ ระบบบริการสุขภาพ

รวมถึงสามารถตอบสนองตอสถานการณ

วิกฤตโควิด-19 ไดอยางทันทวงที ซึ่งเครือขาย

ชุมชนเปนสวนสําคัญในการจัดการปองกัน 

และเฝาระวังในพื้นที่  เราผลักกันสังคมโดย

การสรางตนแบบกอน สิ่งที่นํารองในแตละ

พ้ืนท่ีก็ตางกัน อยางท่ีโคราชนํารองในการแกไข

ปญหาการตั้งทองในวัยรุน เพราะที่โคราชมี

องคประกอบพรอม มีความรวมมือของทุกภาค

สวนที่ครบครัน 

สสส. สงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

มีสุขภาวะท้ังกาย จิต ปญญาและสังคม มีภูมิคุมกัน

ในตัวเองตอพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ สงเสริม

ใหมีศักยภาพและมี โอกาสสรางพื้นที่ ในการ

แสดงตัวตน จนสามารถพัฒนาเปนพลเมืองที่

เขมแข็ง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน

และสังคม ปจจุบันเกิดแกนนําเด็กและเยาวชน

ในพื้นที่กวา 300 คน ในการทํากิจกรรมสราง

เสริมสุขภาพที่สรางสรรคผานกิจกรรมหลายรูป

แบบ อาทิ คายเสริมไอเดียสรางสรรค กิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสา เช� อวาเยาวชนกลุม

นี้จะกลายเปนกําลังสําคัญของชาวโคราชชวย

สรางสังคมสุขภาวะใหเกิดข้ึนตอไป นอกจากน้ี

ยังมีกลไกการทํางานที่เช� อมกับระบบ “ผูวาฯ 

ชวยได” ยุทธศาสตรการแกไขปญหาตั้งครรภ

วัยรุนในระดับพื้นที่ ผานการรายงานในระดับ

หมูบาน ตําบล และอําเภอทําให จ.นครราชสีมา 

เปน 1 ใน 20 จังหวัดตนแบบ และทําให

จํานวนทองวัยรุนในพื้นที่ลดลง 

ปจจุบันสถานการณการทองในวัยรุน

ของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้นตามลําดับ โดยใน

ป 2564  อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 10-14 ป 

อยูที่ 1.01 ตอพันประชากร ลดลงจาก 1.16 

ตอพันประชากร ในป 2562 สอดคลองกับกลุม

วัยรุนอายุ 15-19 ป ที่มีอัตราคลอดอยูที่ 21.06 

ตอพันประชากร ในป 2564 ลดลงจาก 30.8 

ตอพันประชากร ในป 2562 ซึ่งสวนหนึ่งเกิด

จากการเขาถึงระบบบริการอนามัยเจริญพันธุท่ี

ถูกตองและปลอดภัย ผลการดําเนินงานขับเคล� อน

ยุทธศาสตรปองกันและแก ไขปญหาการตั้ง

ครรภ ในวัยรุน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต

การสนับสนุนของ สสส. สถานการณดีขึ้นตาม

ลําดับ โดยอัตราการคลอดลดลง แตกลับเริ่ม

พบวาเด็กและเยาวชน อายุต่ํากวา 20 ป ใน

จังหวัดนครราชสีมา มีการต้ังครรภซํ้าเพ่ิมมากข้ึน 

โดยในป 2564 อยูที ่รอยละ 12.89 เพิ่มขึ้น

จากรอยละ 10.42 ในป 2562 อยางไรก็ตาม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไดมี

มาตรการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น โดยสนับสนุน

ใหคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด) เพ่ิมมากข้ึน 

เพ� อปองกันการทองซ้ํา โดยในป 2564 มีการ

คุมกําเนิด รอยละ 73.85 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 69.29 

ในป 2562 ความทาทายของ จังหวัดนครราชสีมา 

คือการลดอัตราคลอดมีชีพในวัยรุนจาก 25 ตอ

พันประชากร ใหเหลือ 12 ตอพันประชากร

จากการเขาเยี่ยมชมการทําเหมือง

ปูนซีเมนต  มีสิ่งใหมๆ ที่ไดเรียนรู ภาพที่เห็น

แตกตางไปจากที่เคยเขาใจมากอนหนา และ

มีสิ่งดีๆ ที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนตใหความ

เอาใจใส่และทํามาอย่างต่อเนื่องจนอดไม่

ไดที่จะนํามาแบงปนถายทอดเลาสูกันฟง

การทําเหมืองปูนซีเมนต เริ่มจากการ

ออกแบบการทําเหมือง ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ

ท่ีสุด ท่ีตองศึกษาสภาพภูมิประเทศ ส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ขางเคียงโดยรอบ ชุมชน ขอจํากัดตางๆ 

ตองถูกนํามาประมวลวิเคราะหอยางรอบคอบ

ในการออกแบบเหมือง จากน้ัน จะเปนข้ันตอน

วางแผนการทําเหมือง โดยใชขอมูลการสํารวจ

แรประยุกตรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยในการออกแบบเหมือง เพ� อการใชทรัพยากร

อยางคุมคาสูงสุด (Quarry Optimization 

Software)

หินจากหนาเหมืองจะถูกลําเลียง

ขนส ง เ ข า สู ก า ร ย อ ย ก อ นส ง ต อ ไ ป ยั ง

กระบวนการผลิตออกมาเปนปูนซีเมนต ให

เราไดใชงาน นําไปสรางส่ิงอํานวยความสะดวก

ของเราในดานตางๆ โดยเหมืองปูนซีเมนต

ใหความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมจาก

กระบวนการลําเลียงขนสงนี้ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการควบคุมการฟุงกระจายของฝุน

ละออง ผูผลิตปูนซีเมนตจะเลือกใชวิธีการ

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน การติดตั้ง

ระบบสเปรยน้ํา หรือการนําเทคโนโลยีมาใช

งาน เชน การใชเคร� องโมกึ่งเคล� อนที่ (Semi 

Mobile Crusher) หรือเคร� องโมชนิดเคล� อนท่ีได 

(Mobile Crusher) หรือการติดต้ังระบบสายพาน

ลําเลียง หรือปจจุบันเริ่มมีการนํารถบรรทุก

หินปูนชนิดไฟฟา (EV Mining Truck) เขามา

ใชงาน ซึ่งนอกจากจะชวยลดการฟุงกระจาย

ของฝุนละอองยังเปนการชวยลดกาซเรือน

กระจกไดอีกทางหนึ่ง

การพัฒนาใชประโยชนขุมเหมืองที่

สิ้นสุดการทําเหมืองแลว ควบคูกับการปลูก

ตนไมเพ� อฟนฟูระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนอีกเร� องหนึ่งที่

ไดเรียนรู ไดเห็นถึงประโยชนอยางมากมาย

จากขุมเหมืองที่ชุมชนและสังคมโดยรอบ

จะไดรับประโยชนในระยะยาว นอกเหนือ

จากการขับเคล� อนทางเศรษฐกิจ สรางงาน 

สรางรายได ในชวงที่ยังมีการทําเหมืองอยู 

โดยพัฒนาขุมเหมืองใหเปนแหลงเก็บน้ํา

สําหรับใหชุมชนใกลเคียงได ใช ในยามแลง 

เหมืองปูนซีเมนต รักษสิ่งแวดลอม รักษชุมชน

หรือพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสันทนาการ ออกกําลังกาย 

พักผอนหยอนใจ เปนตน นอกจากนี้ เหมือง

ปูนซีเมนตยังมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Bio-Diversity Center)

เปนศูนยที่เก็บรวบรวมพันธุ ไมทองถิ่นจาก

พื้นที่เหมือง เพ� อนํามาเพาะพันธุ ศึกษาการ

เจริญเติบโต การออกดอก ออกผล และนํา

ขอมูลที่ไดไปวางแผนการฟนฟูระบบนิเวศให

กลับมาใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด

การเขาเย่ียมชมเหมืองปูนซีเมนตในคร้ังน้ี 

ทําใหเขาใจภาพของการทําเหมืองปูนซีเมนต

ไดชัดเจนมากข้ึน รับรูไดถึงความเอาใจใสและ

ความตั้งใจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่มี

ตลอดกระบวนการทําเหมือง มีการวิเคราะห

วางแผนอยางรอบคอบ การนําเทคโนโลยีตางๆ 

เขามาพัฒนาดําเนินงาน การปองกันและ

คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันอาจเกิดขึ้น 

และสิ่งสําคัญคือ การคํานึงถึงความตองการ

ของชุมชนในการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเหมือง 

ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ตามแนวทาง

เหมืองแรสีเขียว (Green Mining) ทําใหภาค

สวนตางๆ มีความมั่นใจวา การทําเหมือง

ปูนซีเมนตเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมของประเทศตอไป

โครงการ วาโกบราเดย บราเกาเราขอ 

นอกจากจะนําบราเกาทุกแบรนดที่ ไดรับ

บริจาคไปแปรเปล่ียนเปนพลังงานเช้ือเพลิงแลว 

ยังไดนํามาอัพไซเคิล สรรคสรางเปนงาน

แฟช่ันและงานศิลปะท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวในโลก 

จึงจัดแสดงนิทรรศการ The Art Of Waste 

เปล่ียนบราเกาใหเปนศิลป เพ� อคนรักงานศิลป

และอินเร� องเร� องรักษ โลก โดยรวมกับ รศ.ดร. 

น้ําฝน ไลสัตรูไกล นักออกแบบสิ่งทอยอด

เยี่ยมแหงป 2560 กับผลงานช� อ Awaken 

Tree ตนไมที่ถูกชุบชีวิตดวยบราเกาและ

เศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตชุดช้ันใน รวมท้ัง

ผลงานจากดีไซนเนอรรุนใหมไฟแรง นะโม–

ติณห ตันโสภณ ผูกอตั้ง Post-Thesis 

แบรนดเสื้อผาแฟชั่น การคอลแลปส

ระหวาง Wacoal x Post-Thesis นําเสนอ

เร� องราวการนําบราเกามารังสรรคใหบรรเจิด

เกิดเปน Wacoal Upcycle Collection 

ซิกเนเจอรลุคไดกลิ่นอาย Post-Apocalyptic 

เหมือนหลุดไปอยูในยุคสิ้นโลก โดยมี

เปาหมายรวมกันคือ การแปรรูปและ

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค รวมสงเสริมและตอยอดสินคา

ผาทอภูมิปญญาประจําถิ่นของกลุมจังหวัด

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยรวมกับ 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน 

มหกรรมผาทอรอยแกนสารสินธุ มนตเสน�ห

ผาทออีสานกลาง ชวนคุณมาชอปสินคาผาทอ

และผลิตภัณฑจากผูประกอบการกลุมจังหวัด

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก กาฬสินธุ 

ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด กวา 

60 รานคา ที่มีความโดดเดน ดวยเอกลักษณ

ของผาที่มีลวดลายหลากหลายแตกตางตาม

กรรมวิธีการทอที่สืบตอกันมา

นอกจากเลือกชมเลือกชอปสินคาแลว 

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น�าสนใจ อาทิ การ

จัดนิทรรศการผลิตภัณฑผาทอและวิถีผาทอ

อีสานกลาง การแสดงมินิคอนเสิรตจากศิลปน

ท่ีมารวมสรางสีสัน อาทิ เกง ธชย หญิง ธิติกานต 

เลด้ีสีดํา เบลล ทรงสิทธ์ิ เจเน็ต เขียว ก๊ิก รุงนภา 

และหญิงลี กอปปโชว กิจกรรมนาทีทอง รวม

ชิงโชคลุนรับทองคํา 1 บาท สําหรับพิธีเปด

งานจะมีในวันเสารที่ 26 กุมภาพันธ เวลา 

16.00 น. พบกับ “อแมนดา ชาลิสา ออบดัม” 

มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2020 ที่มารวมเดิน

แฟชั่นโชว ในชุดผาทออีสานกลาง มีความ

สวยงาม และอัตลักษณที่ชัดเจน      

อยาพลาด! แวะมาชอปผาทอของดี 

ชมนิทรรรศการ พรอมสงเสริมและสรางราย

ไดใหแกผูประกอบการกลุมอีสานกลางกันได 

ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ - วันพุธ

ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.30 น. - 20.00 น. และ

เสาร–อาทิตย เวลา 10.00 น.– 20.00 น.  

ณ บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัล พารค พลาซา 

ศูนยการคาพาราไดซ พารค

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี 

เค คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอมติดตาม

กิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา 

พาราไดซ พารค ไดที่ www.paradisepark.

พาราไดซ พารค รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม 

สงเสริมผาทอภูมิปญญาประจําถิ่นกลุมอีสานกลาง จัดงาน มหกรรมผาทอรอยแกนสารสินธุ

co.th หรือเฟซบุกเพจ Paradise Park อินส

ตาแกรม paradisepark_th และยูทูป para-

diseparkchannel

วาโกเชิญชมนิทรรศการ The Art Of Waste 

เปลี่ยนบราเกาใหเปนศิลป ครั้งแรกกอนใคร ณ หอศิลปกรุงเทพฯ

สรางสรรคส่ิงของเหลือใชใหกลายเปนส่ิงใหม 

และเพ� อกระตุนใหทุกคนต� นตัวเร� องปญหา

สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง เชิญชมนิทรรศการ

ศิลปะจากบราเกา ที่ยังไมเคยเกิดขึ้นที่ ไหน 

จัดครั้งแรกกอนใคร ณ หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร บริเวณโถงชั้น 1 

ในวันที่  22 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม เวลา 

10.00 - 19.00 น.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ธัชชา วิทยสถาน สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร รวมกับ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และองคการกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

(ThaiPBS) ไดรวมกัน จัดโครงการประกวด

ภาพยนตรสั้นประวัติศาสตร ภายใตแนวคิด 

“แกนไทย  เช� อมไทย เช� อมโลก” 

ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการ

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  ไดกลาวถึง

วัตถุประสงคของการจัดการประกวดในครั้งนี้ 

เพ� อสงเสริมและสนับสนุนให เยาวชน คนรุน

ใหม นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ท่ีสนใจในการ

ประกวดและผลิตภาพยนตรสั้น ไดมีความ

เขาใจและมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญา

ของทองถิ่นของเรา ดวยการมีสวนรวมและ

ถายทอดผลงานในรูปแบบของภาพยนตรส้ัน 

ซึ่งกิจกรรมนี้ ยังเปนเวทีในการเผยแพร 

และจัดแสดงผลงานของเยาวชนทุกคนที่มี

สวนรวมในกิจกรรมการประกวดในโครงการฯ น้ี  

นอกเหนือจากเงินรางวัล โลรางวัลและของ

รางวัลแลว ทุกทีมท่ีสงผลงานเขารวมประกวด

ในโครงการฯ จะไดรับประกาศนีบัตรทุกทีมอีกดวย 

ดานอาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน  

ประธานโครงการประกวดภาพยนตรส้ันประวัติศาสตร  

แกนไทย  เช� อมไทย  เช� อมโลก เปดเผยวา 

อยากใหนอง ๆ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

คนรุนใหมมองวา ประวัติศาสตรไมใชเร� องลา

สมัย ประวัติศาสตรเปนรากของวัฒนธรรม

ของคนในชาติน้ันๆ ซ่ึงคนไทยเองก็มีความแตกตาง

จากชาติอ� น มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความ

เปนอยู มีอาหารการกิน มีลายผาของเคร� องนุงหม 

มีรูปลักษณทางศิลปะ มีงานสถาปตยกรรม

ไทยท่ีแตละเร� อง แตละประเภท มีความเฉพาะ

เจาะจงอยูในทุกปจจัย 4 ที่เราคุนเคยและ

อยูรอบตัวเรา วันนี้เปนผลจากอดีต และวัน

นี้เปนเหตุของอนาคต เพราะฉะนั้น ถาเรา

เขาใจประวัติศาสตร ก็เหมือน

เรารูจักตัวตนของเราดีข้ึน จะชวย

ใหเราเตรียมการสําหรับอนาคต

ไดดีขึ้น การเรียนรูจากแกนไทย 

ไมไดอยากใหเอาประวัติศาสตร

แบบทองจํามาส� อสาร แตอยาก

ใหเร่ิมจากมุมมองของคนรุนใหม 

แลวนําไปสูการคนควา หาแกน

ของสิ่งที่เราเห็น เรามี เราเสพ 

เราใช โครงการนี้ถึงใชคําวา 

แกนไทย และอยากชวนคิดตอซึ่งคงไมเฉลย

วามุมไหนที่จะเปน เช� อมไทย เช� อมโลก เพ� อ

เปดโอกาสนอง ๆ ใหคิดตอยอดไดในอนาคตตอไป

สําหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเปด

ตัวโครงการฯ ครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย  

ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใหเกียรติมาเปนประธานกลาวตอนรับ

และเปดงาน และนอกจากนี้ยังมีการเสวนา

ในหัวขอเร� อง “แกนไทย หัวใจภาพยนตรสั้น

ประวัติศาสตร” นําการเสวนาโดย อาจารย

ปญจพล เหลาพูนพัฒน ประธานโครงการ

ประกวดภาพยนตรส้ันประวัติศาสตร  “แกนไทย 

เช� อมไทย  เช� อมโลก”  รวมกับ รองศาสตราจารย 

ดร.กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย อาจารยประจํา

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คุณเรวดี อัตตพงคพันธ  โปรดิวเซอร

รายการชํานาญการองคการกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

คุณคมกฤษ ตรีวิมล ผูกํากับภาพยนตร กลุม 

365 ฟลม คายจีดีเอช โดยการเสวนาใน

5 สถาบันเปดตัวโครงการประกวดภาพยนตรสั้นประวัติศาสตร “แกนไทย เช� อมไทย เช� อมโลก” 

นํารองเฟสแรก ภาคกลาง 22 จังหวัด  เริ่มเปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ นี้

กิจกรรมน้ี ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ ดร.วิภารัตน 

ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ที่ร่วมเสวนาพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย  

โดยการประกวดแบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) 

และ ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเทา) ชิงโล

รางวัลและเงินรางวัลจาก 5 สถาบัน พรอม

ประกาศนียบัตรใหกับทุกทีมที่สงผลงานเขา

ประกวด และมอบทุนการศึกษาเปนเงิน

รางวัลมูลคารวมมากกวา 850,000 บาท 

ในโครงการประกวดฯ 4 ภูมิภาค และชิง

แชมปประเทศไทย โดยเริ่มเปดโครงการเฟส

แรกเปนโครงการ นํารอง แกนไทย เช� อม

ไทย เช� อมโลก ครั้งที่ 1 ในเขตภาคกลาง 22 

จังหวัด

ขอเชิญชวนนอง ๆ  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ในเขตภาคกลางทุกทาน สงใบสมัครไดต้ังแต

วันนี้ เปนตนไป โดยเริ่มเปดรับสมัคร ตั้งแต

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 กําหนดสงใบ

สมัครทางออนไลน์ได้ถึงวันที ่ 31 มีนาคม 

และหมดเขตสงผลงานวันที่ 20 เมษายน 

ดาวน โหลดใบสมัคร ไดทาง เฟซบุก

แฟนเพจ “แกนไทย โครงการประกวด

ภาพยนตรสั้นประวัติศาสตร” และติดตอ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมทางไลนที่ @history-

shortfilm หรือทางอีเมล: thaihistoryshort-

film@gmail.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ชี้ ‘รัสเซีย-จีน’ ขายอาวุธให้เมียนมา

เจนีวา • รายงานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของสำานักข่าว

เอเอฟพี กล่าวว่า ทอม แอนดรูส์ ผู้จัดทำารายงานพิเศษ

ด้านสถานการณ์สิทธิในเมียนมาขององค์การสหประชาชาติ 

(ยูเอ็น) เผยแพร่รายงานเปิดเผยรายละเอียดที่มาของอาวุธ

ที่รัฐบาลทหารเมียนมาได้รับมา โดยประเทศหลักๆ ที่ขาย

อาวุธให้เมียนมารวมถึงจีนและรัสเซีย 2 ประเทศสมาชิก

ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งยูเอ็น ซึ่งมีอำานาจยับยั้งการ

ตัดสินใจขององค์กรนี้ “แม้จะมีหลักฐานว่า อาชญากรรม

โหดร้ายของคณะรัฐบาลทหารเป็นการกระทำาโดยไม่ต้อง

รับโทษนับแต่เกิดรัฐประหารเมื่อปีที่แล้ว รัสเซียและจีนซึ่ง

เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ยังคง

จัดหาเครื่องบินขับไล่และยานหุ้มเกราะจำานวนมากให้แก่รัฐ 

บาลทหารพม่า ในกรณีของรัสเซียยังสัญญาจะส่งอาวุธเพิ่ม

เติมด้วย” ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น กล่าวในแถลงการณ์จากนคร

เจนีวา เขาเปิดเผยอีกว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ทางการเซอร์เบีย

ได้อนุมัติการส่งออกจรวดและปืนใหญ่มาให้กองทัพเมียนมาด้วย

โคลอมเบียทำาแท้งได้ถ้าท้องไม่เกิน 24 สัปดาห์

โบโกตา • เอเอฟพีรายงานคำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ

โคลอมเบีย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ระบุว่า การทำาแท้ง

จะถูกลงโทษถ้าทำาหลังจากสัปดาห์ที่ 24 ของการตั้งครรภ์ 

หลังจากเวลานั้นอนุญาตให้ทำาแท้งได้เฉพาะสภาพการณ์ที่

ศาลมีคำาตัดสินมาก่อนแล้ว ได้แก่ ถูกข่มขืน, ถ้าสุขภาพของ

แม่เป็นอันตรายหรือทารกในครรภ์อยู่ในสภาวะที่เสียชีวิต 

ก่อนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันจันทร์ การทำาแท้ง

ในโคลอมเบีย อนุญาตเฉพาะ 3 กรณีนี้ตามคำาตัดสินของศาล

รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2549 หญิงและแพทย์ที่ทำาแท้งนอกเหนือ 3 

กรณีนี้ มีบทลงโทษจำาคุกระหว่าง 15-54 เดือน กลุ่มสนับสนุน

และต่อต้านการทำาแท้งถูกกฎหมายหลายร้อยคนชุมนุมหน้า

ศาลรัฐธรรมนูญในกรุงโบโกตาเพื่อรอฟังคำาตัดสินใจของ

ศาล หญิงที่สวมผ้าพันคอสีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์ของการ

เคลื่อนไหวสนับสนุนการทำาแท้ง ต่างเฉลิมฉลองหลังทราบ                                                                                               

ว่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 5-4 ให้การทำาแท้งถูก

กฎหมาย ส่วนกลุ่มต่อต้านทำาแท้งโบกธงสีฟ้าและคุกเข่าสวด

ภาวนา โคลอมเบียเป็นชาติที่ 5 ในลาตินอเมริกาที่การทำา 

แท้งถูกกฎหมาย เช่นเดียวกับอาร์เจนตินา, อุรุกวัย, คิวบา

และกายอานา

ขยะพลาสติกทั่วโลกนำาไปรี ไซเคิลเพียง 9%

ปารีส • เอเอฟพีเผยรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือ                                                                                          

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) เมื่อวันที่ 22 กุมภา 

พันธ์ว่า ปีที่แล้วทั่วโลกใช้พลาสติก 460 ล้านตัน พลาสติก

เหล่านี้ถูกนำาไปรีไซเคิลเพียง 9%, ขณะที่ 19% ของพลาสติก

กำาจัดด้วยการเผาไหม้เกรียม, เกือบ 50% นำาไปฝังกลบขยะ 

พลาสติกที่เหลือ 22% ถูกทิ้งในกองขยะที่ไม่มีการควบคุม, 

เผาในหลุมเปิดหรือรั่วไหลไปในสิ่งแวดล้อม.

ปูตินลุยเข้าตะวันออกยูเครน, ไบเดนปักหลักยัน!

มตื่นเช้าเมื่อวานก็เจอข่าวร้อนกว่าที่คาด...ปูติน

แห่งรัสเซียส่งทหารเข้า 2 “รัฐอิสระ” ที่ขอแยกตัว

จากยูเครนที่มอสโกเพิ่งประกาศรับรองสถานภาพ

ใหม่

เท่ากับเป็นการยกระดับวิกฤตของ “โอกาสแห่ง

สงคราม” ในยุโรปอีกขั้น!

เห็นพาดหัวในทวิตเตอร์ที่เป็นข่าว breaking news 

รัวๆ เช่น

ด่วน! ปูตินส่งทหารไป 2 แคว้นทางตะวันออกของ

ยูเครน หลังประกาศรับรองเป็นรัฐอิสระ อ้างเพื่อ ‘รักษา

สันติภาพ’

และเกือบจะทันทีทันใดนั้นก็ตามมาด้วย 

ด่วน! ไบเดนออกคำาสั่งห้ามการลงทุน การค้า และ

ระดมทุนไปยัง จากหรือในโดเนตสค์และลูฮันสค์ 2 แคว้น 

(Donetsk - Luhansk) ที่ปูตินเพิ่งรับรองเป็นรัฐอิสระ

คำาประกาศของปูตินมีขึ้นหลังการประชุมสภาความ

มั่นคงที่มีเทปออกอากาศทางทีวีทุกช่อง

เป็นการประชุมระดับความมั่นคงสูงสุดของประเทศ

รัสเซียที่ประหลาดมาก เพราะมีการอัดเทปมาออกอากาศ

ทางทีวีทุกช่องของรัสเซีย พร้อมกับคำาพูดของปูตินและ

เหล่าแม่ทัพนายกอง รวมไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการทูต, 

การเมือง, ความมั่นคงพร้อมหน้า

แต่ก่อนนี้การประชุมอย่างนี้ถือเป็นความลับสุดยอด 

ไม่มีรายละเอียดใดๆ ออกมาให้สาธารณชนรับทราบเป็น

อันขาด

แต่ปูตินใช้ยุทธศาสตร์ล้ำาหน้า...เพื่อให้คนทั้งโลกได้

รับทราบว่าเขากำาลังจะตัดสินใจครั้งสำาคัญต่อยูเครน และ

เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจากหลายๆ ฝ่ายของ

รัสเซียเอง

เป็นการบรรยายสรุปจากกระทรวงทบวงกรมของ

รัสเซียที่ยืนยันตรงกันว่า ความมั่นคงของรัสเซียกำาลังถูก

คุกคามโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านด้านตะวันออก

ในการประชุมนั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียสนับสนุน

การประกาศเอกราชของ

กลุ่มแบ่งแยกดินแดน ที่ทำา

สงครามกับยูเครนมาอย่าง

น้อย 8 ปี

“ผมได้ยินเสียงเรียก

ร้องของคุณแล้ว ผมกำ�ลัง

จะตัดสินใจภ�ยในวันนี้” ปู

ตินพูดสรุปผลการประชุม

ระหว่างการประชุม

สภาความมั่นคง ผู้นำาทหาร

และกระทรวงต่างประเทศ

รัสเซียยืนยันตรงกันว่า 

ยูเครนได้ละเมิดพิธีสาร 

Minsk ที่รับรองการหยุดยิง

ใน 2 แคว้นกบฏ

ก่อนหน้านี้กองทัพ

รัสเซียแถลงว่ามีการปะทะ

กับ “ผู้ก่อวินาศกรรม”  

(saboteurs) 5 คน ที่

ลักลอบข้ามพรมแดนจาก

ยูเครนเข้ามาในรัสเซีย 

รายงานทางการ

รัสเซียแจ้งว่า ทหารรัสเซีย

ได้สังหารผู้ก่อวินาศกรรม

แล้วทั้งหมด และไม่มีทหาร

รัสเซียบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

เหตุเกิดใกล้กับ

หมู่บ้านในภูมิภาค Rostov 

ทางตะวันตกของรัสเซีย 

ก่อนหน้านี้รัสเซีย

ยังอ้างว่า ยานยนต์ทหาร

ของยูเครนได้ลักลอบเข้า

รัสเซียเพื่อสนับสนุนผู้ก่อ

วินาศกรรมทั้ง 5 คนด้วย 

รัฐบาลยูเครนแถลงตอบโต้ว่าไม่ได้ส่งผู้ก่อวินาศกรรม

เข้าไปในรัสเซียแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ยูเครนและสหรัฐฯ กล่าวหาว่า รัสเซียกำาลัง

เปิดปฏิบัติการ “จัดฉาก” เพื่อกล่าวหายูเครนว่าโจมตีชาว

รัสเซียเพื่อใช้เป็นข้ออ้างบุกยูเครน  

โฆษกรัฐบาลอังกฤษอ้างข่าวกรองชี้ว่า การรุกรานยูเครน

ของรัสเซีย “ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว” 

โดยอ้างถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้ 

“ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่รัสเซียวางแผนเอาไว้เป็นก้าวแรกของ

แผนรุกรานอย่างชัดเจน”

อีกด้านคือสงครามด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกว้างไกล

ไปทั้งโลก รวมถึงคนไทยด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้

ราคาหุ้นรัสเซียร่วงหนัก ตกลง 15.6% หรือ 540 จุดใน

ระหว่างการซื้อขาย เมื่อคืนวันจันทร์เวลาบ้านเรา ค่าเงินรูเบิล

อ่อนค่าลง 5% ระหว่างวันแตะระดับ 80 รู

เบิล/ดอลลาร์

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นขณะที่ปูตินประกาศ

รับรองอิสรภาพของ Donetsk และ 

Luhansk ในดินแดนฝั่งตะวันออกของ

ยูเครน

และส่งสัญญาณว่าจะรุกคืบต่อไป

หากรัสเซียเห็นว่าโลกตะวันตกจะใช้ยูเครน

เป็น “หุ่นเชิด” เพื่อกระทบความมั่นคงของ

รัสเซีย

ไม่ต้องสงสัยว่านักวิเคราะห์ทั้งด้าน

การเงินและการเมืองต่างก็ถือว่านี่เป็นการ

ยกระดับการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐ ยุโรป 

กับรัสเซีย อย่างมีนัยสำาคัญและต่อเนื่องไป

อีกยาวนาน

ที่เห็นได้ชัดคือผลกระทบต่อสินทรัพย์

ต่างๆ ในตลาดการเงินโลก ทั้งในส่วนของ

ราคาหุ้นในยุโรป น้ำามัน ทองคำา พาลาเดีย

ม ค่าเงินดอลลาร์ และแม้เงิน Bitcoin ก็ยัง

ร่วงลงมาอย่างหนักในจังหวะเดียวกัน

พอราคาน้ำามันขยับขึ้นต่อเนื่อง หาก

ไปไกลมาก จะกดดันปัญหาเรื่องเงินเฟ้อใน

ประเทศต่างๆ ให้แย่ลงไปอีก สร้างปัญหา

ให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นกัน

ด้านสินทรัพย์รัสเซียนั้นเมื่อสหรัฐ

ประกาศว่าจะคว่ำาบาตร หรือ Sanction 

ทางการเงินและการค้าด้วยมาตรการที่ 

“United, Swift and Severe” คือ “เป็น

อันหนึ่งอันเดียว, รวดเร็วและรุนแรง” ก็จะ

กดดันตลาดการเงินของรัสเซียหนักขึ้นอีก

โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

ต่างประเทศที่ลงทุนในรัสเซียไปแล้ว และ

คงกำาลังพยายามจะเร่งถอนธุรกรรมออกมา

ก่อนที่สถานการณ์จะเสื่อมทรุดไปกว่านี้

ล่าสุด รัสเซียได้ประกาศยกเลิกการออกพันธบัตร 

ตามที่มีกำาหนดออกในวันอังคารนี้ ไปเรียบร้อย

ปูตินเดินเกมล่าสุดนี้เพื่อหยั่งเชิงไบเดนว่าจะกล้า

ตอบโต้แรงแค่ไหน ไบเดนก็กำาลังประเมินสถานการณ์ว่าจะ

ซัดกลับปูตินด้วยหมัดหนักเพียงใด

คราวนี้ ชาวโลกก็ไม่เป็นอันใช้ชีวิตปกติกันอีกยาว

เลย.

ผ

‘ปูติน’รับรองเอกราชกบฏยูเครน
มอสโก/ยูเอ็น • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ลงนามเอกสารรับรองเอก                                                                               

ราชสาธารณรัฐกบฏ 2 แห่งในภาคตะวันออกของยูเครน พร้อมส่ังส่ง                                                                                        

ทหารไป “รักษาสันติภาพ” ตะวันตกรุมประณามเตรียมประกาศมาตร 

การคว่ำาบาตร ทูตสหรัฐประจำายูเอ็นช้ีเป็น “ข้ออ้างในการทำาสงคราม”

รายงานของรอยเตอร์และ                                        

เอเอฟพี เมื่อวันอังคารท่ี 22 กุมภา                                              

พันธ์ 2565 กล่าวว่า การลงนาม

คำาส่ังอย่างเป็นทางการของประธา 

นาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย

เกิดข้ึนภายหลังการประชุมสภาค

วามม่ันคงท่ีทำาเนียบเครมลิน และ

การแถลงยาวเหยียดแสดงความ

คับข้องใจต่อโลกตะวันตกเม่ือวัน                                           

จันทร์ โดยปูตินกล่าวเตือนว่า การ                                                   

ใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการเผชิญ

หน้ากับรัสเซียเป็นการคุกคามรัสเซีย

อย่างร้ายแรง 

ปูตินซ่ึงมีท่าทีโกรธอย่าง

เห็นได้ชัด ย้ำาหลายคร้ังว่า ภาคตะ                                                    

วันออกของยูเครนเป็นดินแดนรัส                                                           

เซียโบราณ ยูเครนในขณะน้ีเป็นรัฐ

ท่ีล้มเหลวและเป็น “หุ่นเชิด” ของ

ตะวันตก พร้อมกับกล่าวหารัฐบาล                                                  

เคียฟว่าข่มเหงผู้ท่ีพูดภาษารัสเซีย

และกำาลังเตรียมการโจมตีทางทหาร

แบบสายฟ้าแลบในดินแดนโดเนต

สค์และลูฮานสค์ท่ีประกาศแยกตัว

เป็นเอกราชจากเคียฟ 

“ผมคิดว่าจำาเป็นต้องตัดสิน

ใจอย่างท่ีควรจะทำามานานแล้ว 

ในการยอมรับความเป็นเอกราช

และอธิปไตยของสาธารณรัฐประ 

ชาชนโดเนตสค์และสาธารณรัฐ

ประชาชนลูฮานสค์โดยทันที” ปู 

ตินกล่าว โดยสถานีโทรทัศน์ของ

ทางการรัสเซียเผยแพร่ภาพท่ีเขา

ลงนามคำาส่ังรับรองเอกราชของสา 

ธารณรัฐทั้งสอง โดยมีผู้นำากบฏ

แบ่งแยกดินแดนจากโดเนตสค์และ

ลูฮานสค์มาอยู่ที่นั่นด้วย 

หลังการรับรองเอกราชอย่าง                                                   

เป็นทางการ ปูตินยังได้ลงนามคำา                                                    

ส่ังให้กระทรวงกลาโหมส่งทหาร

เข้าไปปฏิบัติภารกิจ “รักษาสันติ 

ภาพ” ในพ้ืนท่ีกบฏทางภาคตะวัน

ออกของยูเครน รายงานรอยเตอร์

อ้างพยานว่า เห็นรถถังหลายคัน

และยุทโธปกรณ์อื่นๆ ของรัสเซีย

เคลื่อนเข้าเมืองโดเนตสค์ที่กบฏ

ควบคุมอยู่ ขณะเอเอฟพีกล่าว

ว่า ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เลอ

ฟิกาโรของฝรั่งเศสโพสต์วิดี โอที่

เผยให้เห็นขบวนรถถัง, ปืนใหญ่ 

และยานหุ้มเกราะ มุ่งหน้ามายัง

ทิศทางของเมืองโดเนตสค์

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์                                                                

เซเลนสกี ของยูเครน ซ่ึงได้รับ                                                            

โทรศัพท์แสดงความสนับสนุน                                                            

อย่างแข็งขันจากประธานาธิบดี

โจ ไบเดนได้แถลงต่อประชาชน                                                         

เมื่อวันอังคาร กล่าวหารัสเซียว่า

ทำาลายการพูดคุยสันติภาพ และ

ยืนกรานว่ายูเครนจะไม่ยอมสูญ

เสียดินแดน 

คำาประกาศของปูตินเรียก

เสียงประณามอย่างรุนแรงจาก

สหรัฐและโลกตะวันตก ซึ่งร่วม

ประชุมคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง                                             

สหประชาชาติวาระฉุกเฉินท่ีนิว 

ยอร์กเมื่อคืนวันจันทร์ พร้อมกับ

คำาขู่ท้ังจากสหรัฐ, เยอรมนี, ฝร่ังเศส 

และอังกฤษว่าเตรียมจะประกาศ 

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียเพิ่มเติม 

ลินดา โทมัส-กรีนฟีลด์ เอก                               

อัครราชทูตสหรัฐประจำาองค์การ

สหประชาชาติ กล่าวต่อท่ีประชุม

คณะมนตรีฯ ว่า การรับรองแคว้น 

กบฏเป็นส่วนหน่ึงของความพยา 

ยามสร้างข้ออ้างเพ่ือทำาสงคราม 

และการกล่าวถึงทหารรักษาสันติ 

ภาพน้ันเป็นเรื่อง “ไร้สาระ” 

ด้านวาซิลี เนเบนซ์ยา เอก                                

อัครราชทูตรัสเซียประจำายูเอ็น

กล่าวว่า รัสเซียยังคงเปิดกว้างสำา 

หรับทางออกทางการทูต “อย่างไร

ก็ดี การปล่อยให้เกิดการนองเลือด

คร้ังใหม่ในดอนบาสเป็นส่ิงท่ีเรา

ไม่มีความต้ังใจจะทำา” เขากล่าว

ถึงภูมิ ภาคท่ีครอบคลุมท้ังโดเนตสค์

และลูฮานสค์ไว้ด้วย 

พัฒนาการล่าสุดสร้างความ

ตื่นตระหนกต่อตลาดหุ้นท่ัวโลกใน

วันจันทร์ อัตราแลกเปล่ียนของ

สกุล เงินปลอดภัยเช่นเงินเยนแข็ง

ค่าขึ้น ส่วนราคาน้ำามันก็พุ่งขึ้นสูง 

สุดในรอบ 7 ปี.

อังกฤษยกเลิกมาตรการคุมโควิดทั้งหมด

ลอนดอน • นายกรัฐมนตรีบอ

ริส จอห์นสัน ของอังกฤษประ 

กาศว่า จะยกเลิกมาตรการควบ                                     

คุมโควิด-19 ทั้งหมดในวันที่ 24                                       

กุมภาพันธ์ และยกเลิกบริการ

ตรวจโควิดฟรีในวันที่ 1 เมษา 

ยน

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                          

งานว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์น

สัน ของอังกฤษ แถลงต่อท่ีประ 

ชุมรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ท่ี 21 กุม 

ภาพันธ์ 2565 ว่า มาตรการ

ควบคุมการระบาดของโควิด-19                                                          

สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อ                                               

เศรษฐกิจ, สังคมและสุขภาพจิต                                      

ของเรา รวมถึงโอกาสในชีวิตของ

เด็กๆ เราไม่จำาเป็นต้องจ่ายต้น 

ทุนเหล่าน้ีอีกต่อไป ให้เราเรียนรู้                          

ท่ีจะใช้ชีวิตอยู่กับไวรัสน้ี และปก 

ป้องตัวเราเอง และผู้อื่นต่อไปโดย                             

ไม่ต้องมีมาตรการท่ีมาบังคับเสรี 

ภาพของเรา 

จอห์นสันกล่าวว่าจะยก 

เลิกข้อบังคับกักตัวของผู้ท่ีมีผล

ติดเช้ือโควิด-19 เป็นบวกในวัน

พฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์น้ี และ

หยุดให้บริการตรวจหาเช้ือโควิด

ฟรีท้ังหมดในวันท่ี 1 เมษายน 

แต่ยังคงมาตรการติตตามไวรัส

โคโรนาบางอย่างเอาไว้ เพื่อจะ

ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วถ้ามี

ไวรัสสายพันธุ์ ใหม่แพร่ระบาด 

และยังให้บริการตรวจหาเชื้อโค

วิดกับผู้มีอาการของโรคในกลุ่ม

เสี่ยงสูงและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูง

อายุ

จอห์นสันระบุว่า การตัด 

สินใจยกเลิกมาตรการควบคุมโค

วิด-19 เนื่องจากมีการเชื่อมโยง

ไม่มากระหว่างผู้ติดเช้ือโควิด-19 

กับการเสียชีวิต เป็นผลจากการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19, การใช้ยาต้าน                                                

ไวรัสและความรุนแรงของโรค

ที่ลดลงของไวรัสสายพันธุ์ โอมิ   

ครอน 

การยกเลิกมาตรการควบ 

คุมโควิด-19 ของรัฐบาลอังกฤษ 

รวมถึงเลิกติดตามหาผู้สัมผัสโรค

ของผู้ท่ีมีผลตรวจเป็นบวกในสัป                                             

ดาห์น้ี และให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

เป็นผู้จัดการการระบาดของโรคที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอำานาจ

ทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว และ

ภาคเอกชนเป็นผู้ตรวจโควิด

พรรคฝ่ายค้านอังกฤษกล่าว                                   

หาจอห์นสันว่า การยกเลิกมาตร   

การควบคุมโควิดในเวลาน้ี เพราะ 

ต้องการหันเหความสนใจของ

ประชาชนไปจากท่ีตำารวจกำาลัง

สอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการจัด

ปาร์ตี้ที่ทำาเนียบนายกรัฐมนตรี

ในช่วงล็อกดาวน์

เคียร์ สตาร์เมอร์ หัวหน้า

พรรคแรงงานผู้นำาฝ่ายค้านของ

อังกฤษ เรียกร้องให้จอห์นสันเผย

แพร่คำาแนะนำาทางวิทยาศาสตร์ท่ี                                          

สนับสนุนการตัดสินใจของเขาใน

คร้ังน้ี.

ฉลอง • กลุ่มหญิงโคลอมเบียสนับสนุนก�รทำ�แท้งถูกกฎหม�ย เฉลิมฉลองด้�นนอกศ�ลในกรุงโบโกต�เมื่อวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ หลังศ�ล

รัฐธรรมนูญตัดสินให้ทำ�แท้งได้ถ้�อ�ยุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปด�ห์  
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บุรีรัมย์สั่งปิดสถานบันเทิงทั้งจังหวัด

บุรีรัมย์•วันที่ 22 ก.พ.65 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

บุรีรัมย์ มีมติสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย

สถานบริการ และร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการ

แสดงดนตรีทั้งจังหวัดโดยไม่มีกำาหนด เนื่องด้วยพบผู้ติดเชื้อ 

โควิด-19 ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอนที่สามารถแพร่ได้

เร็วและทำาให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ  ปัจจุบันบุรีรัมย์

มีรายงานผู้ป่วยระลอกใหม่รวมกว่า  8,600 ราย ในจำานวนนี้

มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานประกอบการที่มีลักษณะ

คล้ายสถานบริการ และร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี

การแสดงดนตรีมากถึง  300 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

ปีใหม่และวันวาเลนไทน์ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัดจำานวนมาก 

หากปล่อยให้ดำาเนินกิจการต่อไปอาจทำาให้ โรคแพร่กระจาย

ไปยังสถานที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆ เป็นวงกว้างจนยากต่อการ

ควบคุม หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งฉบับนี้มีโทษตามนัย

มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 จำาคุกไม่เกินสองปี ปรับ

ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หากมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

พิจิตรพบผู้ป่วยโควิดกระจายทุกอำาเภอ

พิจิตร•สถานการณ์ โควิดของจังหวัดพิจิตรในช่วง 2-3 วันที่

ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมากกว่าร้อยคนขึ้นไป 

โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 พบ 124 ราย 13 คลัสเตอร์

ใน 7 อำาเภอ ซึ่งเข้าระบบ Home Isolation  97 ราย, เข้าระบบ 

Community Isolation 27 ราย และคาดว่าในช่วงนี้จะยังคงพบ

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปรียบเทียบคล้ายกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปี 2564 โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วถ้าติดเชื้อโควิด

ก็ไม่มีอาการรุนแรง รักษาหายได้ภายใน 7-10 วัน เว้นแต่ผู้สูง

อายุที่ป่วยด้วยโรคประจำาตัวก็อาจมีอาการรุนแรง รวมถึงอาจ 

เสียชีวิตได้แต่ก็มีจำานวนไม่มากนัก โดยพิจิตรมีตัวเลขสะสมตั้งแต่ 

15  ม.ค.-21 ก.พ.65 รวม 736 ราย ดังนี้ อ.เมืองพิจิตร 233  ราย, 

อ.วังทรายพูน 26 ราย, อ.โพธิ์ประทับช้าง 139 ราย,  อ.บางมูลนาก 

91 ราย, อ.สามง่าม 34 ราย, อ.ทับคล้อ 65  ราย, อ.สากเหล็ก  

47 ราย, อ.ดงเจริญ 99 ราย, อ.โพทะเล  30 ราย, อ.บึงนาราง  

55 ราย, อ.ตะพานหิน 36 ราย, อ.วชิรบารมี 241 ราย ผู้ป่วยใน

ระบบ Home Isolation 915 ราย ในระบบ Community Isolation 

181 ราย ภายในจังหวัด 1,023 ราย นอกจังหวัด 73 ราย.

เคาะปรับภาษีรถ

สินค้ารถยนต์ประเภทต่างๆ รวม 27 ประเภท 

โดยจะมีรถยนต์ต้องจัดเก็บภาษีตามอัตราใน

ร่างกฎกระทรวงน้ีเม่ือกฎกระทรวงมีผลใช้

บังคับ รวม 6 ประเภท คือ 1.รถยนต์น่ังก่ึงบรร

ทุกแบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้าท่ี

สามารถเสียบปล๊ัก ประจุไฟฟ้าได้จัดเก็บภาษีใน

อัตราตามมูลค่า 10% ต้ังแต่วันท่ีกฎกระทรวง

มีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2578 กรณีท่ีไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดเก็บภาษี

ในอัตราตามมูลค่า 50%   

2.รถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ัง

ไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบ

พลังงานไฟฟ้า จัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 2% 

กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข แบ่ง

เป็น 2 ช่วงระยะเวลาคือ ต้ังแต่วันท่ีกฎกระทรวง

มีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2568 และต้ังแต่

วันท่ี 1 ม.ค.2569 เป็นต้นไป ให้จัดเก็บภาษีใน

อัตราตามมูลค่า 8-10% 3.รถยนต์น่ังหรือรถยนต์ 

โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัด

พลังงานแบบมาตรฐานสากล (Eco car) ให้จัด

เก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 14% ต้ังแต่วันท่ีกฎ

กระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2566 

และต้ังแต่วันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันท่ี  

31 ธ.ค.2568 พิจารณาจากความจุกระบอกสูบ อัตรา

การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และการติด

ต้ังมาตรฐานความปลอดภัย ให้จัดเก็บภาษีใน

อัตราตามมูลค่า 10-12% ถ้าไม่เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ อัตราภาษีจะเป็นไปตามอัตราของรถยนต์

น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน  

4.รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) 

แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้าท่ี

สามารถเสียบปล๊ักประจุไฟฟ้าได้ให้จัดเก็บภาษี

ในอัตราตามมูลค่า 5% ต้ังแต่กฎกระทรวงมีผล

บังคับใช้ 5.รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า

แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลาคือ ต้ังแต่วันท่ีกฎ

กระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2568 ให้

จัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 0% และต้ังแต่ 

1 ม.ค.69-31 ธ.ค.2578 ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา

ตามมูลค่า 2% กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มี

การจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 10% ต้ังแต่

วันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.

2568 และ 1 ม.ค.2569-31 ธ.ค.2578 และ 

6.รถยนต์กระบะแบบเซลล์เช้ือเพลิง ให้จัดเก็บ

ภาษีในอัตราตามมูลค่า 0% กรณีท่ีไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 ช่วง ต้ังแต่วันท่ีกฎ

กระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2568 

และต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2569-31 ธ.ค.2578 ให้

จัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 5% ท้ังน้ี รถยนต์

ท่ีเหลืออีก 21 ประเภท จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่ปี 

2569 -2578 ตามลำาดับ 

“นายกฯ ยังกำาชับให้มาตรการภาษี 

ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนและเกิดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป้าหมายคือยกระดับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กระตุ้นผู้ประกอบ

การปรับปรุงและพัฒนาสู่เทคโนโลยีทันสมัย 

การลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และยังเป็นการ

สนับสนุน พลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อน ตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย” นายธนกรกล่าว

นายธนกรกล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบ

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลด

อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำาหรับ

รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีสำาเร็จรูป (CBU) 

โดยเห็นควรให้ระบุวันมีผลใช้บังคับของร่าง

ประกาศฯ ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ

นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/64 

(คร้ังท่ี 4) และคร้ังท่ี 1/65 (คร้ังท่ี 5) เมื่อวัน

ท่ี 14 ม.ค.2565 โดยมีการปรับลดอัตราอากร

และยกเว้นอากรศุลกากรสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า

แบบแบตเตอร่ี (CBU) ประกอบสำาเร็จรูปนำาเข้า

ท้ังคัน ท่ีได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภาย

ใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการนำา

เข้าท่ัวไปในปี 2565-2566  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ท่ีประชุม 

ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท้ังระบบ โดย 

1.ปรับลดเกณฑ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก

ไซด์เพื่อส่งเสริมให้รถยนต์น่ัง รถยนต์โดยสาร

ท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน รถยนต์กระบะ และ

รถจักรยานยนต์ มีการลดการปล่อยคาร์บอนฯ 

และประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 2.การกำาหนด 

อัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประเภท HEV 

(ประเภทไฮบริด) และ PHEV (รถชาร์จไฟฟ้า

ร่วมกับน้ำามัน) ให้แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนของ PHEV 

และการพัฒนาไปสู่รถยนต์ BEV (รถยนต์ไฟฟ้า) 

3.ทยอยปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 

ประเภท ICE (รถยนต์ท่ีใช้น้ำามันเป็นเช้ือเพลิง), 

HEV และ PHEV ให้เหมาะสม โดยกำาหนดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนแบบข้ันบันได 3 ช่วง 

ได้แก่ ปี 2569, 2571 และ 2573 ตามลำาดับ 

4.การส่งเสริมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของรถยนต์กระบะ และอนุพันธ์ของ

รถยนต์กระบะเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐาน

การผลิตต่อไป โดยคำานึงถึงการลดการปล่อย

คาร์บอนฯ และสนับสนุนพลังงานเช้ือเพลิงทด

แทนไบโอดีเซล และส่งเสริมให้เกิดการใช้และ

ผลิตรถยนต์กระบะไฟฟ้า 5.การกำาหนดอัตรา 

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทุกประเภท ยังสนับสนุน 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยให้มีการติด

ต้ังระบบ Advanced Driver – Assistance Systems 

(ADAS) มาเก่ียวข้องด้วย 

นายอาคมกล่าวอีกว่า กรมสรรพสามิตยัง

ได้ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ 

เพ่ือส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ

สร้างแรงจูงใจในการผลิตรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้ามากข้ึน โดยการทยอยปรับอัตราภาษี

รถจักรยานยนต์ประเภทพลังงานเช้ือเพลิงให้

เหมาะสมแบบข้ันบันได 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2569  

และ 2573 ตามลำาดับ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใน

ขณะเดียวกัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าท่ีได้รับสิทธิ

อัตราภาษีสรรพสามิต 1% จะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพสามิตประกาศ

กำาหนด คือ 1.ต้องใช้แบตเตอร่ีประเภทลิเทียมไอ

ออนท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต้ังแต่ 48 โวลต์ข้ึนไป 2.ต้อง 

มีขนาดความจุของแบตเตอร่ีต้ังแต่ 3 กิโลวัตต์

ช่ัวโมงข้ึนไป หรือว่ิงได้ 75 กิโลเมตรข้ึนไปต่อ

การอัดประจุไฟฟ้า 1 คร้ัง 3.ต้องใช้ยางล้อท่ีผ่าน

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

4.ต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของรถจักร 

ยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห 

กรรมยานยนต์ประเภท L: คุณลักษณะเฉพาะ

สำาหรับระบบส่งกำาลังด้วยไฟฟ้า มาตรฐานเลข

ท่ี มอก. 2952-2561 หรือ UN Regulation 

No.136 หรือท่ีสูงกว่า หรือเอกสารรับรองการผ่าน

มาตรฐานน้ีตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

นายณัฐกร อุเทนสุต ท่ีปรึกษาด้าน

การพัฒนาระบบควบคุมทางกรมสรรพสามิต  

กรมสรรพสามิต กล่าวว่า โครงสร้างภาษีสรรพ

สามิตรถยนต์ใหม่ จะทำาให้รถยนต์ท่ียังใช้น้ำามัน

อยู่ต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี แต่ถ้าไม่มีการปรับตัวก็จะเสียภาษีแพง

ข้ึน ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูน

เนอร์ ปัจจุบันราคาขายอยู่ท่ี 1.7 ล้านบาทต่อ

คัน มีการปล่อยคาร์บอนฯ ท่ี 150-200 กรัม

ต่อกิโลเมตร ปัจจุบันเสียภาษี 30% อัตราใหม่

เสีย 29% ในปี 2569 และถ้าไม่มีการปรับลด

การปล่อยคาร์บอนฯ ลง ในปี 2571 จะเสียภาษี 

31% และในปี 2573 จะเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 33% 

หรือภาษีจะปรับเพ่ิมข้ึนรอบละ 2% ส่งผลให้

ราคาขายปลีกท่ี 1.7 ล้านบาท จะต้องปรับเพ่ิม

ข้ึนอีก 3.4 หมื่นบาทต่อรอบภาษี หากค่ายรถ

ไม่มีการปรับเทคโนโลยีอะไรเลย

“คาดว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ น่าจะเร่งปรับ

ตัว ปรับเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้าง

ภาษี และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตรา

ท่ีต่ำาลง ให้สามารถทำาราคาสู้กับตลาดรถยนต์

ไฟฟ้าได้ โดยโครงสร้างภาษีแบบใหม่จะคิดภาษี

ตามการปล่อยคาร์บอนฯ เท่าน้ัน แต่ไม่คิดการ

ปล่อยค่า PM” นายณฐกรกล่าว

วันเดียวกัน นายตรีรัตน์ ศิริจันท 

โรภาส ผู้อำานวยการกองการสื่อสารพรรค

ไทยสร้างไทย ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณา

ยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำามันทุกชนิดไม่ใช่

เฉพาะดีเซลเท่าน้ัน เพราะยังมีกลุ่มผู้ใช้น้ำามัน

เบนซินท่ีเร่ิมแบกรับภาระไม่ไหวกับราคาท่ียัง

คงสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถ

มอเตอร์ไซค์ เช่น วินมอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มไร 

เดอร์ท่ีมีมากกว่า 150,000 คัน ถือเป็นผู้

ประกอบการขนส่งรายเล็กรายน้อยท่ีได้รับผลก

ระทบโดยตรงมาหลายเดือนแล้ว. 

บ๊ิกตู่

อภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดประชุมสภาสมัย

สามัญในเดือน พ.ค.น้ีด้วยว่า จะเอาอย่างไร 

ท้ังน้ี แกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลต่างยืนยันกับ

นายกฯ ว่ายังสนับสนุนนายกฯอยู่ ให้นายกฯ 

ทำางานต่อจนครบเทอม 

สำาหรับความเคลื่อนไหว พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากมี

อาการท้องเสียเมื่อวันท่ี 21 ก.พ.ท่ีผ่านมา ล่าสุด

วันเดียวกันน้ี พล.อ.ประวิตรได้ลาประชุม ครม. 

เนื่องจากอ่อนเพลียจากอาการท้องเสีย และ

แพทย์ได้เข้าตรวจเรียบร้อยแล้วท่ีมูลนิธิอนุรักษ์

ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อาการไม่น่าเป็นห่วง ซ่ึง

ช่วงเย็น พล.อ.ประวิตร ได้เข้าประชุมพรรคด้วย 

ขณะท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย ตอบคำาถามกรณี พล.อ.ประยุทธ์

ระบุให้เบาๆ เรื่องการเมืองกันรวมถึงกรณีท่ีนาย

ศุภชัย โพธ์ิสุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี 2 กล่าว

ในการเสวนา โดยระบุว่า หากรัฐบาลชุดน้ีไม่

เห็นชอบหรือไม่พิจารณา พ.ร.บ.กัญชากัญชง 

พ.ศ….. พรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการร่วม

รัฐบาล โดยนายอนุทินกล่าวว่า นายศุภชัยพูด

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงตนและนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค ได้โทรศัพท์ไปบอกแล้ว

เข้าใจว่าเป็นการพูดในฐานะผู้แทนฯ แต่เรื่องการ

ร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

สมาชิกคนอื่นไม่ต้องมาพูดให้ฟังหัวหน้าพรรค

คนเดียวว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับการร่วมรัฐบาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การแสดงความคิดเห็น

แบบน้ีจะทำาให้นายกฯ ระแวงหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า คนท่ีเป็นผู้แทนฯ และอยู่ใน

พ้ืนท่ีตัวเอง มีความเก๋าเกม บางทีก็องค์ลง 

เหมือนเวลาตนลงพ้ืนท่ีไปปราศรัย ไปเจอพ่ี

น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(อสม.) มาต้อนรับ ก็ต้องมีอะไรตอบสนอง 

เหมือนเวลาชกมวย ยังต้องมีป่ีพาทย์ อย่าไป

คิดมาก การร่วมรัฐบาลหรือจะมีท่าทีอย่างไร 

ไม่มีการขู่กัน จะไปขู่ทำาไม ใครจะไปกล้าขู่ 

นายกฯ หรือต่อรอง ไม่มีหรอก เวลาเดินผ่าน

นายกฯ ยังต้องก้มแล้วก้มอีก ค้อมหลังแล้วค้อม

หลังอีก ขอย้ำาว่าไม่มีอะไร อย่าไปคิดมาก เวลา

ทำางานพูดกันด้วยเหตุผล ขณะท่ีนายกฯ ก็ไม่

เคยขู่พรรคร่วมรัฐบาล ถ้าจะตำาหนิอะไรตน ก็

เป็นในฐานะผู้ใหญ่ เช่น เวลาตนให้สัมภาษณ์

อะไรแล้วมีอารมณ์ นายกฯ ก็เตือนว่าพูดอะไร

ต้องนึกถึงคนฟังด้วย และสำาหรับตนอย่าว่าแต่

นายกฯ อธิบดีตนยังไม่กล้าขู่เลย ไม่ต้องกังวล 

เรามีมารยาทวัฒนธรรม 

ส่วนนายศุภชัยช้ีแจงว่า เป็นการแสดง

เจตนาผลักดันขับเคล่ือนนโยบายปลูกกัญชา

เสรี เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญ แต่ไม่ได้

หมายถึงเป็นการขู่หรือต่อรองกับรัฐบาล รวมถึง

ไม่ได้มีความขัดแย้งเรื่องการเมือง แต่เป็นการ

พูดให้เห็นถึงความต้ังใจในการผลักดันให้เข้าสู่

กระบวนการแก้กฎหมายให้สมบูรณ์แบบ ไม่ได้

หมายถึงการเสนอ พ.ร.บ.กัญชงกัญชา เพราะ

ตนเช่ือว่าการขับเคล่ือนปลดล็อกกัญชาของ

รัฐบาล ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ เดินหน้ามาไกลแล้ว 

ไม่ได้เอามาเป็นปัญหาต่อรองทางการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับการอภิปราย

ในสภาท่ีมีความพยายามเชื่อมโยงว่ามีนาย

ตำารวจทีมงาน พล.อ.ประวิตร โทรศัพท์มาส่ัง

ให้ประกันตัว พล.ท.มนัส คงแป้น ผู้ต้องหาคดี

ค้ามนุษย์น้ัน พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก

ประจำา พล.อ.ประวิตร เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร 

ได้กล่าวยืนยันว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องแต่อย่างใด 

และหากมีชื่อบุคคลตามกล่าวอ้างดังกล่าว หรือ

มีข้อมูลผู้อยู่เบ้ืองหลังและผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

ขอให้เปิดเผยหลักฐานและข้อมูลจริงท้ังหมด

ออกมา เพื่อจะได้ดำาเนินการตามกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมให้ถึงท่ีสุด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีท่ี พล.ต.ต.ปวีณ 

พงศ์สิรินทร์ อดีตรอง ผบช.ภ.8 ทีมสืบสวนคดี

ค้ามนุษย์ถูกคุกคามกดดันจนต้องลาออกจาก

การเป็นตำารวจและต้องล้ีภัยไปอยู่ต่างประเทศ

และยังถูกแจ้งดำาเนินคดีอีกว่า เรื่องน้ีก็หลาย

ปีแล้ว มีข่าวสารพัดบอกว่ามีการแจ้งความ

ดำาเนินคดีกับ พล.ต.ต.ปวีณ เบ้ืองต้นให้ตรวจ

สอบแล้วไม่พบว่ามีการแจ้งความแต่อย่างใด 

ใครมีข้อมูลก็ส่งมา ตามท่ีเราตรวจสอบยังไม่

พบการดำาเนินคดีกับ พล.ต.ต.ปวีณ ส่วนท่ีกลัว

เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ตนตอบในนามตำารวจกว่า  

2 แสนนาย ถ้าท่านกลับมาจะดูแลความปลอดภัย

ให้ กลัวอะไรมาบอกกันรับรองไม่มีเรื่อง ไม่ต้อง

ห่วง ไม่มีใครไปทำาอะไร ตำารวจดูแลได้อยู่แล้ว 

ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่มีหมายจับ

เมื่อถามว่ามีการฟ้องส่วนตัว เพราะมี

ข่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. 

มีการฟ้อง พล.ต.ต.ปวีณ ผบ.ตร. ตอบว่า ไม่

ทราบรายละเอียดตอนน้ัน แต่ขณะน้ีเราตรวจ

สอบยังไม่พบการแจ้งความดำาเนินคดี หรือแม้

กระท่ังในนามของสำานักงานตำารวจแห่งชาติก็

ยังไม่มีการแจ้งความดำาเนินคดีใดๆ ท้ังส้ิน ไม่

ทราบว่า พล.ต.ต.ปวีณกลัวอะไร แต่จะอะไรก็

ช่าง ยืนยันความปลอดภัยไม่มีใครไปทำาอะไร 

ตนดูแลให้ได้ แต่ถ้าท่านอยากจะกลับก็ขอให้

บอกล่วงหน้าจะจัดการให้ไม่ต้องห่วง ยังไงท่าน

ก็เป็นคนไทยต้องดูแลเหมือนกันอยู่แล้ว

ถามอีกว่า ในคดีน้ีในขณะน้ัน ผบ.ตร.

ก็เป็นหน่ึงในคณะชุดสืบสวนสอบสวนท่ี ไป

ร่วมด้วย มีเรื่องของแรงกดดันหรือผู้มีอิทธิพล

ทำาให้ พล.ต.ต.ปวีณต้องกลัวหรือไม่ ผบ.ตร.ตอบ

ว่า ไม่เห็นมีแรงกดดันอะไร ผู้ต้องหาเป็นร้อย 

พนักงานสอบสวนเยอะมาก ไม่ใช่แค่ท่าน 2 ท่าน 

หัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นอัยการสูงสุด คน

เป็นร้อยท่ีทำาคดีน้ี ตนไม่เห็นว่ามีการขู่แต่อย่าง

ใด ส่วนท่ี พล.ต.ต.ปวีณพูดถึงเรื่องปลาตัวใหญ่ 

ตนไม่ทราบ ต้องไปถามท่านปลาตัวใหญ่คืออะไร 

“ไปดูในสำานวนการสอบสวนได้ ทำาไว้

ครบถ้วน ออกหมายจับเป็นร้อยราย อาจจะ

จับได้ยังไม่หมด ได้มีการเร่งรัดอยู่ เหลืออยู่

ประมาณ 30 คน จับไปแล้วร้อยกว่าคน ท่ี

ฟ้องส่วนใหญ่ศาลก็ลงโทษ ตอนน้ีอยู่ช้ันฎีกา 

เชื่อว่าของอย่างน้ีมันปิดกันไม่ได้ คนเป็นร้อยๆ 

ทำาอะไรจะไปปิดคนขนาดน้ันได้อย่างไร เรื่อง

อย่างน้ีก็ต้ังนานแล้ว” ผบ.ตร.กล่าว และว่า 

การปราบปรามการค้ามนุษย์เราต้ังใจทำา ผล

งานเพ่ิมข้ึนตลอด ขบวนการน้ีก็ไม่ได้มีอิทธิพล

อะไรขนาดท่ีจะมาเปล่ียนแปลงประเทศอะไร

ขนาดน้ัน ไม่ได้มีความสามารถขนาดน้ันเรา

จัดการได้หมดอยู่แล้ว ถ้าพล.ต.ต.ปวีณไม่กล้า

บอกใคร บอกตนส่วนตัวก็ได้ 

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า จะใช้

คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และ

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร สืบหาข้อมูลท่ี

ได้อภิปรายต่อไป ก็คงจะเป็นการทำาคู่ขนาน แต่

ต้องยอมรับว่าช่องทางน้ีไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้

เราอยู่ในบรรยากาศท่ีปลอดภัย ท่ี พล.ต.ต.ปวีณ

จะสามารถกลับมาพบครอบครัวของเขาได้ เรา

คงต้องทำามากกว่าน้ัน บางทีการจะเร่ิมต้นสู่

กระบวนการท่ีปลอดภัยมากท่ีสุดอาจจะต้อง

มีการเลือกต้ัง มีรัฐบาลใหม่ ซ่ึงตนเชื่อว่าท้ัง 

3 ป. มีส่วนเก่ียวข้องไม่ทางใดก็ทางหน่ึงกับ

กระบวนการค้ามนุษย์ เราจะได้รับความเชื่อม่ัน

จากสังคมโลกได้อย่างไร หาก พล.ต.ต.ปวีณ ซ่ึง

เป็นมือปราบการค้ามนุษย์อันดับหน่ึงยังล้ีภัยอยู่

ต่างประเทศและหวาดกลัว

เมื่อถามว่า อะไรทำาให้ม่ันใจว่า 3 ป.เก่ียว 

ข้องกับการค้ามนุษย์ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ข้อ

แรกไม่มีเหตุผลท่ี พล.อ.ประวิตรย้าย พล.ต.ต.ปวีณ

ไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องท่ีอันต

รายจริงๆ คล้ายกับตำารวจคนอื่นท่ีไปเสียชีวิตท่ี

น่ัน ข้อสอง ตนมีแหล่งข่าวท่ียืนยันว่า พล.อ.อนุ

พงษ์มีความรู้มากในเรื่องกระบวนการค้ามนุษย์

ท่ี จ.ระนองแน่นอน อาจเพราะ พล.อ.อนุพงษ์

เป็นรัฐมนตรีมานาน ฝ่ายปกครองต่างๆ ก็น่าจะ

มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี การจะย้ายชาวโรฮีน

จาหลายคร้ัง จาก จ.ระนองไปท่ี จ.สงขลา ต้อง

ผ่านหลายจังหวัด จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้รับความ

ร่วมมือจากฝ่ังตำารวจฝ่ังเดียวแล้วจบ แต่จะต้อง

ได้รับความร่วมมือจากหลายอย่าง ดังน้ันใครมี

ส่วนสำาคัญท่ีทำาให้กลไกของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น

ทหารเรือ  ฝ่ายปกครองและตำารวจ ให้เป็นกลไก

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพจนเกิดกระบวนการค้ามนุษย์

ได้ คนคนน้ันต้องใหญ่จริงๆ ข้อสาม สำาหรับ 

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนท่ีรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว เพราะ

เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์ได้รับคำา

ขอจาก พล.ต.ต.ปวีณให้ทบทวนคำาส่ัง แต่ก็ไม่

ทบทวน อีกท้ังยังยืนยันในส่ิงท่ี พล.อ.ประวิตรได้

ทำาร่วมกับ ก.ตร.ในขณะน้ัน การท่ีไม่ทบทวนท้ังท่ี

เป็นนายกรัฐมนตรี ชัดเจนแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์

เก่ียวข้องกับการทำาให้ปัญหาการค้ามนุษย์แย่ลง

ตลอด ทำาให้ พล.ต.ต.ปวีณต้องล้ีภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือด่วน

ท่ีสุด จากสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่ี  

นร 0404/2540 ลงวันท่ี 22 ก.พ.2565 เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน ส่งไปท่ี

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เก่ียว

กับร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 

ซ่ึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

ซ่ึงประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่า

เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 134  

ไปเพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 

133 ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน นายกรัฐมนตรี

พิจารณาและลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติ 

กัญชา กัญชง พ.ศ. .... แล้ว.

ไทยโพสต์•วันที่ 22 ก.พ.65 ตำารวจ

ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนครนายก, 

ตำารวจภูธรภาค 2, ตำารวจกอง

ปราบปราม  พร้อมด้วยชุดหนุมาน

รวมกว่า 300 นาย กระจายกำาลัง

เข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่  

ต.บางสมบูรณ์ จ.นครนายก เพื่อ

จับกุมคนร้ายที่ลอบยิงรถตู้ของ 

ดร.ญาณกร โท้ประยูร  นายก อบต.

สมบูรณ์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วน

นายสมชาย ม่วงกาศ อายุ 63 ปี 

รองนายก อบต.บางสมบูรณ์ และ

นายวัชระ นุชแดง อายุ 52 ปี คน

ขับรถ ถูกยิงเสียชีวิต เหตุเกิดช่วง

ดึกวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยสามารถจับกุมนายธวัช

ชัย ศรีชาญ ซึ่งเป็น 1 ใน 3  คนร้าย

ที่ถูกออกหมายจับ หลังแนวทาง

สืบสวนพบว่า นายธวัชชัยทำาหน้าท่ี

นำารถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนอำาพราง 

พร้อมยังได้ตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อ

ฮอนด้า รุ่น HRV มาตรวจสอบอีก  

1 คัน อย่างไรก็ตามปฏิบัติการปิด

ล้อมตรวจค้นยังไม่แล้วเสร็จ ล่าสุด

เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าหาหลักฐาน

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ก่อ

เหตุ สำาหรับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ 

ประกอบด้วย นายภูริวัฒ นิ่มเรือง 

หรืออ๊อด หรือกุมารดำา อายุ 52 ปี, 

นายรัฐพล ตันสุวรรณรัตน์ หรือบิ๊ก 

หรือกุมารขาว อายุ 35 ปี

ทั้งนี้ จากการสอบปากคำา

นายธวัชชัยให้การปฏิเสธ แต่ยอม 

รับว่าตนเองมีความสนิทสนมกับ

นายประสพโชค, นายรัฐพล, นาย

ภูริวัฒ รวมถึงตนเองก็เป็นผู้สมัคร

นายก อบต.ศรีจุฬา จ.นครนายก 

รอบที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับเลือก

สำาหรับผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 

คนที่ยังอยู่ระหว่างติดตาม  คือ นาย

รัฐพล ทำาหน้าที่เป็นมือปืนหรือคน

ลั่นไกสังหารผู้ตายและพวก ส่วน

นายภูริวัฒทำาหน้าที่เป็นคนขับรถ 

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่ง

ติดตาม.

จับแล้ว1ใน3

ยิงนายกอบต.

ตามล่ามือปืน
เชียงใหม่•วันที่ 22  ก.พ.65 

ที่ศาลากลาง จังหวัด เชียงใหม่  

นางวิสุดา  จันทร์ สุข  อายุ  57  ปี   

ชาวจังหวัดพะเยา  อาชีพรับ 

จ้างทั่วไปและขายกล้วยหอม  

เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อ

ศูนย์ ดำารงธรรมจังหวัด เชียงใหม่  

เนื่องจากบุตรชายถูกเจ้าหน้าที่

จับกุมคดียาเสพติดพื้นที่  สภ. 

หางดง  จ.เชียงใหม่  เมื่อต้น

เดือนกันยายน 2564  ถูกกล่าว

หาเป็นผู้ค้ายาบ้า  จับกุมได้

พร้อมของกลางและอายัดรถ 

ยนต์ กระบะยี่ห้ออีซูซุ  ดีแมคซ์  

สีบรอนซ์ เทา ทะเบียน  บน  7629 

พะเยา  โทรศัพท์ มือถือและ

ทรัพย์สิน ภายในรถ  

โดยอัยการ สั่งฟ้องศาล

นัดสืบพยานไปเมื่อ  31  ม.ค.ที่

ผ่านมาและนัดอ่านคำาพิพากษา 

เร็วๆ นี้  แต่ระหว่างรอคดีช่วง 

ธ.ค.64  ตนพบว่า เจ้าหน้าที่นำารถ

ที่ถูกยึดไปใช้ส่งของในตลาดนัด

ชุมชน ซึ่งเป็นความบังเอิญ ขณะ

ตนเข้าไปช่วยยกของเพราะไป

ขายของในตลาดด้วย โดยรถ

มีสภาพเสียหายรอบคัน เมื่อ

สอบถามคนที่นำามาใช้กลับได้

รับคำาตอบ ว่า เจ้านายให้เอามา

ใช้  ทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุดแต่ทำาไม

เจ้าหน้าที่เอารถที่ยึดไปใช้ส่วน

ตัว แบบนี้ และรถคันนี้เป็นของ

ครอบครัวที่ ใช้ประกอบอาชีพ

และยังผ่อนกับสถาบันการเงิน

อยู่  จนทำาให้ขาดรายได้เพราะ

ไม่มีรถใช้ไปรับจ้างและขายของ 

ส่วนเรื่องคดีเป็นดุลพินิจ 

ของศาลว่าไปตามพยานหลัก

ฐาน แต่เบื้องต้นบุตรชายยืนยัน

ว่า ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

ก็ต้องไปสู้คดีในชั้นศาล  สิ่งที่

ตนอยากเรียกร้องคือ ทำาไมเจ้า

หน้าที่เอารถไปใช้ส่วนตัวจนตัว

รถเกิดความเสียหาย ตนได้ถ่าย

ภาพเก็บหลักฐาน ไว้หมด แล้ว 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

ศูนย์ ดำารงธรรม ได้รับเรื่องพร้อม

เตรียมประสานตำารวจภูธร จังหวัด 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  หาก

เป็นจริงก็ถือว่ามิชอบด้วยกฎ 

หมาย  ต้องรอการตรวจสอบ

ชี้แจงต่อไป ส่วนคดีที่บุตรถูก

จับกุมไม่เป็นธรรม เรื่องไปที่

ศาลแล้วก็ต้องเป็นไปตามขั้น

ตอนและดุลพินิจ ของศาล.

แม่ร้องลูกถูกยัดยาจนท.นำารถที่ยึดไปใช้

กรุงเทพฯ • อัยการสั่งฟ้อง 

“ส.ต.ต.นรวิชญ์” ซิ่งบิ๊กไบก์ชน 

“หมอกระต่าย” 9 ข้อหา และ

ขอศาลสั่งยึดรถ จยย.ของกลาง 

พร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ตลอดชี วิ ต ไม่ ใ ห้ ทำ า ใบขั บขี่   

กับพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถจักร 

ยานยนต์

เมื่อเวลา 10.00 น. วัน

ที่ 22 ก.พ.65 ที่สำานักงานอัยการ

สูงสุด (อสส.) ถ.รัชดาภิเษก 

พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี

อาญา 3 นัดฟังคำาสั่งฟ้องหรือ

ไม่ คดีที่ ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก  

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กองกำากับ 

การ 1 กองบังคับการอารักขาและ

ควบคุมฝูงชน (กก.1 บก.อคฝ.) 

เป็นผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์

บิ๊กไบก์ ยี่ห้อดูคาติ รุ่นมอนส

เตอร์ ทะเบียน 1 กผ 9942 ชน 

พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล 

หรือหมอกระต่าย จักษุแพทย์  

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขณะกำาลังเดินข้ามทางม้าลาย

ใกล้แยกพญาไทจนเสียชีวิต เมื่อ

วันที่ 21 ม.ค.65

อัยการสั่งฟ้องตร.ชนหมอกระต่าย

โดยในวันนี้ ส.ต.ต.นรวิชญ์ 

ผู้ต้องหาเดินทางมาฟังคำาสั่งพร้อม

กับทนายความด้วยสีหน้าเศร้า

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

อธิบดีอัยการสำานักงานคดีอาญา 

ในฐานะโฆษก อสส.กล่าวว่า หลัง

จากได้พิจารณาแล้วพนักงาน

อัยการมีคำาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุก

ข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งไว้ 

9 ข้อหา และนอกจากนั้นมีคำาขอ

ให้ยึดรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง

ขอให้ศาลเพิกถอนหรือพักใช้ใบ

อนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

ของผู้ต้องหาด้วย

โดยข้อหาแรกคือ นำารถ

ที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้

ในทางเดินรถ, ฝ่าฝืนใช้รถที่ ไม่

ได้เสียภาษีประจำาปี, ใช้รถที่ไม่ได้

จัดให้มีการประกันความเสียหาย

ผู้ประสบภัย, นำารถไม่สมบูรณ์มา

ขับเพราะไม่ติดกระจกมองข้าง, 

ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย, 

ขับรถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่า

กฎหมายกำาหนด, ขับรถโดยไม่คำา

นึงถึงความปลอดภัยหรือความ

เดือดร้อนของผู้อื่น, ขับรถโดย

ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้น

ทาง, ขับรถโดยประมาทหรือน่า

หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน กระทำา

การโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย โดยจะนำาตัวผู้

ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลทันที

ด้านนายประยุทธ เพชร

คุณ รองโฆษก อสส.กล่าวเพิ่ม

ว่า อัยการเสนอให้ศาลพิจารณา  

2 กรณี คือ ขอเพิกถอนใบอนุญาต

ขับขี่ตลอดชีวิตไม่ให้ทำาใบขับขี่ กับ

การขอพักใช้ซึ่งจะกี่ปีนั้นขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของศาล ส่วนการขอยึด

รถนั้นเนื่องจากในคำาฟ้อง มีข้อหา

ที่ 7 เกี่ยวกับการขับรถไม่คำานึงถึง

ความปลอดภัยของผู้อื่น เหมือน

กับกลุ่มที่แข่งรถ ซึ่งกฎหมาย

ถือว่ารถเป็นทรัพย์ที่ ใช้ ในการ 

กระทำาความผิด ส่วนประเด็นที่ว่า

รถถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น  

ตำารวจไม่มีการแจ้งแสดงว่ารถนั้น

ถูกต้องตามกฎหมาย หากรถไม่ถูก

ต้องตามกฎหมายจะมีการดำาเนิน

คดีอีกส่วนหนึ่ง

ภายหลัง ส.ต.ต.นรวิชญ์ 

รับทราบคำาสั่งฟ้องแล้ว  พนักงาน

อัยการจึงนำาตัวไปยื่นฟ้องต่อ

ศาลอาญา และศาลอาญาประ 

ทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำา  

อ. 399/2565.



พฤษภาคมนี้ และสามารถใช้กฎหมายฉบับ

ใหม่ในการเลอืกตัง้ครัง้หนา้ไดท้นัอยา่งแนน่อน

สว.ตีตกร่าง กม.ลูกเพื่อไทย

ขณะนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า ส่วนตัวจะให้ร่างทั้ง 2 

ฉบบัผา่นเฉพาะทีเ่สนอมาจาก ครม.เทา่นัน้ แต่

ร่างที่เสนอโดย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือ ส.ส.ฝ่าย

ค้าน จะไม่ให้ผ่านแม้แต่ฉบับเดียว โดยเฉพาะ

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับพรรค

เพื่อไทย จะไม่ให้ผ่านแน่นอน เพราะไปแก้ไข

มาตรา 28-29 เปิดช่องให้คนนอกแทรกแซง

ครอบงำาพรรคได้ เป็นการฉวยโอกาสลักไก่ 

เพื่อผลประโยชน์คนนอก ถือว่าน่าเกลียด อาจ

ขัดกับรัฐธรรมนูญที่เขียนกลไกป้องกันการ

แทรกแซงครอบงำาจากคนภายนอก สว่นทีพ่รรค

เพื่อไทยระบุว่า การขอฟังคำาปรึกษาหารือจาก

คนนอก ไม่ถือเป็นการครอบงำา ถ้าการให้คำา

ปรึกษาเป็นเพียงการเสนอแนะ แต่อำานาจการ

ตัดสินใจยังคงอยู่กับพรรคนั้น เป็นการตีความ

เข้าข้างตัวเอง ไม่คิดเคารพกติกากฎหมาย 

ที่รัฐสภา คณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ

มาตรา 272 ยกเลิกอำานาจ ส.ว.เลือกนายก

รัฐมนตรี นำาโดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต

กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) นายบญุสง่ ชเลธร                                              

ผอ.หลักสูตรผู้นำา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ม.รังสิต พร้อมแนวร่วม อาทิ น.ส.ณัฏฐา มหัท

ธนา นกัเคลื่อนไหวทางการเมอืง และนายแสน

ยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า นำาราย

ชื่อประชาชน 70,500 รายชื่อ ที่ร่วมกันลงนาม

ขอแก้ไขรฐัธรรมนญูมาตราดงักลา่ว ยื่นตอ่นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร. 

พัฒนาชุมชน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดำาเนิน

โครงการ OTOP อรอ่ยด ีวถิีใหม ่สูภ้ยัโควดิ-19 

ขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระ

ทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์

อาหารเด่นของแต่ละภูมิภาค นำามาพัฒนา

เป็นอาหารพร้อมบริโภค หรือพร้อมปรุงที่มี

มาตรฐานความปลอดภยั โดยการนำานวตักรรม

หรือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยืดอายุและเพิ่ม

ช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และ

ผลติภณัฑข์องชมุชน พรอ้มกบัเพิม่ชอ่งทางการ

ตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ ให้กับ

ชมุชนและเปน็การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์าร

ดำาเนินงานโครงการหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกผู้ผลิต ผู้

ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 

และอาหาร OTOP ชวนชิม จำานวน 50 ราย 

ทีม่ศีกัยภาพเพื่อนำามาพฒันาและยกระดบัใหม้ี

คณุภาพมาตรฐานและมรีปูแบบทีเ่หมาะสมกบั

การปรบัเปลีย่นวถิกีารรบัประทานอาหารของผู้

บรโิภคแบบ Meal Kit  หรอืชดุอาหารพรอ้มปรงุ 

หรือ Ready to Cook หรือ Ready to Eat 

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในสังคม New 

Normal 

ทั้งนี้ กรมได้กำาหนดแนวทางและกระ 

บวนการในการพัฒนา ดังนี้  1.ศึกษาวิเคราะห์ 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ความต้อง 

การผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักการตลาดนำาการ

ผลติ โดยนำาเทคนคิและนวตักรรมการแปรรปูที่

สามารถตอ่ยอดได้ในเชงิพาณชิยแ์ละเหมาะกบั

คา่นยิมการบรโิภคอาหารในปจัจบุนั 2.ออกแบบ

การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สามารถต่อ 

ยอดได้ในเชงิพาณชิยเ์หมาะสมกบัสถานการณ์

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในยุค New 

Normal 3.จัดการอบรมผ่านระบบ Online เพื่อ

ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้

เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม 

4.จดักจิกรรม Focus Group 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง

กลุม่เปา้หมายและเอกชนผูซ้ือ้ โดย

ดำาเนินการร่วมกับภาคเอกชน เช่น 

บริษท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหา                                             

ชน) โครงการสุขสยามจากไอคอน                                        

สยาม คุณนฤพนธ์ ราชพิทักษ์ 

นักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จใน

ประเทศลาว  เป็นต้น ในประเด็น

เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้อง                                  

การของผู้ซื้อ 5.จัดให้มีการให้ 

คำาปรึกษาโดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม และการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มเป้า

หมาย 6.ดำาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ตน้แบบ โดยการใชน้วตักรรมผนวก

เข้ากับภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์ 

ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ สูตร

ใหม่ มีการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย 

(Food Safety) ตอบสนองเทรนดร์กั

สุขภาพ มีรูปแบบการผลิตที่แปลก

ใหม่ เช่น การผลิตแบบ Ready to 

Cook ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก ขนส่ง

และพกพาสะดวก ง่ายต่อการรับ

ประทาน เหมาะสมกับสถานการณ์

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และการใช้ชีวิตของ

กลุ่มลูกค้าในยุค New Normal 

7 .ดำ า เนินการผลิตภัณฑ์  

บรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการใช้เทคโน 

โลยีดำาเนินการผลิตให้บรรจุภัณฑ์

เกดินวตักรรม เชน่ รปูลกัษณบ์รรจุ

ภัณฑ์เป็นแบบมินิมอลดีไซน์ มีการ

จัดทำาหีบห่อให้สวยงาม ทันสมัย 

สะอาด ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยใน

การรับประทาน รวมถึงการเลือก

ใชบ้รรจภุณัฑท์ีส่ามารถชว่ยยดือายุ

อาหารให้ยาวนานขึ้น (Longevity 

Packaging) ใช้เทคโนโลยีสุญญา 

กาศ มายืดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุ 

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน 

และมีขนาดเบา ง่ายต่อการขนส่ง

ทางพัสดุได้ ทั้งนี้ ยังมีการสร้าง 

QR code แสดงวันผลิต วันหมด

อายุ ข้อมูลผู้ผลิต ในส่วนของบรรจุ

ภัณฑ์ OTOP ชวนชิม และจัดทำา 

QR Code คลิปการสาธิตขั้นตอน

การปรุงอาหารแบบ Ready to 

cook เพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง

หลังจากที่ผ่านกระบวนการพัฒนา

แล้ว ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึง

ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหม้กีารทดสอบตลาดใน 2 รปูแบบ 

คอืในรปูแบบออนไลนแ์ละออนไซต ์

ซึ่งในรูปแบบออนไลน์ ดำาเนินการ

ใน 6 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 

Robinhood, Shopee,  Lazada, 

Line man, OTOP TODAY 

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ขอ

เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน 

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 50 ราย

ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา และ

ผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ 

OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 

และอาหาร OTOP ชวนชิมอีกกว่า 

250 รา้นคา้ ทีจ่ะขนทพัความอรอ่ย

มาให้เลือกชิม เลือกฟินกันมากถึง 

5 ครั้ง จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 

2565 โดยครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 16-22 

กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส

ตวิลัอสีตว์ลิล ์อยา่งไรกต็าม หากไมส่ะดวกเดนิ

ทาง เราก็เตรียมพร้อมที่จะส่งความอร่อยไป

จนถงึหนา้บา้นคณุ เพยีงแคค่ณุสัง่ซือ้สนิคา้จาก

แพลตฟอร์ม Shopee,  Lazada,  Robinhood,  

Lineman,  OTOP TO DAY และสำาหรับการสั่ง

ซื้อสินค้าทาง Line ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป เรา

พร้อมจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน สุดท้ายนี้อยาก

ให้ทุกท่านร่วมส่งและเป็นกำาลังใจให้ผู้ผลิต ผู้

ประกอบการ OTOP ในการก้าวผ่านวิกฤต                                                                       

โควิด-19 ไปพร้อมกัน โดยการร่วมอุดหนุน

สนิคา้ในการจดังานครัง้นี ้เพื่อชว่ยใหเ้ศรษฐกจิ

ของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืนสืบไป.

ความเป็นอิสระ ท่ีถือเป็นความผิดถึงข้ันยุบพรรค 

มกีารเพิม่ขอ้ความในบทบญัญตันิีเ้ปน็วรรคสอง

ว่า “การให้คำาปรึกษา การให้คำาแนะนำาใดๆ 

ก็ตาม ไม่ถือเป็นการครอบงำา ควบคุม สั่งการ 

ถ้าการให้คำาปรึกษานั้นเป็นเพียงการเสนอแนะ 

ทำาความเข้าใจ โดยที่อำานาจการตัดสินใจยังคง

อยูก่บัพรรค” ตอ้งย้ำาวา่ไม่ไดม้กีารตดับทบญัญตัิ

เดิม เพียงแต่เพิ่มข้อความให้เกิดความกระจ่าง 

เพื่อไม่ใหม้กีารใช้ไปเปน็เครื่องมอืทางการเมอืง

เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4.สำาหรับการจัดทำาไพรมารีรับฟังความ 

เหน็ประชาชนในการสง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เหน็

ด้วยที่จะจัดทำาเพราะแสดงถึงการมีส่วนร่วม

ของสมาชิก ควรใช้เขตจังหวัดเป็นเขตรับฟัง

ความคดิเหน็ 5.ยกเลกิบทบญัญตัวิา่ดว้ยการจดั

ทำานโยบายตอ้งแสดงทีม่าของรายได ้6.กำาหนด 

ให้การเลิกพรรคการเมืองจะต้องผ่านที่ประชุม                                                                       

ใหญ่โดยคะแนนเอกฉนัท ์การยบุพรรคการเมอืง 

มีความเหมาะสมไม่ยุบกันได้ง่ายๆ 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย เปดิเผยวา่ การแก้ไขรฐัธรรมนญู

ครัง้นี ้ไมม่พีรรคการเมอืงไหนไดเ้ปรยีบ เพราะ

ไม่ว่าอย่างไรคนตัดสินคือประชาชน ในส่วน

การพิจารณา หลังจากลงมติแล้ว มีการตั้ง

กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป เชื่อว่าไม่

น่าจะเกิน 2 เดือนครึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จ และ

เมื่อเปิดสมัยประชุมใหม่ก็จะมีการนำาเข้าสู่

การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เชื่อว่าการ

แก้ไขกฎหมายลูกน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือน

ห้าม ส.ส.

นายกรัฐมนตรี ช่วยกำากับพรรคร่วมรัฐบาลว่า 

อยา่ใหข้าดประชมุ ตอ้งอยู่ใหค้รบวนัที ่24 ก.พ. 

อยากให้อยู่ถึง 21.30 น.

รายงานขา่วแจง้วา่ ในการประชมุ ครม. 

ในช่วงพักเบรกการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้

เรียกรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาล

เขา้ไปหารอืในหอ้งสเีหลอืงนานกวา่ครึง่ชัว่โมง 

โดยได้พูดกันถึงสถานการณ์การเมืองในขณะ

นี้ ที่กำาลังจะพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ

คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในช่วง

ปลายสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะมีกระแสข่าวออก

มาจากรัฐสภาว่ามีบางกลุ่มจะคว่ำา

กฎหมายลูกจำานวน 1 ฉบับ ซึ่งถ้า

เป็นเช่นนั้นจะเกิดสุญญากาศ โดย

มีรัฐมนตรีคนหนึ่งจากพรรคภูมิใจ

ไทยได้เสนอไอเดียว่า ให้กลับไป

แก้ไขรัฐธรรมนูญ และกลับไปเป็น

บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวเหมอืนเดมิจะดี

หรือไม่ หากเป็นเหตุผลนี้ทางพรรค

ร่วมรัฐบาลน่าจะเอาด้วย อีกทั้งยัง

ทำาให้สภาอยู่ครบวาระด้วย แต่ข้อ

เสนอดังกล่าวไม่ได้มีข้อสรุปหรือ

ตกผลึก เป็นเพียงการรับฟังและ

แลกเปลี่ยนกันเท่านั้น พร้อมกับ

ระบุว่า ตอนนี้ให้ลงมติรับหลักการ

กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับในวาระที่ 1 

ไปก่อน แล้วเปิดประชุมสมัยสามัญ

ในเดือน พ.ค.65 ค่อยว่ากัน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในฐานะรกัษาการรองหวัหนา้พรรค 

พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม

ร่วมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ 

เพื่อพิจารณากฎหมายลูก  ว่า เท่า

ที่ทราบจะยึดร่างกฎหมายที่เสนอ

โดยนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค พปชร.เป็นร่างหลัก 

ในการพจิารณารา่งกฎหมายวา่ดว้ย

พรรคการเมือง ซึ่งเป็นไปตามมติ

ของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ใหส้มัภาษณว์า่ พรรค ปชป.

จะลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 

2 ฉบับ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการ

แก้ ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างของ

พรรค ปชป. เมื่อ ปชป.เสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับ

ใช้แล้ว และกฎหมายลูกนี้เป็นผล

พวงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดัง

นั้นพรรค ปชป.จึงสนับสนุนอยู่แล้ว 

ซึ่งเป็นไปตามมติวิปรัฐบาล 

ที่ที่ทำาการพรรคพลังประชา                                                      

รัฐ มีการประชุม ส.ส.ของพรรค 

โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้า

พรรค ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ทั้งนี้  ได้กำาชับให้ ส.ส.เข้าร่วม

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่าง

พร้อมเพรียง ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ 

อย่างไรก็ตาม ในเวลา 15.05 น. 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง 

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค                                                 

พปชร. ไดเ้ดนิทางมาทีท่ำาการพรรค 

โดยในช่วงเช้า พล.อ.ประวิตรได้ลา

การประชมุ ครม. เนื่องจากทอ้งเสยี 

โดยมีสีหน้าสดชื่น และมีแกนนำา

พรรค และ ส.ส.มาต้อนรับ   

‘ป้อม’ กำาชับ ส.ส.ประชุมสภา

ต่อมาเวลา 15.40 น. นาย

ไพบูลย์ให้สัมภาษณ์ว่า เลขาฯ วิป 

รัฐบาลได้ช้ีแจงวาระการประชุมสภา

ในวันท่ี 23 ก.พ.น้ี ซ่ึงมีกฎหมาย

เข้าพิจารณาหลายฉบับ และมีการ

ลงมติแบบต่อเน่ือง คาดว่าจะเลิก

ประชุมสภาในเวลา 21.00 น. ก็

ขอให้ ส.ส.ทุกคนอยู่ร่วมประชุมถึง

เวลาดังกล่าวด้วย ส่วนการประชุม

ร่วมรัฐสภาวันท่ี 24-25 ก.พ.น้ี เพื่อ

พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ต้ัง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง ซ่ึงทาง ส.ส.พปชร.มี

ความพร้อมท่ีจะประชุมอย่างเต็ม

ท่ี เชื่อว่าการประชุมจะเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  หัวหน้าพรรคกำาชับ

อยากให้ทุกการประชุมมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม

อย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะการประชุมท่ี

รัฐสภาได้กำาชับเป็นพิเศษว่าเราต้องรักษาแชมป์ 

ท่ี ส.ส.พปชร.มีความเอาใจใส่และเข้าร่วมประชุม

สภามากท่ีสุด เมื่อเทียบกับพรรคการเมืองท้ังหมด

ท่ีมีอยู่ในขณะน้ี

นายไพบูลย์กล่าวว่า สำาหรับ ส.ส.ของ

พรรคพลังประชารัฐ พบว่ามี 8 คนท่ีเข้าร่วมโหวต

ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้ังแต่ช่วงเดือน ธ.ค.64-

ก.พ.65 จำานวน 159 คร้ัง ประกอบด้วย น.ส.กัลยา 

รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี, นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 

ส.ส.กทม., นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์, 

นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.นครสวรรค์, นายสม

เกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี, พล.อ.สมชาย 

วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี, นายสัญญา นิล

สุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ และนายเอ่ียม ทองใจ

สด ส.ส.เพชรบูรณ์

ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะ

ทำางานด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ ความเป็น

ประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงร่าง 

พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับของพรรคเพื่อไทย ว่ามีสาระ

สำาคัญดังนี้ 1.การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

หลักทั่วไปคือเอาคะแนนรวมทั้งประเทศมา

หารด้วย 100 คน เมื่อหารแล้วจะได้คะแนน

เฉลี่ยต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จากนั้นก็เอา

คะแนนรวมที่พรรคได้รับมาหารด้วยคะแนน

เฉลี่ยต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คนในส่วนนี้ ก็จะ

ไดว้า่พรรคนีจ้ะได ้ส.ส.บญัชรีายชื่อจำานวนเตม็

เท่าไร 2.การให้หมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต และ 

ส.ส.บญัชรีายชื่อ เปน็หมายเลขเดยีวกนั ซึง่เปน็

วธิทีีพ่รรคการเมอืงนยิมและประชาชนชื่นชอบ

เพราะไม่สร้างความสับสน 3.ได้เสนอให้มีการ 

แก้ไขรายละเอยีดในประเดน็อื่นๆ เชน่ การเพิม่

กรรมการประจำาหน่วยจาก 5 คนเป็น 7 คน 

นายชศูกัดิก์ลา่วตอ่วา่ สำาหรบัรา่ง พ.ร.ป. 

วา่ดว้ยพรรคการเมอืง 1.ยกเลกิการเกบ็คา่บำารงุ 

พรรคการเมือง เนื่องจากสร้างความยุ่งยาก

และข้อจำากัดให้ประชาชนพอสมควร 2.เสนอ                                                                                      

ให้ยกเลิกการกำาหนดคุณสมบัติความเป็นสมาชิก                                                        

พรรคการเมืองเทียบเท่ากับคุณสมบัติของผู้

สมคัร ส.ส. 3.เสนอใหม้แีก้ไขบทบญัญตัเิกีย่วกบั 

การกำาหนดกรณีการยินยอมให้บุคคลภายนอก

ครอบงำาควบคมุสัง่การทำาใหพ้รรคการเมอืงขาด
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